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Lời tòa soạn

Nền kinh tế Việt Nam đã đi qua gần nửa chặng đường của năm 2018 với kết quả tích cực. 
Trong 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,7%; ngành chế 
biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 11,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tăng 10,1%; khách du lịch tăng 27,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 

15,8% so với cùng kỳ. 

 Về phương diện đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng khá, đạt 6,75 tỷ USD, 
tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đây là những thành quả hết sức quan trọng để tạo đà cho việc hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2018. Tuy nhiên, cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn 
đang chờ đợi những cải cách mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
minh bạch để khơi thông dòng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, đặc biệt là thúc đẩy kinh tế tư nhân 
phát triển, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

 Đối với đầu tư nước ngoài, vấn đề lớn tiếp tục đặt ra là phải tạo được tác động lan tỏa và sự liên 
kết với khu vực trong nước, đồng thời phải có giải pháp để hướng dòng vốn FDI vào các lĩnh vực công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm.

 Trong số đặc biệt này, Tạp chí Nhà Đầu tư giới thiệu cùng độc giả các hoạt động đầu tư, kinh doanh 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghiệp trong 
những tháng đầu năm. Đặc biệt, xuất bản vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925-21/6/2018),

Tạp chí cũng dành một chuyên đề để nói về mối quan hệ đồng hành giữa báo chí và cộng đồng 
doanh nghiệp.

 Với mong muốn là người đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, Tạp chí Nhà Đầu tư hy vọng rằng các nội dung kinh tế - đầu tư đáng chú ý trên sẽ được bạn đọc 
gần xa đón nhận và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý độc giả để Tạp chí Nhà Đầu tư ngày 
càng hoàn thiện hơn. 

 Ban Biên tập tạp chí nhà Đầu tư



Doanh nghiệp Việt Nam với 
chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi cung ứng là hệ thống tổ chức, con người, hoạt 
động thông tin và nguồn lực liên quan tới chu chuyển 
sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung ứng đến khách hàng.

Nhiều tập đoàn lớn với thương hiệu toàn cầu lồng 
ghép các quy tắc ứng xử và hướng dẫn vào văn hóa 
công ty và hệ thống quản trị doanh nghiệp, đề ra các 
tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng. 

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu không còn là 
điều xa lạ đối với doanh nghiệp Việt Nam, được thể hiện:

Năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 
213,77 tỷ USD, đứng thứ 25 thế giới, tăng 21,1%, kim 

ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 
20,8% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu đạt 424,87 tỷ USD.

Báo cáo của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn 
Quốc (KITA) cho biết, năm 2017 Việt Nam đã vượt qua 
Hongkong trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 
của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, tăng 3 bậc so 
với năm 2014. Theo dự báo của KITA, Việt Nam sẽ vượt 
qua Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai 
của Hàn Quốc vào năm 2020 với kim ngạch 100 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may từ 15,8 tỷ USD năm 
2011 tăng lên 31 tỷ USD năm 2017; Việt Nam chiếm 4% 
kim ngạch dêt may thế giới, đứng hàng đầu về năng 
suất lao động của những nước xuất khẩu mặt hàng 
này (nhận định của Hiệp hội Dệt may Việt Nam).

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP FDI VỚI 
DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC
  Thành quả To Lớn Trong Thu húT đầu Tư TrựC Tiếp nướC ngoài (FDi) Từ 1988 

đến 2018 đã đượC khẳng định, Tuy vậy TáC động Lan Tỏa đối với Doanh nghiệp 
Trong nướC Chưa đượC như kỳ vọng, Thể hiện Mối Liên kếT giữa Doanh nghiệp FDi 
với Doanh nghiệp việT naM Theo Chuỗi Cung ứng (suppLy Chain) Còn hạn Chế. 

Giáo sư TsKH NGuyễN Mại
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Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất một số mặt 
hàng công nghiệp có giá trị cao như điện thoại di động, 
smartphone, máy tính bảng. Năm 2017 kim ngạch xuất 
khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 45,27 tỷ USD, 
tăng 32%, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 
25,94 tỷ USD tăng 36,9% so với năm 2016.

Việt Nam đứng trong tốp đầu thế giới về xuất khẩu 
một số sản phẩm nông nghiệp như hồ tiêu, cà phê, 
gạo, thủy sản; năm 2017 xuất khẩu 40 loại rau quả 
sang 60 nước với kim ngạch 3,5 tỷ USD.

Tuy vây, một số công trình nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, doanh nghiệp trong nước ít được hưởng lợi từ 
hiệu ứng lan tỏa của doanh nghiệp FDI thông qua 
chuyển giao công nghệ, kiến thức và nâng cao năng 
suất. Ba ví dụ điển hình là xe máy, dệt may và da giày.

Việt Nam đã trở thành nước sản xuất xe máy quy mô 
lớn với 3,2- 3,5 triệu chiếc/năm; 80% linh kiện, phụ tùng 
được sản xuất trong nước, nhưng phần lớn là do doanh 
nghiệp FDI thực hiện, doanh nghiệp trong nước mới sản 
xuất được ăc quy, phụ tùng bằng nhựa. Công ty Honda 
chiếm khoảng 60% sản lượng xe máy, có 110 doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó chỉ có 23 doanh 
nghiệp trong nước. Nguyên nhân chủ yếu là doanh 
nghiệp trong nước chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của 
Honda đối với nhà cung ứng về công nghệ, thời gian, 
nguồn nhân lực, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp.

Ngành Dệt may Việt Nam đã cố gắng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, là nhà xuất khẩu 
lớn thứ hai sau Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ; tuy 
vậy đang đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt, không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác như 
Myanmar, Campuchia… làm gia tăng áp lực lên thị 
phần Việt Nam tại các thị trường lớn.

Chủ tịch Hiệp hội dệt may Vũ Đức Giang cho rằng, 
do thiếu liên kết giữa các DN trong ngành với nhau 
đã làm cho năng lực cạnh tranh của ngành dệt may 
bị hạn chế. Để đảm bảo xuất khẩu bền vững cần hình 
thành các chuỗi liên kết sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may 
nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đồng thời 
coi trọng thị trường nội địa, phát triển các sản phẩm 
phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, 
xây dựng thương hiệu mới và các kênh tiêu thụ.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của da giày, túi xách 
đạt 17,93 tỷ USD, tăng 10,7%, trong đó, xuất khẩu giày 
dép đạt 14,67 tỷ USD, tăng 12,8%; túi cặp, vali các loại đạt 
3,26 tỷ USD, tăng 2%. Doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 
80,5% đối với giày dép và 81,1% đối với túi xách.

Tổng thư ký Hiệp hôi da giày, túi xách (Lefaso) 
Phan Thị Thanh Xuân nhận định: ngành da giày và túi 

xách đối diện với 4 thách thức lớn: phí nhân công cao, 
xu thế áp dụng tự động hóa, chính sách bảo hộ mậu 
dịch và sự cạnh tranh thị trường ngày càng mạnh.

Qua khảo sát của Lefaso, hiện nay 75% doanh 
nghiệp rất khó khăn trong việc đầu tư, ứng dụng tự 
động hoá, chỉ 25% bắt đầu ở quy mô nhỏ và dưới 5% 
có kế hoạch xây dựng.

Liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong 
nước là vấn đề thời sự khi nước ta chuyển sang giai 
đoạn mới lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu 
quan trọng của thu hút FDI.

Hạn chế của doanh nghiệp trong nước

Nghị định 103/2013 của Chính phủ đã đề ra nhiệm 
vụ xây dựng chính sách và luật pháp để phát triển 
công nghiệp hỗ trợ, làm cho doanh nghiệp trong nước 
tham gia có hiệu quả hơn chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Đáng tiếc là sau 5 năm nước ta vẫn chưa có chính sách 
và giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng đó.

Doanh nghiệp FDI không tự tạo ra sự kết nối với 
doanh nghiệp trong nước bởi vì khi đến đầu tư tại 
nước ta họ mang theo các doanh nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu; trong khi doanh 
nghiệp trong nước chưa đắp ứng tiêu chuẩn và thiếu 
kinh nghiệm kết nối với doanh nghiệp FDI. 

Trong trường hợp dệt may, da giày tuy đã liên kết 
ngay từ khi các thương hiệu nổi tiếng thế giới như 
Nike, Adidas đầu tư vào Việt Nam nhưng cũng chỉ 
tham gia ở các khâu có giá trị gia tăng thấp; mặc dù 
mối liên kết theo chuỗi cung ứng đã có thâm niên 
20 - 30 năm nhưng do chưa có chính sách khuyến 
khích, chưa đầu tư có hiệu quả vào xây dựng thương 
hiệu, công nghệ, mẫu mã và thiếu các nhà cung ứng 
đáp ứng đòi hỏi cao về chất lượng, chi phí, thời gian 
giao hàng, như dệt nhuộm cho may mặc, thuộc da 
cho da giày.

Kết quả khảo sát của các doanh nghiệp Nhật Bản 
tại Việt Nam cho thấy, liên kết doanh nghiệp FDI với 
doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế do (i) 
Thiếu nhà cung ứng đầu vào có đủ năng lực; (ii) Thiếu 
thông tin về các doanh nghiệp có thể làm công nghiệp 
hỗ trợ; (iii) Doanh nghiệp FDI phải đầu tư để nâng cấp 
doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và (iv) Chậm 
xây dựng các cụm công nghiệp hỗ trợ.

Những năm gần đây đã có nhiều sáng kiến về việc 
kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong 
nước, điển hình là tập đoàn Samsung.
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Từ tháng 9/2015 đến giữa năm 2016, Samsung đã 
triển khai chương trình tăng cường năng lực cho các 
nhà cung ứng Việt Nam, thông qua việc cử chuyên 
gia từ Hàn Quốc sang trực tiếp hỗ trợ cho 9 công ty 
Việt Nam trong ba tháng. Chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ 
doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, hoàn thiện 
các tiêu chuẩn trong việc cung ứng linh kiện, phụ kiện 
cho nhà máy của Samsung tại Việt Nam.

Sau ba tháng được chuyên gia Samsung tư vấn, cả 
9 công ty đều đủ tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng 
(vendor) cấp I của Samsung. Công ty Goldsun có tỷ 
lệ hàng tồn kho giảm hơn 60%, tỷ lệ lỗi thiết bị giảm 
72%, trong khi tỷ lệ sản xuất chính xác tăng từ 0% lên 
94%; Công ty Mida hiệu suất tổng hợp thiết bị tăng 
26%, năng suất vận hành thiết bị tăng 59%, tỷ lệ hàng 
lỗi giảm 52%, tỷ lệ hàng tồn kho giảm 54%. 

Nhờ sự hợp tác chân thành của Samsung, đến cuối 
năm 2017 Samsung đã có hơn 200 doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ là DN Việt Nam,trong đó có 29 vendor 
cấp I, dự kiến năm 2020 có 50 vendor cấp I. Hiện nay 
Samsung đang hợp tác với Bộ Công thương bồi dưỡng 
khoảng 200 chuyên gia Việt Nam để làm tư vấn hỗ 
trợ cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu của Samsung. 

Từ kinh nghiệm hợp tác thành công giữa DNVN với 
tập đoàn Samsung, có thể khẳng định rằng, DNVN có 
đủ điều kiện và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn 
cầu nếu (i) Tự tin và chủ động trong việc tìm kiếm cơ 
hội để thiết lập quan hệ hợp tác tin cậy với TNCs đang 
kinh doanh tại Việt Nam; (ii) Coi đổi mới, sáng tạo là 
định hướng lớn để đầu tư vào công nghệ, đào tạo và 
bồi dưỡng nhân lực trình độ cao theo lộ trình thích 
hợp; (iii) Doanh nghiệp FDI kết nối với DN trong nước, 
hỗ trợ thiết thực về chuyên gia, giải pháp công nghệ, 
quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất, 
kinh doanh, trên cơ sở đó ngày càng có nhiều DNVN 
tham gia các chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.

Định hướng mới và giải pháp

Để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng 
có hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua mối 
liên kết với doanh nghiệp FDI cần có cách tiếp cận 
mới, hệ thống giải pháp có tính chiến lược với sự phối 
hợp hành động giữa nhà nước, doanh nghiệp và hiệp 
hội ngành nghề.

Nhà nước

Chính phủ cần xây dựng chính sách khuyến khích 
liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp 
trong nước, trên cơ sở đó hình thành hệ thống giải 
pháp đồng bộ để phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng 

cao trình độ công nghệ, nguồn nhân lực, quản trị 
doanh nghiệp nhằm tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa và 
giá trị gia tăng của sản phẩm.

Trên cơ sở đó cần rà soát các quyết định có liên 
quan, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để 
thúc đẩy việc mở rộng mối liên kết. 

Chính sách thuế cần trả lời câu hỏi làm gì để thuế 
tác động đến đầu tư đổi mới công nghệ, đào tạo nhân 
lực chất lượng cao nhằm tạo ra năng suất cao hơn của 
các ngành và lĩnh vực kinh tế. 

Trước thực trạng đại bộ phận doanh nghiệp có 
quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chính sách thuế vừa bảo 
đảm nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện 
tích tụ vốn để tái sản xuất mở rộng kinh doanh của 
doanh nghiệp. Đối với khấu hao tài sản cố định, hệ 
thống thuế cần khuyến khích “khấu hao nhanh” đối 
với công nghệ hiện đại để thúc đẩy nhanh chóng quá 
trình đổi mới công nghệ.

Trong điều kiện sáng kiến, phát minh, chuyển giao 
công nghệ gia tăng nhanh chóng, để rút ngắn thời 
gian từ nghiên cứu đến ứng dụng thì cần hình thành 
thị trường công nghệ được tổ chức và điều hành có 
hiệu quả; đây là vấn đề đã có chủ trương nhưng chưa 
được triển khai tốt. 

Để cuộc cách mạng khoa học & công nghệ trở thành 
động lực tăng trưởng kinh tế, cần sơ kết để cải tiến cơ 
chế hoạt động của các quỹ khuyến khích đổi mới công 
nghệ, vườn ươm công nghệ, quỹ hỗ trợ DNVVN nhằm 
tác động mạnh mẽ hơn đối với doanh nghiệp. 

Trong bất kỳ ngành, lĩnh vực nào như công 
nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông, lâm, 
ngư nghiệp đều có những điển hình tốt thể hiện sức 
sáng tạo của người lao động và doanh nhân, đáng tiếc 
là trong khi có quá nhiều lễ vinh danh thì có quá ít 
việc tổng kết, nhân rộng điển hình để cải thiện nhanh 
chóng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đối với khu vực FDI, Nhà nước cần có chính sách 
và cơ chế ưu đãi về thuế, tài chính đối với những 
doanh nghiệp FDI có nhiều doanh nghiệp trong nước 
làm công nghiệp hỗ trợ là nhà cung ứng cấp I; khuyến 
khích các sáng kiến hợp tác tư vấn như của Samsung 
để nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước 
đáp ứng đòi hỏi của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng 
thời áp dụng chính sách ưu đãi thuế và tài chính đối 
với doanh nghiệp Việt Nam là vendor cấp I như đối 
với doanh nghiệp FDI.

Chủ trương xây dựng các cụm công nghiệp hỗ trợ 
đang triển khai chưa đạt được kết quả mong đợi, cần 
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từ thực trạng tình hình để có sự điều chỉnh về chính 
sách và tổ chức, quản lý.

Hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong nước 
và khu vực FDI đã được xây dựng, đang được nâng 
cấp, cần sớm hoàn thiện để tạo điều kiện về thông 
tin liên kết giữa daonh nghiệp FDI với doanh nghiệp 
trong nước.

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày 
càng mở rộng, doanh nghiệp không có con đường 
nào khác là đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất 
lượng đội ngũ lao động, xây dựng chiến lược kinh 
doanh, thương hiệu và từng bước tích tụ vốn để tăng 
năng lực sản xuất, năng suất lao động và năng lực 
cạnh tranh.

Lãnh đạo doanh nghiệp phải tiếp cận với tư duy 
quản lý theo hướng hiện đại, coi trọng chất lượng và 
hiệu quả, xây dựng lòng tin với đối tác và gây dựng 
uy tín của doanh nghiệp, chẳng hạn trong việc trả 
lương và thu nhập người lao động cần dựa trên hiệu 
quả sử dụng lao động, không thể kéo dài tình trạng 
nhân công giá rẻ, mà phải nâng cao thu nhập để tạo ra 
năng suất lao động cao hơn và chất lượng sản phẩm 
tốt hơn.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chỉ trong vòng một 
thập niên đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh như 
Vingroup, Sungroup, Đèo Cả là do người lãnh đạo 
doanh nghiệp biết nắm bắt thời cơ, tư duy đúng trong 
quản trị doanh nghiệp, có định hướng chiến lược 

thích ứng với từng giai đoạn phát triển, tạo lập được 
thương hiệu có uy tín trong nước và thế giới.

Trong điều kiện Việt Nam trở thành điểm đến của 
các nhà đầu tư quốc tế, việc thay đối định hướng và 
chính sách thu hút FDI chắc chắn sẽ có thêm nhiều 
TNCs hoạt động đầu tư và kinh doanh tại nước ta; 
đó là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. Biến cơ 
hội đó thành hiện thực phụ thuộc vào năng lực của 
đội ngũ cán bộ quản trị, nhất là người đứng đầu 
doanh nghiệp. Tự tin và chủ dộng trong tiếp cận với 
doanh nghiệp lớn, TNCs để tạo mối quan hệ hợp tác 
trong ký kết và thực hiện hợp đồng, từng bước tạo 
chỗ đứng trong chuỗi cung ứng sản phẩm của từng 
tập đoàn là con đường dẫn tới thành công của các 
doanh nghiệp.

Hiệp hội

Trong kinh tế thị trường, Hiệp hội nghề nghiệp 
đóng vai trò quan trọng đối với sự phân công và hợp 
tác theo chuỗi cung ứng sản phẩm. Trên thực tế, nhiều 
Hiệp hội như dệt may, da giày, túi xách, lương thực, 
thúy sản, hồ tiêu đã thu được kết quả trong việc đề ra 
chiến lược kinh doanh, xây dựng và quảng bá thương 
hiệu, tìm đối tác và thị trường, xúc tiến thương mại và 
đầu tư, kiến nghị với nhà nước về chính sách, cơ chế 
đối với từng loại sản phẩm, tuy vậy, như nhận định 
của nhiều Hiệp hội thì mối liên kết theo chuỗi cung 
ứng vẫn còn vấn đề về công nghệ, chất lượng, giá cả 
và quy trình cần được giải quyết.

Mỗi Hiệp hội nghề nghiệp có mục tiêu và hoạt 
động riêng, nhưng có mối quan hệ hổ trợ tạo điều 
kiện phát triển, ví dụ quan hệ giữa Hiệp hội ngân 
hàng với các Hiệp hội nghề nghiệp trong việc tiếp 
cận tín dụng, tạo vốn cho đầu tư, kinh doanh của 
doanh nghiệp; quan hệ giữa Hiệp hội tư vấn thuế với 
các Hiệp hội nghề nghiệp về tiếp cận hệ thống thuế, 
cũng như hợp tác trong việc kiến nghị với nhà nước 
đối với việc xây dựng hệ thống thuế theo hướng 
“khoan sức dân” để tạo điều kiện tích tụ vốn mở rộng 
quy mô của doanh nghiệp.

Các Hiệp hội mong Quốc hội sớm ban hành Luật 
về Hiệp hội để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động 
của tổ chức nghề nghiệp, nhằm nâng cao hơn nữa vai 
trò và tác dụng của Hiệp hội.

Thời cuộc đang đòi hỏi tư duy đổi mới để có cách 
tiếp cận đúng của các nhà hoạch định chính sách 
trong việc hình thành và thực thi thể chế, của các nhà 
quản trị doanh nghiệp và Hiệp hội nghề nghiệp để có 
được những giải pháp mới thích ứng với đòi hỏi của 
đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
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Vốn ngoại đã rót vào BOT

Lâu nay, câu chuyện thu hút dòng vốn đầu tư 
nước ngoài vào các dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư (PPP) trong lĩnh vực giao thông vận tải 
còn nhiều khúc mắc. Những câu hỏi vẫn được đặt 
ra như vì sao cho đến nay, vẫn chưa có nhà đầu tư 
nước ngoài nào trực tiếp tham gia vào các dự án giao 
thông theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao).

Chia sẻ tại Hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt Nam 
năm 2018 và đến năm 2020” do Tạp chí Nhà Đầu tư 
và Công ty kiểm toán quốc tế KPMG đồng tổ chức mới 
đây, ông Nguyễn Công Ái – Phó tổng giám KPMG nhấn 
mạnh rằng: “Trong lĩnh vực giao thông vận tải, không 
phải các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm tới 
các dự án PPP. Một số nhà đầu tư nước ngoài đã tham 
gia, nhưng thông qua việc mua lại cổ phần của một số 
các công ty Việt Nam đầu tư vào các dự án BOT”.

Thực tế, đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu 
cơ hội đầu tư vào các dự án giao thông theo hình thức 
BOT và đã có nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia 
vào dự  án BOT đó là dự án BOT tuyến tránh thành phố 
Phủ Lý, Hà Nam của Công ty Cổ phần FECON.

Phải mất hơn 1 năm nghiên cứu, tháng 6/2017, hai 
công ty Nhật Bản là Công ty Cổ phần Đường cao tốc 
miền Trung Nhật Bản (NEXCO) và Công ty Cổ phần 
Đường cao tốc Quốc tế Nhật Bản (JEXWAY) mới hoàn 
thành đàm phán mua lại 20% cổ phần của FECON 
tại dự án này. Gần 10 năm trước, một trong 2 doanh 
nghiệp Nhật Bản này đã từng có ý định đầu tư mới dự 
án BOT tại Việt Nam nhưng rồi lại bỏ cuộc. 

Phía Công ty Đường cao tốc quốc tế Nhật Bản 
(JEXWAY) nhận chuyển nhượng 3,92 triệu cổ phần, 
tương ứng 14% vốn điều lệ và Công ty Đường cao tốc 
miền Trung Nhật Bản (NEXCO) nhận chuyển nhượng 
1,68 triệu cổ phần, tương ứng 6%.

KHAI THôNG đầu TƯ NƯỚC NGOàI 
VàO CáC Dự áN PPP

  sự quan TâM Của nhà đầu Tư nướC ngoài đến Dự án đầu Tư pháT Triển kếT Cấu 
hạ Tầng Theo hình ThứC ppp nói Chung và BoT nói riêng Là Có ThậT, Tuy nhiên 
khung Chính sáCh Còn Thiếu phù hợp để CáC nhà đầu Tư nướC ngoài ThaM gia vào 
CáC Dự án này.

ANH MAi
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Giá trị của đợt chuyển nhượng này không được 
công bố. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng có thể đem 
về cho FECON khoảng 67 tỷ đồng, đem lại khoảng 11 
tỷ đồng lợi nhuận tài chính. Đây là dự án đầu tiên 
chính thức bán được cổ phần cho nhà đầu tư ngoại, 
sau nhiều cam kết của doanh nghiệp Việt với các nhà 
đầu tư nước ngoài khác ở nhiều dự án BOT song đến 
nay chưa hoàn tất.

Dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý được 
khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2016, chính thức 
đưa vào khai thác và thu phí kể từ ngày 24/11/2016. 
Đây là dự án có tổng mức đầu tư 2.046 tỷ đồng do liên 
danh FECON, Cotteccons, Cienco 1 làm chủ đầu tư, 
trong đó FECON 40%, Cottecons 35%, Cienco 1 sở hữu 
25% vốn.

Ngoài việc mua 20% cổ phần, NEXCO và JEXWAY 
còn tham gia vào việc quản lý và vận hành dự án, 
đồng thời áp dụng các kinh nghiệm và công nghệ quản 
lý của Nhật Bản vào đây. Sau đó, NEXCO và JEXWAY 
cùng hợp tác với FECON chuyển giao công nghệ, kỹ 
thuật và năng lực quản lý của Nhật Bản tại các dự án 
hạ tầng giao thông khác.

Chờ cơ chế ổn định

Trước FECON, Tổng công ty Phát triển hạ tầng 
và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cũng từng ký 
hợp đồng ghi nhớ, bán 70% số cổ phần tại dự án BOT 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho nhóm đối tác 
đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, sau lễ ký từ năm 2014 đến 
nay các bên chưa có hợp đồng mua bán chính thức số 
cổ phần này.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Chính phủ cũng 
đã kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào mua bán, 
thực hiện các dự án BOT giao thông tại Việt Nam. Từ 
năm 2007, Bộ đã cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển 
khai thí điểm dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết với sự hỗ trợ của Ngân hàng 
Thế giới. Đến năm 2012, Thủ tướng chính thức phê 
duyệt cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện dự án, 
nhưng đến nay chưa thể triển khai. Một nguyên nhân 
cơ bản là các bộ, ngành mất rất nhiều thời gian nhưng 
không thống nhất được cơ chế phân bổ rủi ro theo 
thông lệ quốc tế.

Bộ GTVT cũng đã thông báo mời thầu sơ tuyển các 
nhà đầu tư quốc tế đối với dự án xây dựng đường 
vành đai 3 TP.HCM, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, với 
cơ chế, chính sách phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành. Theo đánh giá của Bộ GTVT, đây là dự 
án hấp dẫn, nhưng các nhà đầu tư quốc tế sau khi 
nghiên cứu hồ sơ sơ tuyển đã không tham gia do cơ 
chế phân bổ rủi ro hiện không hợp lý (lợi nhuận thấp, 

nhà đầu tư phải chịu kinh phí giải phóng mặt bằng, 
rủi do doanh thu không được bảo lãnh…). Do vậy, 
họ bắt đầu hướng tới việc mua bán sáp nhập các dự 
án BOT mà nhà đầu tư trong nước đã đầu tư và vận 
hành, khai thác.

“Vì cơ chế của Việt Nam để tham gia vào các dự án 
BOT rất phức tạp nên họ không đủ khả năng và kiên 
nhẫn vượt qua các rào cản này. Các nhà đầu tư nước 
ngoài thường chờ đợi các nhà đầu tư Việt Nam tham 
gia và sau đó mua lại cổ phần của nhà đầu tư Việt 
Nam”, ông Nguyễn Công Ái cho biết.

Tuy nhiên về lâu dài, theo Phó tổng KPMG, nếu 
không được đưa vào luật thì những thay đổi về môi 
trường pháp lý sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà 
đầu tư tham gia lĩnh vực này. Vì vậy, cơ chế chính sách 
thông suốt và ổn định trong thời gian dài sẽ thu hút 
hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-
CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018 để thay thế 
Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối 
tác công - tư trong các dự án hợp tác công - tư (PPP). 
Những điểm mới tại Nghị định 63 về quy trình, thủ 
tục thực hiện các dự án PPP được kỳ vọng sẽ tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, qua đó tăng sức hấp dẫn, mở ra 
nhiều cơ hội đối với nhà đầu tư nhờ việc đơn giản hóa 
quy trình thủ tục và nâng cao hiệu quả dự án.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại chính mà các 
nhà đầu tư nước ngoài lo ngại là những rủi ro ngoài 
tầm kiểm soát, trong khi quy định hiện hành lại thiếu 
những cơ chế bảo lãnh cần thiết.

Từ thực tiễn triển khai các dự án BOT giao thông, 
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho rằng, để thu hút 
được nhà đầu tư nước ngoài, cần thiết có cơ chế bảo 
lãnh đối với một số dự án PPP giao thông quan trọng. 
Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chấp thuận các cam kết, 
bảo lãnh, gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết 
chuyển đổi ngoại tệ, bảo lãnh bên thứ ba đối với trách 
nhiệm của Chính phủ; đồng thời kiến nghị cho phép 
áp dụng thí điểm đối với 2 dự án gồm Dự án Đường 
cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Dự án Vành đai 3 
TP.HCM đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch.

Theo Bộ Tài chính, từ kinh nghiệm quốc tế và thực 
tiễn triển khai ở Việt Nam cho thấy, việc Chính phủ 
chấp thuận bảo lãnh cho một số rủi ro của các hợp 
đồng PPP là cần thiết để bảo đảm thu hút được khu 
vực tư nhân đầu tư vào kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, 
căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, năng 
lực tài chính, khả năng quản lý và môi trường đầu tư, 
Chính phủ sẽ phải lựa chọn áp dụng các công cụ bảo 
lãnh phù hợp.
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Những kết quả đáng ghi nhận

Bên cạnh sự sôi động của thu hút đầu tư nước 
ngoài, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 
những năm qua đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 
Không thể phủ nhận, đầu tư ra nước ngoài giúp doanh 
nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm và tránh những hàng rào bảo hộ thương mại 
của nước nhận đầu tư. Ngoài 13 nhà máy sản xuất sữa 
trải dài khắp Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk) còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor 
tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100%), nắm 22,8% cổ 
phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 
100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ) và đầu tư công 
ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt 
động thương mại của Vinamilk tại châu Âu.

Đầu năm nay, Tập đoàn TH đã khánh thành trang 
trại bò sữa đầu tiên tại Nga, đánh dấu bước đi đáng 
kể trong việc thâm nhập thị trường Đông Âu với tổng 
vốn đầu tư dự kiến 2,7 tỷ USD.  

Trên thị trường thực phẩm và đồ uống, chuỗi nhà 
hàng Wrap & Roll đã khai trương một số cửa hàng 

nhượng quyền tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hay Tập 
đoàn Masan đang từng bước đưa các dòng sản phẩm 
nước chấm vào các kệ siêu thị của Thái Lan.

Dấu ấn lớn nhất của người Việt trên sân chơi thế 
giới có lẽ là Tập đoàn FPT khi chứng kiến lợi nhuận 
từ các thị trường bên ngoài tăng 29% trong năm 2017. 
Với việc đóng góp gần 1/3 vào tổng lợi nhuận trước 
thuế toàn Tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục 
là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT sau khi 
thoái vốn khỏi sân chơi bán lẻ. 

Dù vậy, những trường hợp thành công khi đi ra 
nước ngoài tương tự như FPT, Vinamilk hay Viettel 
xem ra vẫn khá hiếm hoi.

Được thành lập từ tháng 10/2016, nhưng đến cuối 
tháng 6/2017, Thế giới Di động mới có thể khai trương 
cửa hàng đầu tiên tại Phnom Penh, Campuchia do 
doanh nghiệp không mua được những nguồn hàng có 
thuế. BigPhone được dự báo sẽ có lợi nhuận từ cuối 
năm 2018, nhưng chắc chắn, tỷ suất lợi nhuận chưa 
thể cao bởi các chính sách thuế cũng như chi phí mặt 
bằng đắt đỏ.

HAI mặT CủA DòNG CHảy
đầu TƯ RA NƯỚC NGOàI
  những năM gần đây, 

ngoài Dòng vốn đầu Tư 
khu vựC nhà nướC, khối 
Tư nhân (gồM Cá nhân, 
CáC Doanh nghiệp Tư 
nhân) ngày Càng Mạnh 
Dạn ThaM gia giành 
“Miếng Bánh” Thị phần 
ở Thị Trường quốC Tế. 
Lĩnh vựC đầu Tư ra nướC 
ngoài đã đa Dạng hơn, 
không Chỉ Bó hẹp Trong 
khai TháC Tài nguyên Mà 
Còn vươn ra Cung Cấp 
DịCh vỤ, BấT động sản, Tài 
Chính, ngân hàng…

Hồ MAi
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Với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, dù đã rót hàng tỷ 
USD vào các dự án nông – lâm nghiệp như các trang 
trại trồng cao su, bò thịt hay mía đường tại Campuchia 
và Lào nhưng đến nay, hiệu quả mang lại chưa đáng 
kể mà tổng nợ phải trả lên tới 1,5 tỷ USD và bị nghi 
ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Chưa thực sự hiệu quả

Một báo cáo về việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
tại doanh nghiệp, cho thấy, tính đến hết năm 2016, đã 
có 18 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước có 
dự án đầu tư ra nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 
vượt con số 12,6 tỷ USD. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) với tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài 
6,68 tỷ USD (chiếm 53% tổng vốn đầu tư của 110 dự 
án) đứng số 1 về giá trị đầu tư và cũng đứng đầu bảng 
về số vốn thực hiện lũy kế đến hết năm 2016 là 3,74 tỷ 
USD (chiếm 49%). 

Số tiền vốn bỏ ra lớn, song dòng tiền thu về rất nhỏ 
giọt. Số liệu đến 31/12/2016 cho thấy, có đến 46,4% 
dự án không có báo cáo về doanh thu - lợi nhuận. Số 
dự án lỗ lũy kế tính đến hết năm 2016 chiếm 29%, 
còn riêng năm 2016 có 25,5% dự án báo lỗ. Cũng tính 
riêng trong năm này, lợi nhuận được chia cho phía 
Việt Nam là 145 triệu USD, chỉ bằng 2% tổng số tiền đã 
đầu tư ra ngoài nước.

PVN đã thừa nhận “thất bại” bất đắc dĩ ở Venezuela. 
Sau nhiều năm ký kết hợp đồng, mọi kỳ vọng gửi gắm 
ở dự án liên doanh khai thác dầu nặng Junin 2 giai 
đoạn đầu trị giá 8,9 tỷ USD tại quốc gia dầu mỏ này đã 
phải tạm dừng. Tổng số tiền mà PVN đã rót vào dự án 
này được cho là 500 triệu USD trong tổng số vốn dự 
tính góp vào 1,8 tỷ USD.

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng 
có không ít thương vụ đầu tư ra nước ngoài bị thua lỗ 
như: 111 tỷ đồng đầu tư vào Stung Treng ở Campuchia 
có nguy cơ mất vốn; 184 tỷ đồng thăm dò mỏ bauxite 
ở Campuchia, 77,6 tỷ đồng khi hợp tác vào Công ty 
Southern Mining Co.Ltd cũng rơi vào tình trạng tương 
tự. Chưa kể, khoản thua lỗ 69 tỷ đồng khi đầu tư vào 
dự án mỏ sắt Phu Nhuon (Lào), 37,9 tỷ đồng vào dự án 
khai thác mỏ muối ở Công ty TNHH Vinacomin, Lào.

Tổng số vốn mà Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) 
chi ra hơn 1,4 tỷ USD để trồng hàng chục ngàn hecta 
cao su tại Lào, Campuchia nhưng hiệu quả mang lại rất 
thấp do giá cao su tiếp tục diễn biến bất lợi, cũng như 
năng lực quản trị, dự báo rủi ro còn nhiều hạn chế. 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) chỉ một 
mỏ muối kali với trên 500 triệu USD sau khi khởi công 
năm 2015 đã bị dừng dài hạn và giờ, lọt trong danh 

sách những đại dự án nghìn tỷ thua lỗ kéo dài.

Làn sóng mới có là cơ hội mới?

Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế 
hoạch & Đầu tư), trong năm 2017, hầu hết các dự án đầu 
tư ra nước ngoài đều không sử dụng vốn nhà nước (chỉ 
có 1 doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Viễn thông 
Quân đội (Viettel) đầu tư sang Nga, 2 doanh nghiệp có 
vốn nhà nước là Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel 
và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tham 
gia đầu tư ra nước ngoài), còn lại là các công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp FDI. Số 
lượng các dự án có nhà đầu tư là cá nhân cũng khá lớn, 
chiếm khoảng 1/3 số dự án cấp mới.

Nếu như những năm trước, đầu tư ra nước ngoài 
của Việt Nam ghi đậm dấu ấn với một loạt dự án đầu 
tư trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ viễn thông, thì 
những tháng đầu năm 2018, tài chính ngân hàng đang 
là một điểm sáng. Tài chính ngân hàng là lĩnh vực dẫn 
đầu về vốn đầu tư nước ngoài từ Việt Nam trong 5 
tháng đầu năm 2018, với tổng vốn đăng ký mới tăng 
thêm 105,77 triệu USD, chiếm 57,3%.

Ngoài các ngân hàng thương mại cổ phần nhà 
nước như BIDV, VietinBank, Vietcombank, một số 
ngân hàng tư nhân như Sacombank, SHB, HDBank… 
tiếp tục có ý định mở thêm phòng giao dịch, chi nhánh 
mới hay nâng vốn cho các ngân hàng con hoặc đang 
xúc tiến mở các chi nhánh tại nước ngoài. 

Điển hình như SHB với một ngân hàng con 
100% vốn trực thuộc tại Lào và một ngân hàng con 
tại Campuchia, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh 
ở nước ngoài đóng góp khá lớn (khoảng 10%) vào 
doanh thu của toàn hệ thống. Trong năm 2017, lợi 
nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh tại khu 
vực nước ngoài của SHB là 192 tỷ đồng, bằng 10% tổng 
lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này.  

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng mở cửa, 
không chỉ đón nhận vốn ngoại mà còn thúc đẩy đầu 
tư ra ngoài lãnh thổ thì việc các định chế tài chính 
mở rộng hoạt động ra nước ngoài sẽ hỗ trợ rất nhiều 
không chỉ cho kiều bào mà còn cho các doanh nghiệp 
Việt kinh doanh ở đây. 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đầu tư ra nước 
ngoài nhằm thu tỷ suất lợi nhuận cao hơn, khai thác 
thị trường, tiết kiệm chi phí, vận tải,… các chuyên 
gia kinh tế đều cho rằng cần rà soát lại và có thái độ 
dứt khoát đối với dự án đầu tư ra nước ngoài không 
hiệu quả, dành chỗ cho những dự án có triển vọng, 
để đầu tư ra nước ngoài không còn mang về những 
“trái đắng”.
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Siết chặt quản lý

Từ khi có chủ trương xây dựng các đặc khu kinh 
tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, các tỉnh 
Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang nơi có các 
đặc khu đang trở thành thị trường hấp dẫn, thu hút 
lượng khách đến đầu tư khá lớn. Nhiều nhà đầu tư đã 
“nhanh chân” chớp lấy cơ hội để đẩy giá đất tại các 
địa bàn trên “lên trời”...

Trước tình hình phức tạp về giá đất đai tại các địa 
phương trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu 
cầu ba tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang 
cần nghiêm khắc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, 
quản lý rừng, quản lý môi trường. Đồng thời, phải bảo 
đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen mua 
bán đất lộng hành trên địa bàn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu phải dồn 
nỗ lực vào công tác quy hoạch để có một quy hoạch dài 
hơi, thực sự có chất lượng. Bên cạnh đó, chú trọng đào 
tạo nguồn nhân lực, kể cả nhân lực quản lý và các ngành 
nghề được xem là ưu tiên phát triển. Đồng thời quan tâm 
vấn đề chọn nhà đầu tư chiến lược vào các đặc khu. 

Để ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai, xây dựng 
trái phép, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc 
đã yêu cầu tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 
giao đất cho các tổ chức, dự án và tạm dừng giao dịch 
chuyển nhượng đất trên địa bàn Vân Đồn. Trường hợp 
đặc biệt phải báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét. 

Tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi 10 dự án chậm tiến độ 
hoặc vi phạm pháp luật với tổng diện tích trên 350 ha; 
thu hồi chủ trương đầu tư 13 dự án chưa được giao 
đất. Bên cạnh đó, Vân Đồn còn “trục xuất” ra khỏi địa 
bàn huyện 13 sàn giao dịch bất động sản không đủ 
điều kiện hành nghề theo quy định.

Tỉnh Kiên Giang cũng đang triển khai đồng bộ 
các giải pháp chấn chỉnh quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
tình hình đất đai trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, 
ngăn ngừa những hệ lụy có thể xảy ra, ảnh hưởng 
đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của 
Phú Quốc. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ 
Hồng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND 
huyện Phú Quốc tạm dừng ngay việc cho phép các 
hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử 
dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc cho đến khi 
Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt có hiệu lực 
và quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức. 
Trường hợp cấp bách, cần thiết thì báo cáo, xin ý kiến 
UBND tỉnh xem xét. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị chức năng hữu quan và huyện Phú 
Quốc tăng cường thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm trong 
quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 
Phú Quốc. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các cơ quan, đơn vị chức năng và từng thành 
viên chịu trách nhiệm thực hiện những phần việc 
được giao. 

Ngoài ra, tỉnh cũng xử lý những tổ chức, cá nhân 
được giao đất, cho thuê đất để xảy ra tình trạng lấn 
chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm đưa 
đất vào khai thác; rà soát lại diện tích đất rừng sau 
khi điều chỉnh quy hoạch do UBND cấp xã quản lý để 
quản lý chặt chẽ hoặc trình cấp có thẩm quyền giao 
đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển 

đấT NềN Hạ NHIỆT, NHà đầu Cơ 
“THáO CHạy” KHỏI đặC KHu
  việC Chính phủ, Chính quyền địa phương Cũng như CáC Cơ quan ChứC năng 

siếT ChặT Công TáC quản Lý đấT đai, Chuyển đổi MỤC đíCh sử DỤng đấT khiến Cho 
việC Chuyển nhượng đấT nền Tại CáC đặC khu Chững Lại, giá đấT nền Cũng hạ 
nhiệT. nhiều nhà đầu Cơ đã “Tháo Chạy” Bởi giao DịCh ế ẩM, Trong khi Tiền Thuê 
MặT Bằng ở đây vẫn Cao.

TrọNG CảNH
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quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử 
dụng đất trái phép, các đơn vị chức năng ngăn chặn, 
xử lý việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, 
đất sử dụng không đúng mục đích, buộc đối tượng vi 
phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 
khi vi phạm. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã có 
công văn hỏa tốc, chỉ thị cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, 
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện 
Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh 
về việc chỉ đạo tạm dừng việc chuyển mục đích sử 
dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên 
địa bàn huyện Vạn Ninh cho đến khi quy hoạch chung 
xây dựng Đơn vị hành chính – kinh tế Bắc Vân Phong 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, UBND tỉnh cũng 
sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra các dự án 
lớn; các dự án có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi, tăng giá 
đất; làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, trách 
nhiệm người đứng đầu.

Đối với các xã, thị trấn là đơn vị quản lý trực tiếp về 
đất đai, phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của tỉnh, những 
trường hợp nào vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay cho việc 
vi phạm về quản lý đất đai, sẽ xử lý nghiêm minh.

Nhà đầu cơ tháo chạy

Tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 có 
1.467 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
với tổng diện tích 258 ha và 215 trường hợp chuyển 
mục đích sử dụng đất. Thế nhưng chỉ trong 4 tháng 
đầu năm 2018 đã có 1.859 trường hợp chuyển nhượng 
với diện tích 356 ha và 162 trường hợp chuyển mục 
đích sử dụng đất, trong đó chủ yếu là chuyển nhượng, 

chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất và đất nuôi 
trồng thủy sản, đất sản xuất nông nghiệp.

Tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, năm 2016 có 
684 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất. Đến năm 2017 con số này tăng 
lên gần gấp 3, với trên 1.600 trường hợp. Đến Quý 
I/2018 có 519 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất. Giai đoạn 2015-2017 có 
288 trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, 
cá nhân, riêng năm 2018 địa phương này không giải 
quyết trường hợp nào.

Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ ngày 
01/01/2017 đến 30/4/2018 có 5 tổ chức nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích 8,5 ha; 
12.268 hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 699 ha.

Việc chính quyền siết chặt quản lý chuyển nhượng 
đất đaikhiến giao dịch ở các đặc khu kinh tế tương lai 
hạ nhiệt. Các văn phòng công chứng đất đai không 
còn sôi động như trước. Nhiều nhà đầu cơ phải bỏ tiền 
cọc vì không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu 
thực hiện việc mua bán. Nhiều văn phòng môi giới 
bất động sản đã “tháo chạy” khỏi Phú Quốc vì không 
có giao dịch.

Tuy nhiên, giá đất không có dấu hiệu giảm. Ở Phú 
Quốc, đất tại ấp Ông Lam, ấp Rạch Hàm, Ba Trại, các 
công đất được vẫn được rao bán từ 6-8 tỷ đồng/công. 
Tại Bắc Vân Phong, khu vực thị trấn Vạn Giã, đất trên 
đường Trần Hưng Đạo vẫn đang được chào bán 60-
70 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Nguyễn Huệ giá 
vẫn là 15-20 triệu đồng/m2… Tại Vân Đồn, đất nền 
khu tái định cư Thống Nhất vẫn được chào bán 25-27 
triệu/m2, đất nền khu tái định cư Đoàn Kết là 13-14 
triệu/m2…
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Doanh nghiệp hoang mang vì 
những “cơn say” đất

Sau 3 năm tăng trưởng ổn định (từ 2013 - 2016), 
những tháng cuối năm 2017 và đầu 2018, đặc biệt là 
trong vài tháng trở lại đây, thị trường BĐS sôi sục bởi 
sốt đất, người người, nhà nhà đổ xô đi buôn đất, làm 
cò đất kiếm lợi, khiến cho giá đất liên tục tăng nhanh, 
khó kiểm soát. Cơn sốt đất rải rác khắp các tỉnh, thành 
phố trên cả nước, từ khu vực giáp ranh TP.HCM, ven 
Hà Nội, đến các khu vực tương lai trở thành đặc khu 
kinh tế như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Theo 
thống kê của Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ 
Xây dựng), tại huyện Long Thành – Đồng Nai, giá đất 
tăng từ 10 – 20%, cá biệt có một vài khu vực giá đất 
tăng đến 50% so với 2016. Một số nơi có hiện tượng 
người dân tự ý phân lô bán nền gây ra nhiều khó khăn 
cho công tác quản lý quy hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS 
Việt Nam nhận định: “Sốt đất đền đã xảy ra trên rộng, 

nhất là tại 3 địa phương dự kiến sẽ trở thành đặc khu 
kinh tế, cũng như một số khu vực của TP.HCM, Hà 
Nội. Mặc dù chưa lan sang các loại BĐS khác như nhà 
chung cư, nhưng nếu không kiểm soát được thì sẽ gây 
bong bóng đất nền, tác động xấu tới thị trường BĐS 
nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung như đã xảy ra 
năm 2008 – 2009”. 

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT CEN 
Group cho biết, doanh nghiệp của ông vừa có chuyến 
khảo sát khá chi tiết ở Vân Phong. Đất ở đó trong 2 năm 
qua đã tăng hơn 100 lần/m2. Từ 200 nghìn đồngm2 ở 
khu tái định cư thị trấn Tuần Lễ, một mảnh đất ở mặt 
tiền 10m sâu 20m, 2 năm trước có giá dưới 50 triệu 
đồng/lô, năm 2017 đã tăng lên 400 triệu đồng (gấp 10 
lần), năm nay vẫn mảnh đất đó đã có giá 5,5 tỷ đồng.

Tương tự, tại Vân Đồn (Quảng Ninh), một số khu 
vực tăng đến 200% chỉ sau vài tháng. Hiện tượng giá 
đất tăng đột biến khiến người dân có đất tại khu vực 
chuyển đổi tách thửa để bán giá cao, cùng với đó là 

sốT đấT Và KịCH bảN THị TRƯờNG 
bấT độNG sảN CuốI 2018
  những Tháng đầu 2018, Thị Trường BấT động sản điên đảo Bởi những Cơn sốT 

giá đấT “oanh TạC” khắp CáC Tỉnh, Thành Trên Cả nướC. Cho đến Thời điểM hiện 
Tại, sứC nóng Của những Cơn sốT này Dường như đã đượC ghìM Lại, song Dấy 
Lên Mối Lo Mới về Thị Trường BấT động sản Cuối 2018.

PHAN CHÍNH - BÌNH THÙy
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hiện tượng đầu cơ, giao dịch tách thửa phân lô mua 
bán đất rừng, đất nông nghiệp tăng mạnh. Nhiều câu 
chuyện dở khóc dở cười khác cũng diễn ra trong “cơn 
say” đất tại Phú Quốc những ngày vừa qua.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng 
BIDV - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài 
chính - Tiền tệ Quốc gia, thuận lợi khi đầu tư vào 3 
khu vực này đó là giá BĐS ở đây đã lên khá mạnh, 
những ai đã sở hữu BĐS từ trước tại đây có thuận lợi 
lớn trong việc đầu tư. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư FDI 
đăng kỳ đầu tư vào 3 khu vực này đang khá lớn.

“Tuy nhiên, cũng chính vì giá BĐS đang lên và 
tăng khá mạnh, nếu muốn đầu tư một dự án với quy 
mô lớn thì giá đền bù sẽ rất cao, thường thì nhà đầu 
tư khó có thể có năng lực chi trả cho hoạt động giải 
phóng mặt bằng”, ông Lực chia sẻ.

Ngoài ra, cũng liên quan đến hoạt động gom mặt 
bằng lớn tại 3 khu vực này, theo ông Lực, có người dân 
muốn bán, có người chưa muốn bán vì nghĩ rằng giá 
đất sẽ tiếp tục tăng. Điều này khiến các doanh nghiệp 
khó có thể gom đất ở 3 khu vực này với quy mô lớn.

Ông Lực cũng cũng chỉ ra một khó khăn khác, đó 
chính là quy hoạch phân khu tại các khu vực này 
chưa rõ ràng vì vậy nhà đầu tư cũng rất khó nắm bắt 
để có kế hoạch đầu tư rõ ràng.

Hết “say đất”, thị trường BĐS 
2018 sẽ đi về đâu?

Việc để giá đất liên tục bùng phát trên diện rộng 
mấy tháng vừa qua thực sự đã khiến thị trường được 
phen lao đao, doanh nghiệp lo lắng. Nhiều câu hỏi 
được đặt ra, trong đó nhiều nhất vẫn là liệu thị trường 
BĐS cuối 2018 có xảy ra tình trạng bong bóng? 

Mới đây, tại “Diễn đàn BĐS: Cơ hội từ chính sách”, 
ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương đưa ra cảnh báo đối 
với giới đầu tư khi thị trường đang nằm trong giai 
đoạn tiền bong bóng, tiếp tục chu kỳ 10 năm phục hồi 
- tăng trưởng - suy thoái - khủng hoảng của thị trường 
bất động sản.

Ông Chung cho biết, nếu có 10 dấu hiệu để thị trường 
bất động sản lung lay, bong bóng thì thời điểm hiện tại 
có đến 8 điểm. “Trên thực tế, từ năm 2011 đến 2013, 
chúng ta nằm ở đáy khủng khoảng, 2014 phục hồi, năm 
2015 – 2016 - 2017 đạt mức bắt đầu tăng. Với năm 2018 
thì không làm gì thị trường cũng tăng nhưng đây là thời 
điểm cực kỳ nhạy cảm, các nhà đầu tư cần suy xét kỹ để 
có thể ứng biến kịp thời nếu như thời kỳ khủng hoảng 
đấy một lần nữa quay lại”, ông Chung cho biết.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp 
hội BĐS TP.HCM (HoREA) khẳng định: “Không có khả 
năng xảy ra bong bóng bất động sản trong năm 2018”. 
Theo ông Châu, trong thời gian qua đã xuất hiện các 
cơn “sốt ảo” giá đất, giá đất nền tại các xã ven dự án 
Sân bay Long Thành (Đồng Nai); các địa phương dự 
kiến trở thành đặc khu kinh tế hoặc tại một số quận 
ven, huyện ngoại thành TP.HCM. 

Tuy nhiên, đây chỉ là những đợt “sốt giá” cục bộ 
trong phân khúc thị trường đất nền, đất nông nghiệp, 
thậm chí có những trường hợp mua bán, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, mà phần 
lớn là mua bán, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư 
thứ cấp, kinh doanh “lướt sóng” kiếm lời.

Chủ tịch HoREA nhận định, thủ phạm chính là 
giới đầu nậu và “cò đất” với thủ đoạn đầu cơ, thổi giá, 
tạo sóng gây ra các đợt sốt ảo giá đất, giá đất nền tại 
một số địa phương. Nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt 
và hiệu quả của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM 
và các tỉnh, tình hình sốt ảo giá đất, giá đất nền hiện 
nay tại các địa phương đã bước đầu được kiểm soát, 
hạ nhiệt. 

Ngoài ra, trong năm 2018, không có khả năng xảy 
ra “bong bóng” bất động sản còn do các cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền đã có nhiều kinh nghiệm về việc 
sử dụng kịp thời, hiệu quả công cụ về thuế; công cụ 
về tín dụng; công cụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất, chủ trương đầu tư dự án để điều tiết hiệu quả thị 
trường bất động sản ngay khi vừa xuất hiện dấu hiệu 
bất thường.

Riêng, đối với thị trường căn hộ chung cư là phân 
khúc thị trường lớn nhất của thị trường bất động sản, 
đã không xảy ra hiện tượng “sốt giá”, thậm chí nhiều 
chủ đầu tư đã giảm giá bán căn hộ chung cư, nhất là 
các dự án căn hộ vừa túi tiền.

Theo ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản 
lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), thị trường 
BĐS những tháng cuối 2018 sẽ không có biến động lớn 
(trừ một số khu vực nêu trêu), nhu cầu về nhà ở xã 
hội, nhà ở thương mại giá thấp trong năm tới tiếp tục 
gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị phát triển. Tuy 
nhiên, thị trường sẽ có sự phân hóa về khả năng tiêu 
thụ theo từng phân khúc”.

Trong khi đó, ông Matthew Powell – Giám đốc 
Savills Hà Nội cho rằng triển vọng đầu tư của thị 
trường BĐS Việt Nam trong tương lai vẫn theo xu 
hướng khả quan. “Sức hút của thị trường BĐS sẽ tiếp 
tục duy trì, thể hiện ở tăng trưởng FDI, tăng số lượng 
giao dịch M&A và tăng trưởng số lượng doanh nghiệp 
mới”, ông nói.
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Nóng chuyện bán đất công ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, hai cựu Chủ tịch là Trần Văn Minh 
và Văn Hữu Chiến bị khởi tố bị can, do các vi phạm về 
quản lý đất đai liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (hay 
còn gọi Vũ “nhôm”). Thực tế, từ năm 2007 đến nay rất 
nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng được bán có dấu 
hiệu vi phạm khi không thực hiện theo đúng qui định 
Luật Đất đai.

Đơn cử, tháng 3/2008, UBND TP Đà Nẵng đã đồng 
ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 106 Trần 
Phú cho đơn vị đang thuê là Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Đà Nẵng với đơn giá 3.583.440.000 đồng.

Đến tháng 10/2008, Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Đà Nẵng có tờ trình xin chuyển tên trực tiếp cho 
Công ty Cổ phần Xây dựng 79 do ông Phan Văn Anh Vũ 
làm chủ, được mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất.
Cùng thời điểm trên, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có 
công văn thông báo ý kiến kết luận của chủ tịch và 
các phó chủ tịch UBND TP với nội dung đồng ý chủ 
trương chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà và đất 
tại 37 Pasteur. 

Đến tháng 10/2010, UBND TP Đà Nẵng có quyết 
định cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 
Pasteur với diện tích 962m2 giá trị 16.908.1120.000 
đồng. Ngay sau đó, Công ty cổ phần Công nghệ phẩm 
có tờ trình đề nghị đổi tên đơn vị nhận chuyển quyền 
sử dụng đất tại số 37 Pasteur cho cá nhân ông Phan 
Văn Anh Vũ.

Ngày 12/11/2010, UBND TP Đà Nẵng có công văn số 
7145 đồng ý chủ trương chuyển đổi tên nhận quyền 
sử dụng đất tại số 37 Pasteur từ Công ty cổ phần Công 
nghệ phẩm sang cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ. Đến 
tháng 5/2017, ông N.A.H. (một người thân của ông Vũ) 
đã nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên.

Một trường hợp bán đất công đình đám khác tại 
Đà Nẵng là việc bán sân vận động Chi Lăng.

Tháng 10/2010, UBND TP Đà Nẵng (lúc đó ông Trần 
Văn Minh làm chủ tịch, ông Văn Hữu Chiến làm phó 
chủ tịch) đồng ý bán sân vận động Chi Lăng cho Công 
ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng 
dự án khu phức hợp tầm cỡ. Đến tháng 1/2011, ông 
Trần Văn Minh với vai trò là chủ tịch UBND TP Đà 
Nẵng đã hoàn tất thủ tục bán sân vận động Chi Lăng 
cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh, 
với giá chỉ gần 1.400 tỷ đồng.

Điều lạ lùng, việc mua bán đất là để xây dựng khu 
phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận 
động Chi Lăng, nhưng UBND TP Đà Nẵng lại đồng ý 
“xẻ” sân vận động Chi Lăng ra làm 10 khu với 10 giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành 
viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Điều đáng nói hơn, 
khu đất này được xác định là xây dự án thương mại 
dịch vụ nhưng lại được UBND TP Đà Nẵng bán theo 
giá đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thời hạn lâu dài. Ngay sau khi có được 10 giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, tập đoàn Thiên Thanh đã 
lập tức thế chấp ngân hàng để vay trên 4.000 tỷ đồng. 
Sau đó, Phạm Công Danh bị bắt và dự án “treo” đến 
bây giờ.

Theo thông báo của Thanh tra năm 2013, những vi 
phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai liên quan 
đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất; giảm tiền 
sử dụng đất phải nộp cho các đơn vị và cá nhân ở Đà 
Nẵng gây thất thu ngân sách 3.434.254.712.950 đồng.

Điểm danh các vụ bán đất công 

Ngoài Đà Nẵng, nhiều địa phương khác cũng xảy 
ra việc bán đất công với “giá bèo” gây thất thu ngân 
sách như: TP.HCM, Nghệ An,…

NHữNG THƯơNG Vụ muA báN
đấT CôNG đìNH đám
  Trong nhiều năM qua, hàng LoạT đấT Công đã Bị Bán rẻ Dưới những hình ThứC 

như góp vốn ThựC hiện Dự án, Bán Chỉ định gây ThấT Thu ngân sáCh nhà nướC 
hàng nghìn Tỷ đồng. Chỉ khi Báo Chí nêu ra, Cơ quan ChứC năng Mới vào CuộC 
và kếT Luận Có sai phạM. Tp.hCM và đà nẵng Có Lẽ Là hai địa phương “nóng” nhấT 
Trong việC Bán đấT Công. 

TrọNG CảNH
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Tại TP.HCM, việc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây 
dựng Tân Thuận bán hơn 32ha đất Khu dân cư Phước 
Kiển cho Công ty cổ phấn Quốc Cường Gia Lai với “giá 
bèo” đã bị Thành ủy TP.HCM “tuýt còi”. Trong vụ việc 
này, ông Trần Công Thiện – Bí thư chi bộ, thành viên 
HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị cách hết 
mọi chức vụ trong Đảng. Còn Phó Bí thư Thành ủy Tất 
Thành Cang cũng bị đề xuất kỷ luật.

Ngoài vụ Công ty Tân Thuận bán hơn 32ha đất cho 
Quốc Cường Gia Lai, mới đây Thanh tra Chính phủ 
cũng đã có kết luận thanh tra gửi Thủ tướng về việc 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, 
thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8-12 Lê 
Duẩn, quận 1, TP.HCM. Qua đó, cơ quan này cũng kiến 
nghị thu hồi khu đất vàng này và thực hiện bán đấu 
giá theo quy định vì có quá nhiều sai phạm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND 
TP.HCM có sai phạm trong việc không tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại khu 
nhà đất số 8-12 Lê Duẩn. Khu đất này cần thiết phải áp 
dụng đơn giá cho thuê thương mại, dịch vụ và khách 
sạn cao cấp cao hơn đơn giá Sở Tài chính đề xuất và 
trình UBND TP.HCM phê duyệt. Cũng theo Thanh tra 
Chính phủ, với giá thị trường trên mặt đường Lê Duẩn 
đang ở mức khoảng 400 triệu đồng/m2, nếu đấu giá 

khu nhà đất này sẽ thu về trên 2.000 tỷ đồng. Đơn cử 
như trên cùng một con đường Lê Duẩn này có khu đất 
rộng hơn 3.000m2 được đem bán đấu giá cùng thời 
điểm có giá bán gần 1.500 tỷ đồng.

Mới đây nhất, qua giám sát của Đoàn đại biểu 
HĐND TP.HCM, hàng loạt địa chỉ đất công có vị trí 
“kim cương” trên địa bàn thành phố do Cty TNHH 
MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (HMTC) được 
chuyển nhượng với giá quá rẻ so với giá thị trường.

Ngoài ra, còn hàng loạt vụ chuyển nhượng “đất 
vàng” khác ở TP.HCM như: Đất vàng 2-4-6 Hai Bà 
Trưng; đất vàng 7-9 Tôn Đức Thắng; khu nhà đất ở địa 
chỉ số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi…

Tại Nghệ An, việc bán trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ 
An cũ (66 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An) 
và đất trụ sở cũ UBND phường Hồng Sơn (2 Trần Phú, 
TP Vinh) được bán chỉ định cho doanh nghiệp cũng 
gây bức xúc trong dư luận.

Năm 2017, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thanh tra 
Chính phủ rà soát việc sử dụng 60 dự án “đất vàng” 
ở các địa phương. Trong đó, Hà Nội có đến 25 dự án, 
TP.HCM 13 dự án, Nghệ An 10 dự án, còn lại 12 dự án 
ở các địa phương khác.
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Ồ ạt tăng vốn

Kể từ đợt tăng vốn để tuân thủ mức pháp định giai 
đoạn 2008-2011, thị trường ngân hàng mới ghi nhận 
một đợt tăng vốn ồ ạt như hiện nay.

Mới nhất, cùng thời điểm niêm yết chứng khoán 
với mức giá kỷ lục 128.000 đồng/CP, Techcombank 
cho biết sẽ nâng gấp 3 vốn điều lệ lên mức 35.000 tỷ 
đồng, dự kiến thực hiện trong quý III năm nay. Nếu 
thành công, ngân hàng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh 
sẽ trở thành nhà băng ngoài quốc doanh có quy mô 
vốn lớn nhất hệ thống, vượt xa “kỳ phùng địch thủ” 
VPBank, dù VPBank cũng vừa thông qua kế hoạch 
tăng vốn tới 70% lên mức 25.200 tỷ đồng. Các ngân 
hàng tư nhân khác cũng tích cực tăng cường nội lực, 
như MBBank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 18.155 tỷ đồng lên 
21.604 tỷ đồng, ABBank muốn tăng vốn gấp đôi lên 
10.638 tỷ, OCB tăng 50% lên 7.500 tỷ, SeABank tăng 
65% lên 9.000 tỷ đồng...

Có phần trái ngược, các ngân hàng quy mô nhỏ, 
với vốn điều lệ quanh quẩn mức pháp định khá “bình 
thản” trước áp lực tăng vốn. Theo tìm hiểu của Tạp 
chí Nhà Đầu tư, Kienlongbank là ngân hàng duy nhất 
trong hệ thống không có kế hoạch tăng vốn, với vốn 
điều lệ hiện là 3.000 tỷ đồng. Một số ngân hàng nhỏ 
khác đã “treo” kế hoạch tăng vốn nhiều năm qua như 
Saigonbank muốn tăng từ 3.080 lên 4.080 tỷ đồng, 
BaoVietBank tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng, 
VietCapital Bank tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ 
đồng, kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng của NCB 
hay mức tăng tương tự của Nam Á Bank cũng bị đình 
trệ nhiều năm qua.

Có thể thấy đối với khối ngân hàng ngoài quốc 
doanh, sự phân hoá ngày càng rõ rệt khi các đơn vị 
top đầu ngày càng bỏ xa những cái tên xếp sau. Ngân 
hàng càng lớn thì hoạt động càng tốt và càng dễ tăng 
vốn. Đương nhiên trừ một số trường hợp ngoại lệ như 
SCB, Maritime Bank hay Sacombank. Đây là những 

ngân hàng dù có vốn điều lệ và tổng tải sản ở quy 
mô không hề nhỏ, tuy nhiên kết quả kinh doanh èo 
uột, bắt nguồn từ việc hợp nhất các nhà băng yếu kém 
trước đây.

Cẩn trọng với chất lượng dòng vốn

Trao đổi với người viết, Tổng giám đốc 
LienVietPostBank ông Phạm Doãn Sơn nhìn nhận với 
sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, việc 
tăng vốn dưới hình thức góp vốn mới hiện đã thực 
chất hơn nhiều so với giai đoạn 2008-2011. Nguồn tiền 
góp mới phải được xác minh, qua đó hạn chế đáng kể 
tình trạng vốn ảo như trước đây.

“Phần lớn các ngân hàng đã lên sàn chứng khoán. 
Việc minh bạch thông tin giúp nhà đầu tư có hệ quy 
chiếu so sánh hoàn chỉnh hơn khi đầu tư vào ngân 
hàng. Và đơn vị nào kinh doanh càng tốt thì càng dễ 
huy động vốn”, ông Phạm Doãn Sơn nhận định.

LienVietPostBank của ông Phạm Doãn Sơn vừa 
hoàn thành tăng vốn từ 6.460 tỷ đồng lên 7.500 tỷ 
đồng và dự kiến tăng tiếp lên mức 10.368 tỷ đồng 
trong năm nay, thông qua phát hành gần 287 triệu cổ 
phần cho cổ đông hiện hữu.

Cần nhấn mạnh rằng đây là nhà băng hiếm hoi 
thực hiện tăng vốn bằng phát hành ra công chúng. 
Các trường hợp tăng vốn như của Techcombank, 
VPBank...đều thực hiện dưới hình thức phát hành từ 
nguồn lợi nhuận chưa phân phối hoặc thặng dư vốn 
cổ phần. Chưa đề cập đến tính minh bạch, thì bản 
thân việc tăng vốn đó nhìn chung không có ý nghĩa 
nhiều đối với tình trạng tài chính của ngân hàng, 
dotổng nguồn vốn chủ sở hữu là không đổi. Các tỷ lệ 
tài chính bởi vậy không được cải thiện.

Đây là diễn biến đáng chú ý khi thời hạn áp dụng 
chuẩn Basel II đang đến gần. Các ngân hàng phải đảm 
bảo tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro (CAR) lớn 
hơn 8%. Theo thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính 

NGâN HàNG TăNG VốN
“CHƯA TừNG THấy”
  ngân hàng ồ ạT Tăng vốn với Biên độ Tính Bằng Lần. Tuy nhiên ChấT Lượng 

Dòng vốn vẫn Cần đượC kiểM soáT ChặT Chẽ.

Võ QuỳNH
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Quốc Gia, tổng tài sản quy đổi hệ số rủi ro của toàn 
hệ thống tín dụng trong năm 2017 tăng 9,3%, trong 
khi tổng vốn tự có tăng 4,6%. Với chiều hướng tăng 
trưởng ổn định của tín dụng, thì tăng vốn là yêu cầu 
bắt buộc, tuy nhiên việc tăng vốn phải đảm bảo thực 
chất, gia tăng nội lực cho ngân hàng, cần tránh hiện 
tượng lãi ảo sau đó quy ra thành cổ phần để lấy chỉ 
tiêu hoặc mang “xả” trên sàn chứng khoán. 

“Cửa thoát hiểm” của 3 ông lớn quốc doanh 

Về nhóm ba ngân hàng có vốn nhà nước (tạm gọi 
là ngân hàng quốc doanh) gồm BIDV, Vietcombank và 
Vietinbank, áp lực tăng vốn còn lớn hơn khối ngoài 
quốc doanh nhiều khi các tỷ lệ an toàn như cho vay/ 
huy động (LDR) hay CAR đang “căng như dây đàn”.

3 ngân hàng với tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng 
luôn ở trong tình trạng “khát vốn” nhiều năm qua. Tuy 
nhiên không như các ngân hàng ngoài quốc doanh, 
ngân sách gặp khó khiến Vietcombank, Vietinbank 
lẫn BIDV (Ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối) 
không có “cửa” tăng vốn bằng trả cổ tức hay phát 
hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Năm 2016 
lẫn năm 2017, Bộ Tài chính đã yêu cầu các ngân hàng 
này phải trả cổ tức bằng tiền mặt. 

Bước sang năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ) cho thấy 3 nhà băng lớn nhất cả nước 
(chưa tính Agribank) sẽ phải tiếp tục trả cổ tức bằng 
“tiền tươi thóc thật”. Tuy nhiên, sức ép gia tăng nguồn 
lực khiến các ngân hàng cùng cơ quan quản lý phải 
tìm ra giải pháp. 

Ở BIDV, vốn điều lệ trong năm nay dự kiến tăng 
28%, tương đương 9.451 tỷ đồng lên 43.638 tỷ đồng, 
thông qua các hình thức chào bán ra công chúng 
(hoặc phát hành riêng lẻ), phát hành cổ phiếu ESOP, 
phát hành từ lợi nhuận còn lại, ngoài ra BIDV cũng 
thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát 
hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tháng 3/2018, 
xuất hiện thông tin Ngân hàng KEB Hana Bank của 
Hàn Quốc sẽ trở thành cổ đông chiến lược của BIDV. 
Trong số 3 ngân hàng quốc doanh đang được liệt kê, 
BIDV là đơn vị duy nhất chưa có cổ đông chiến lược.

Tại Vietcombank - ngân hàng được đánh giá là 
“khoẻ” nhất toàn hệ thống, Chủ tịch HĐQT Phạm 
Quang Dũng trong Đại hội đồng cổ đông vừa qua cho 
biết sắp tới sẽ tiến hành chào bán 10% vốn cổ phần 
cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu thành công, vốn điều 
lệ của Vietcombank sẽ được nâng lên xấp xỉ 40.000 tỷ 
đồng. Tuy nhiên nội dung này không được đưa vào 
Nghị quyết ĐHĐCĐ. Năm ngoái, cũng xuất hiện thông 
tin Quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC) sẽ mua 7,7% 
vốn Vietcombank với giá khoảng 400 triệu USD. Tuy 
nhiên hai bên sau đó được cho là đã không tìm được 
tiếng nói chung về mức giá.

Tại Vietinbank, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện đã đã 
chạm trần 30% và không thể chào bán thêm cho nhà đầu 
tư nước ngoài. Trong bối cảnh như vậy, nhà băng này 
đang phụ thuộc khá lớn vào vốn cấp 2 để giải quyết tình 
trạng căng thẳng về nguồn lực trước mắt. Vietinbank 
vừa công bố phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 
10 năm. Năm 2017, Ngân hàng cũng đã phát hành 4.200 
tỷ đồng trái phiếu và hiện đã được giải ngân toàn bộ.
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Thêm một kênh tiếp cận vốn mới

Xuất hiện lần đầu ở Anh, P2P (Peer-to-Peer 
Lending) là hệ thống kết nối đầu tư ngang hàng trực 
tuyến, đóng vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư có vốn với 
các cá nhân cần vốn nhưng không tiếp cận được với 
ngân hàng.

Mô hình P2P cũng bao gồm hình thức cho vay đảm 
bảo (thể chấp) và không đảm bảo (tín chấp) giống với 
hình thức các ngân hàng đang áp dụng hiện nay. Chỉ 
khác là việc thẩm định sẽ được tiến hành trực tuyến 
và nhà đầu tư có quyền lựa chọn đối tác cần vay trên 
nền tảng P2P, cũng như theo dõi nguồn lợi nhuận từ 
người được cho vay.

Thông qua công nghệ BigData thực hiện vai trò 
mã hóa, lưu và kiểm soát tất cả thông tin khách 
hàng, cho vay P2P có tính bảo mật khá cao, việc 
thẩm định thông tin khách hàng cũng nhanh và rẻ 
hơn hình thức truyền thống. Lãi suất được tính dựa 
trên cơ sở phân tích thông tin tài khoản tín dụng, tài 
khoản mạng xã hội… và khách hàng sẽ được chia 
thành các dạng tương ứng giống như của ngân hàng 
truyền thống.

Tại Việt Nam, với lượng người dân không được 
tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức khá cao 
(khoảng 79% theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới) thì 
đây được coi như là mảnh đất “màu mỡ” cho lĩnh vực 
cho vay P2P phát triển.

Theo nhận định của nhiều người trong ngành 
ngân hàng, P2P tuy chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam vài 
năm qua nhưng đến nay đã có gần chục doanh nghiệp 
cho vay theo mô hình này ra đời. Một số công ty P2P 
ở Việt Nam đã được các đối tác ngoại rót vốn đầu tư. 

Trong các công ty hoạt động dưới hình thức P2P 
tại Việt Nam, Tima là một đại diện xuất hiện sớm nhất 
khi tham gia thị trường tài chính công nghệ từ năm 
2015, với vai trò là nhà cung cấp P2P đầu tiên tại Việt 
Nam với số vốn đầu tư ban đầu 150 tỷ đồng, và từ 
tháng 6/2016 bắt đầu triển khai dịch vụ tư vấn và kết 
nối tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính này. 
Cuối tháng 12/2017, sàn kết nối tài chính Tima chính 
thức được ra mắt.

Theo đại diện Tima, tại thời điểm ra mắt chính 
thức vào tháng 12/2017, lượng đơn vay mới của 
Tima ở mức 1.000 đơn/ngày. Tại thời điểm hiện tại, 

Nở Rộ mô HìNH CôNG Ty
CHO VAy TRựC TuyẾN

  Mô hình Cho vay 
ngang hàng (peer 
To peer – p2p) Tuy 
Chỉ Mới xuấT hiện 
ở việT naM vài năM 
qua nhưng đến nay 
đã Có gần ChỤC 
Doanh nghiệp hoạT 
động Cho vay Theo 
Mô hình này và MộT 
số Công Ty p2p ở 
việT naM đã đượC 
CáC đối TáC ngoại 
róT vốn đầu Tư.

Duy PHAN
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lượng đơn vay mới đã lên tới hơn 2.000 đơn mỗi 
ngày. Tima đặt mục tiêu sẽ tăng số lượng này lên 
10.000 đơn/ngày, đồng thời thí điểm mô hình cửa 
hàng Online to Offline trên 63 tỉnh thành. Hiện, sàn 
kết nối này mới chỉ thực hiện vai trò trung gian kết 
nối bên vay và bên cho vay, chưa thực hiện giao dịch 
cho vay qua sàn.

Số liệu cập nhật mới nhất từ Tima cho hay, Tima 
đã kết nối cho vay thành công được hơn 30.000 tỷ 
đồng với gần 1,5 triệu khách hàng.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tima, 
ông Nguyễn Văn Thực cho biết, vốn mới sẽ được sử 
dụng cho công nghệ và phát triển kinh doanh. Dù 
không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng ông Thực nói 
Tima sẽ sớm tạo mối quan hệ đối tác chiến lược với 
một ngân hàng hàng đầu trong nước. Theo ông Thực, 
tính từ thời điểm của vòng gọi vốn A cuối năm 2016 
từ một quỹ đầu tư Singapore, đến nay, doanh thu của 
Tima đã tăng gần 10 lần.

Tương tự, Vaymuon.vn, sản phẩm của Công ty Cổ 
phần Vay Mượn vừa được ra mắt đầu tháng 12/2017, 
là sàn giao dịch vay tiêu dùng tín chấp không gặp mặt 
đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình tương 
tự Uber trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

Theo như lời giới thiệu trên website: Vaymuon.
vn, sàn giao dịch này không phải ngân hàng cũng 
không phải công ty tài chính. Được biết, thông qua 
sàn giao dịch này, các cá nhân có nhu cầu vay nhanh 
các khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn có thể đăng 
ký qua mạng internet. Khoản vay sẽ được xét duyệt và 
giải ngân trong khoảng thời gian là 4 giờ làm việc với 
lần vay đầu và 30 phút với các lần vay sau. Người vay 
tiền không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ và không 
bị yêu cầu gặp mặt trực tiếp.

Vaymuon.vn công bố chỉ cho vay từ 1 - 10 triệu 
đồng trong thời gian từ 7 - 45 ngày. Lãi suất hiện nay 
áp dụng 1,5%/tháng trả cho nhà đầu tư, tương đương 
18%/năm. Đồng thời người vay còn trả thêm khoản 
phí 2.500 đồng/1 triệu đồng/ngày. Lãi suất và phí này 
có thể thay đổi theo từng thời điểm và sẽ được thông 
báo trước khi áp dụng.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trong 10 năm qua, mô hình P2P đã nhanh chóng 
lan ra toàn thế giới với gần 4.000 doanh nghiệp. 
Theo thống kê, năm 2012, tổng dư nợ cho vay qua 
kênh P2P trên toàn cầu đạt khoảng 1,2 tỷ USD, năm 
2015 con số này lên tới 64 tỷ USD. Với tốc độ tăng 
trưởng như thời gian qua, dự đoán đến năm 2025, 
tổng dư nợ cho vay qua kênh P2P toàn thế giới sẽ đạt 

hơn 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, mô hình này tuy đang 
phát triển mạnh mẽ ở các nước phát triển, nhưng 
nhiều ý kiến e ngại rằng khi vào đến Việt Nam, cho 
vay P2P sẽ có nhiều biến tướng gây thiệt hại cho 
người tham gia.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV 
Công ty luật BASICO, hiện nay chưa có quy định nào 
về mô hình hoạt động như trên. Ông nhận định, các 
công ty này không phải là tổ chức tín dụng để chịu sự 
quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhưng bản 
chất hình thức hoạt động của các công ty này có nơi 
là huy động và cho vay, có nơi là môi giới về tiền tệ thì 
lại chịu sự quản lý của NHNN. Ở một số nước, hình 
thức này không cấm nên nhiều công ty nở rộ làm. Với 
tốc độ phát triển về công nghệ hiện nay khá nhanh, 
những mô hình ứng dụng công nghệ hoạt động như 
kiểu Uber, Grab... sẽ ngày càng phát triển. 

Tuy nhiên, ông Đức cũng cảnh báo: “Mô hình này 
nếu không có quy định cụ thể sẽ ảnh hưởng đến chính 
sách tiền tệ, cung tiền cho nền kinh tế khi nguồn tiền 
nhàn rỗi bị hút vào. Đặc biệt, cần cảnh báo đối với 
những người cho vay tham gia hình thức này sẽ gặp 
phải nhiều rủi ro”.

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, các 
doanh nghiệp làm trung gian kết nối chỉ cần đăng ký 
kinh doanh theo luật Doanh nghiệp, không giữ tiền, 
không tham gia quá trình giải ngân thì không vi phạm 
quy định về lĩnh vực cho vay tài chính. Hoạt động này 
mang lại lợi ích khi tạo kết nối cho hai bên có nhu cầu 
gặp nhau. Tuy nhiên, trách nhiệm và rủi ro của nhà 
đầu tư sẽ rất lớn. Ngược lại, rủi ro cho người vay cũng 
có nếu như dịch vụ tăng lãi suất bất ngờ, thay đổi các 
điều kiện cho vay và thanh toán...”.

Theo TS. Bùi Quang Tín, Trường Đại học Ngân 
hàng TP. HCM, lãi suất của một số công ty cho vay 
dưới hình thức P2P hiện nay có thể cạnh tranh với lãi 
suất ngân hàng, khách hàng nào rủi ro cao mới cộng 
thêm lãi suất. 

Tuy nhiên, pháp lý của các công ty này vẫn chưa 
được xác định, các công ty cho vay P2P hiện nay hoạt 
động dưới hình thức tư vấn tài chính là chủ yếu. Nếu 
hoạt động tư vấn tài chính và chưa được NHNN cấp 
phép hoạt động huy động vốn và cho vay, các công 
ty này không được phép huy động và cho vay rộng 
rãi như các ngân hàng. “Đặt trường hợp các công ty 
này là doanh nghiệp bình thường, không chịu sự điều 
chỉnh của NHNN, thực hiện tư vấn huy động vốn và 
cho vay dưới góc độ quan hệ dân sự, được điều chỉnh 
theo Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng không đúng, vì 
hoạt động vay vốn của người dân và các công ty này 
không bình thường”, ông nói.
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VN-Index giảm điểm mạnh 
nhất kể từ tháng 9/2011

Quý I/2018, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng 
19,33%. Điều này được cho là bởi hiệu ứng tích cực từ 
đà tăng mạnh lên tới 46,46% của chỉ số này trong năm 
2017. Cộng hưởng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
trong quý I/2018 đạt 7,2% - mức cao nhất cùng kỳ 
của 10 năm qua và các chỉ số về cải thiện môi trường 
kinh doanh của Việt Nam đều tăng được coi là các yếu 
tố quan trọng thúc đẩy dòng vốn tiếp tục đổ vào thị 
trường chứng khoán. 

Kết quả là chỉ số VN-Index tiếp tục tăng một mạch 
và phá đỉnh lập được hồi năm 2007 trong phiên giao 
dịch ngày 9/4 khi đạt 1.204,33 điểm. Thế nhưng, ngay 
trước khi đóng cửa phiên ‘đạt đỉnh’ này, hãng tin 
Bloomberg đã có các cảnh báo đầu tiên với bài viết 
“MSCI, cuộc chơi rủi ro với nhà đầu tư Việt”. Bài báo 
ví von: “Sức nóng thời tiết ở TP.HCM và Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM (HOSE) những ngày này gần 
như quá sức chịu đựng”.

Quả nhiên như hãng tin này nhận định, ngay sau 
khi thiết lập đỉnh mới, chỉ số VN-Index đã rơi vào xu 
hướng giảm với nhiều bẫy tăng giá khi xuất hiện một 
loạt các phiên tăng điểm xen kẽ các phiên giảm điểm.
Trong hai tháng 4 và 5, thị trường chứng khoán Việt 
Nam đã trải qua đợt giảm điểm khá mạnh. Trong đó, 
tháng 4/2018 được đánh giá là tháng giao dịch kém 
tích cực nhất của chỉ số VN-Index kể từ hồi tháng 
5/2011 khi giảm tới 11%. Dư âm này còn tiếp tục kéo 
sang tháng 5 khi chỉ số VN-Index điều chỉnh với biên 
độ lớn và mạnh, giảm 7,5%. Nguyên nhân chủ yếu là 
do áp lực chốt lời tại các mã cổ phiếu vốn hóa lớn, mã 
bluechip và nhóm cổ phiếu quen thuộc dẫn dắt thị 
trường là cổ phiếu ngân hàng, sau một thời gian tăng 
trưởng nóng. 

Tâm lý nhà đầu tư càng tiêu cực hơn với các tin 
đồn liên quan tới việc thắt chặt tỷ lệ cho vay margin, 
lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thương mại 
giữa Mỹ và Trung Quốc và lợi suất trái phiếu chính 
phủ Mỹ tăng khiến đồng USD tăng giá trên toàn cầu, 
dù đồng VND vẫn duy trì sự ổn định. 

Cơ HộI mở RA KHI
THị TRƯờNG GIảm sâu
  sau khi giảM MộT 

MạCh gần 250 điểM, 
gây TâM Lý Lo sợ Bao 
TrùM Trên Thị Trường, 
Chỉ số vn-inDex đang 
Dần hồi phỤC Trở Lại. 
CáC Chuyên gia và 
nhiều Công Ty Chứng 
khoán đánh giá đây 
sẽ Là Cơ hội để nhà 
đầu Tư giải ngân vào 
CáC Mã Cổ phiếu giá 
rẻ Có nền Tảng kinh 
Doanh TốT. 

Huy NGọC
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Chính trong lúc này, đã xuất hiện một bộ phận nhà 
đầu tư tham gia bắt đáy. Thế nhưng bắt đáy xong rồi 
thị trường vẫn tiếp tục giảm, họ tỏ ra lo lắng không 
hiểu đáy ở đâu. Bởi, trong khi nhiều công ty ghi nhận 
lợi nhuận tốt, yếu tố kinh tế vĩ mô được nhiều chuyên 
gia chứng khoán đánh giá tích cực, vậy tại sao giá cổ 
phiếu của các công ty này vẫn giảm mạnh. Và đỉnh 
điểm, khi VN-Index mất mốc 940 điểmtrong phiên 
giao dịch ngày 28/5, mức thấp nhất so với tháng 
11/2017, nhiều nhà đầu tư đã lo sợ kịch bản thị trường 
rơi vào xu hướng giảm dài hạn sau khi đạt đỉnh như 
năm 2007 đang tái diễn. 

Tóm lại, về tổng thể, tuy chỉ số VN-Index ghi nhận 
mức giảm mạnh nhất trong khu vực trong tháng 4, 
nhưng tính từ đầu năm thì chỉ số này vẫn có mức tăng 
cao hơn các thị trường trong khu vực với mức tăng 6,7%, 
so với các chỉ số SET - Thái Lan (tăng 1,5%), JCI - Indonesia 
(giảm 5,7%) và PCOMP Philippines (giảm 8,6%).

Có ý kiến cho rằng, áp lực chốt lời của khối ngoại từ 
các cổ phiếu vốn hóa lớn là một trong những nguyên 
nhân. Kể từ khi thị trường chưa đạt đỉnh 1.209 điểm, 
khối ngoại liên tục bán mạnh các cổ phiếu vốn hóa 
lớn, các mã dẫn dắt thị trường. 

Cơ hội mở ra khi thị trường giảm sâu

Ngay trong phiên giao dịch sáng 28/5, ngày mà 
VN-Index mất mốc 940 điểm, ông Nguyễn Duy Hưng 
- Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) 
đã đăng đàn trấn an nhà đầu tư, rằng đây là lúc nhà 
đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị có cơ hội gia 
tăng tỷ trọng sở hữu những cổ phiếu này. Liên tục sau 
đó, các lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có 
những phát ngôn trấn an nhà đầu tư trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Chuyên gia tài chính T.S Đinh Thế Hiển cho rằng, 
vẫn có khả năng thị trường giảm xuống 850 điểm, tái 
lập điểm cân bằng mới và trở về mốc 1.100 điểm. Ông 
nhận định đợt sóng tăng điểm mới chỉ có thể xuất 
hiện trong tháng 8/2018.

Tuy vậy, ông Hiển cho rằng luôn có cơ hội với nhà 
đầu tư, kể cả khi thị trường giảm sâu. “Việc thị trường 
giảm mạnh tạo cơ hội cho một số mã cổ phiếu tốt, thay 
vì đến từ tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Nhà đầu 
tư nên xem xét giải ngân ở các doanh nghiệp tốt thuộc 
nhóm ngành hàng tiêu dùng và dầu khí”, ông Hiển 
khuyến nghị. 

Với các công ty chứng khoán, họ cũng có những 
nhận định rất khác nhau. Công ty chứng khoán Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đánh giá, dù 
thị trường đã hồi phục trong tuần giao dịch cuối cùng 
của tháng 5, song dòng tiền dự báo không mạnh và 
diễn biến thị trường phân hóa sau nhịp hồi phục. BSC 
đã đưa ra hai kịch bản của thị trường trong những 
tuần tới.

Ở kịch bản tích cực, BSC cho rằng khối ngoại 
ngừng bán và quay lại mua ròng do hiệu ứng ngược 
FED tăng lãi suất. Thị trường phân hóa, các cổ phiếu 
lớn vẫn thay nhau làm trụ giữ thị trường và dòng tiền 
chờ công bố kết quả kinh doanh quý II của các doanh 
nghiệp. Thanh khoản ở mức trung bình, chỉ số dần ổn 
định, tạo vùng tích lũy trên 1,000 điểm và phục hồi 
khi có thông tin hỗ trợ. 

Ở trường hợp tiêu cực, VN-Index tiếp tục vận động 
theo mô hình V-D-V và giảm dưới 900 điểm. Biến động 
tiêu cực từ thị trường thế giới, hoạt động cắt giảm 
margin và khối ngoại bán ra là yếu tố ảnh hưởng đến 
tâm lý và dòng tiền vào thị trường. 

Với Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), họ 
đánh giá việc đi xuống của chỉ số trong tháng 4 và 
tháng 5 vừa qua là một nhịp điều chỉnh thời điểm 
(time correction). VDSC cho rằng, khoảng thời gian từ 
tháng 5 tới tháng 7 là thời gian thị trường giao dịch 
kém tích cực. 

Sau đợt điều chỉnh, hệ số P/E của VN-Index hiện 
đã về mức 18,5 lần, tương đương với mức lợi nhuận 
trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,4%. Với việc VN-Index đã 
giảm về vùng giá rẻ, hấp dẫn, nhiều công ty chứng 
khoán đánh giá đây là cơ hội để nhà đầu tư mua hàng 
tốt với giá rẻ. 

Cụ thể, BSC khuyến nghị các nhà đầu tư để tâm tới 
nhóm cổ phiếu ngân hàng - tài chính có kết quả kinh 
doanh cải thiện mạnh và được hưởng lợi từ những 
qui định pháp lý có liên quan tới việc hỗ trợ tái cơ cấu 
hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Trong 
khi đónhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng lại được 
hưởng lợi từ chu kỳ hồi phục của nền kinh tế. Các cổ 
phiếu đầu ngành bán lẻ có mức tăng trưởng và cổ tức 
cao. Nhóm cổ phiếu có tính chất phòng thủ cao thuộc 
ngành tiêu dùng, dược và năng lượng. 

Với VDSC, họ cho rằng thị trường thường mất 
một khoảng thời gian để hồi phục sau giai đoạn đi 
xuống, vì vậy không nhất thiết phải vội vã mua với 
khối lượng lớn. Công ty này lập luận rằng, với việc 
các doanh nghiệp vẫn đang tăng trưởng, mức định giá 
của thị trường đã về gần với mức đầu năm, thì đây có 
vẻ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm các cơ hội và 
dần dần tích lũy cổ phiếu.
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Vietcombank:

NHIều CHƯơNG 
TRìNH GIảm LãI 
suấT Hỗ TRợ 
DOANH NGHIỆP
  khẳng định CaM kếT Luôn đồng hành Cùng 

Doanh nghiệp, ngân hàng TMCp ngoại Thương 
việT naM (vieTCoMBank) đã và đang nỗ LựC đi 
đầu Trong việC ThựC hiện CáC Biện pháp giảM Lãi 
suấT Cho vay, hỗ Trợ, Chia sẻ, Tháo gỡ khó khăn 
Cho Doanh nghiệp, Cùng pháT Triển Bền vững.

THảo MAi

Tiên phong vì mục tiêu phát triển kinh tế

Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN), giảm lãi suất cho vay là nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành trong năm 2018. Câu chuyện làm “nức 
lòng” giới doanh nhân ngay trong những ngày đầu 
tiên của năm 2018 là nhiều ngân hàng đã đồng loạt 
thực hiện giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp, nhằm 
hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt hơn khi ngày 
10/1/2018, ngay sau khi cam kết tại hội nghị toàn 
ngành (ngày 9/1), Vietcombank là ngân hàng thương 
mại đầu tiên ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về 
giảm lãi suất nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/1/2018 và định 
hướng điều hành của Thống đốc NHNN Việt Nam. 

Là một trong những ngân hàng thương mại hàng 
đầu và được bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam 
trong nhiều năm, có uy tín và tiềm lực tài chính, có 
nhiều kinh nghiệm trong việc cho vay vốn lưu động 
cũng như các dự án đầu tư trong các lĩnh vực kinh 
tế khác nhau, từ nhiều năm nay, Vietcombank luôn 
không ngừng đưa ra các gói tín dụng thiết thực, đồng 
bộ nhằm cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, cùng 
phát triển bền vững. 

Theo đó, với mục tiêu đồng hành, cùng doanh 
nghiệp phát triển bền vững, Vietcombank liên tục 
triển khai các gói tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn 
đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu 
trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội như: cho vay 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch; cho vay ngành cấp nước sạch; đồng hành cùng 
doanh nghiệp xuất khẩu; hợp tác phát triển ngành 
công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; cho vay phát triển 
ngành y tế… Các nhà phân tích đánh giá, đây là những 
hành động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của 
Vietcombank trong việc chủ động, tiên phong thực 
hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, nỗ lực 
vì mục tiêu chung phát triển kinh tế. 

Đa dạng các gói tín dụng thiết thực

Từ đầu năm 2018 đến nay, với lợi thế nguồn vốn 
dồi dào, lãi suất cho vay luôn ở mức cạnh tranh và 
hấp dẫn trên thị trường, Vietcombank đã liên tiếp 
đưa ra các chương trình, gói tín dụng ưu đãi dành cho 
doanh nghiệp như: Chương trình giảm lãi suất cho 
vay bằng đồng Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
năm 2018; “Chương trình Ưu đãi lãi suất ngắn hạn 
VND năm 2018” và “Chương trình Ưu đãi lãi suất ngắn 
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hạn USD năm 2018” hay “Chương trình Lãi suất cạnh 
tranh năm 2018” của Vietcombank.

Cụ thể, đối với Chương trình giảm lãi suất cho vay 
bằng đồng Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 
2018, từ 15/01/2018 đến 31/12/2018, lãi suất cho vay 
ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam với khách hàng 
vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, 
ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 
6%/năm. Theo đó, đối với các khoản cho vay hiện hữu 
có lãi suất 6,5%/năm sẽ được đồng loạt giảm 0,5% về 
mức 6%/năm; đối với các khoản cho vay hiện hữu có 
lãi suất trên 6%/năm cũng được điều chỉnh giảm về 
6%/năm. Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 
2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Về “Chương trình Ưu đãi lãi suất ngắn hạn VND 
năm 2018” và “Chương trình Ưu đãi lãi suất ngắn hạn 
USD năm 2018”, từ ngày 01/04/2018 đến 31/03/2019, 
khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ rút vốn vay 
lưu động bằng VND phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 
doanh từ 12 tháng trở xuống, đáp ứng các điều kiện 
ưu đãi sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 
6,5%/năm trở lên. Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi 
lên tới 6 tháng kể từ ngày nhận nợ. Tương tự như vây, 

khi rút vốn bằng USD, khách hàng sẽ được hưởng 
mức lãi suất chỉ từ 2,8%/năm tùy thuộc vào điều kiện 
của khách hàng.

Ngoài ra, từ ngày 01/04/2018 đến 31/03/2019, khách 
hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ có thể vay 
vốn với lãi suất cực kỳ ưu đãi theo “Chương trình Lãi 
suất cạnh tranh năm 2018” của Vietcombank. Theo đó, 
trong thời gian nói trên, các khách hàng cá nhân khi ký 
hợp đồng vay vốn và rút vốn theo các sản phẩm chuẩn 
của Vietcombank như vay mua ô tô, vay mua nhà dự 
án, mua xây sửa nhà đất hay khách hàng là các doanh 
nghiệp siêu nhỏ vay kinh doanh trung hạn, vay mua ô 
tô đáp ứng các điều kiện ưu đãi sẽ được hưởng mức lãi 
suất hấp dẫn chỉ từ 7,5%/năm trở lên cố định trong 6 
tháng hoặc 12 tháng tùy thuộc thời gian vay vốn.

Bên cạnh đó, với chương trình “An Tâm lãi suất” 
của Vietcombank, khách hàng cá nhân vay vốn theo 
sản phẩm chuẩn như trên hay vay vốn kinh doanh 
trung hạn, doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn trung 
dài hạn sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cố định từ 
2 năm, 3 năm đến 5 năm tính từ thời đểm rút vốn, áp 
dụng cho các hợp đồng vay ký kết và giải ngân trong 
thời gian của chương trình.
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Được ra mắt từ tháng 9/2017 tại thị 
trường Việt Nam, Samsung Pay là 
ứng dụng thanh toán trên thiết bị di 
động Samsung, hoạt động an toàn, 

đơn giản và tiện lợi. Chỉ cần bằng một thao tác 
đơn giản chạm vào máy quẹt thẻ (máy POS) với 
thiết bị di dộng đã có cài đặt ứng dụng Samsung 
Pay, người dùng đã có thể thanh toán dễ dàng mà 
không cần mang thẻ bên người, giảm đi lo lắng 
của Khách hàng nếu đánh rơi thẻ hoặc bị đánh 
cắp thông tin. Việc hợp tác với Samsung lần này 
nhằm tăng cường thêm trải nghiệm thanh toán 
di động của Khách hàng SCB, cung cấp cho người 
dùng những tiện ích chưa từng có mà chiếc thẻ 
SCB Visa có thể mang lại.

Những tính năng hoàn toàn mới 
của Samsung Pay tại Việt Nam

Ngoài 3 ưu điểm nổi bật về thanh toán di động 
như sự an toàn, đơn giản và tiện lợi, Samsung 
Pay tiếp tục giúp người dùng tận hưởng cuộc 
sống đầy tiện ích với những tính năng hoàn toàn 
mới như: 

Không cần mang thẻ bên người: Mỗi thiết bị 
Samsung có thể tích hợp đến 10 thẻ khác nhau 
và được bảo vệ bằng 3 lớp bảo mật tối ưu, từ 
mã hóa thông tin thẻ đến xác thực bằng vân tay/
mống mắt giúp Khách hàng hoàn toàn yên tâm 
khi mua sắm và chi tiêu hàng ngày. 

Sử dụng tại hầu hết các điểm chấp nhận thẻ 
trên toàn quốc: Tương tự như chiếc thẻ SCB Visa 
vật lý, Samsung Pay có thể thanh toán được ở hầu 
hết các máy POS đọc thẻ từ và POS contactless.

Thanh toán Samsung Pay bằng đồng hồ 
thông minh Gear S3: Tính năng này cho phép 

khách hàng kết nối điện thoại di động Samsung 
với đồng hồ thông minh Gear S3, rồi từ đó thanh 
toán bằng Samsung Pay một cách dễ dàng. 
Không chỉ dừng lại ở Gear S3, Khách hàng còn 
có thể thanh toán Samsung Pay trên những sản 
phẩm khác trong tương lai. 

Samsung Pay được cài đặt sẵn trên hầu hết 
các dòng smartphone cao cấp của Samsung, bao 
gồm dòng Galaxy Note như Note 5, Note FE, Note 
8; dòng Galaxy S như S6 Edge+, S7|S7 Edge, S8 & 
S8+, S9|S9+; dòng Galaxy A bao gồm A5 (2016), 
A7 (2016), A9 Pro, A3 (2017), A5 (2017), A7 (2017), 
A8 (2017), A8+ (2017) và dòng đồng hồ thông 
minh Gear S3.

Khách hàng SCB được ưu đãi gì 
khi sử dụng Samsung Pay?

Để khuyến khích Khách hàng trải nghiệm 
Samsung Pay, từ nay đến hết 19/08/2018, SCB 
triển khai chương trình khuyến mại “Thanh 
toán thời thượng - Nhận quà ấn tượng” với 
hàng loạt ưu đãi như hoàn tiền 100.000 đồng 
cho 1.500 khách hàng đầu tiên thanh toán bằng 
ứng dụng Samsung Pay với giá trị giao dịch từ 
200.000 đồng trở lên. 

Ngoài ra, mọi giao dịch mua sắm của khách 
hàng đều có cơ hội nhận mỗi tuần 01 điện thoại 
Samsung Galaxy S9 Plus nếu 06 số của mã 
chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là “280518”. 
Bên cạnh đó, Khách hàng còn có thể trải nghiệm 
Samsung Pay tại một số thương hiệu đang có 
khuyến mại dành riêng cho Samsung Pay như 
Pierre Cardin Paris, vali KOS, bia B-DUBS,… 

“Ra mắt tiện ích Samgsung Pay dành cho 
chủ thẻ SCB là một trong những mục tiêu lớn 

sCb RA mẮT TIỆN ÍCH sAmsuNG 
PAy DàNH CHO CHủ THẺ VIsA
  Từ ngày 28/05/2018, ngân hàng sài gòn (sCB) Chính ThứC Triển khai 

Tiện íCh saMsung pay Cho TấT Cả kháCh hàng đang sử DỤng Thẻ Tín 
DỤng sCB visa Trên Toàn quốC. đây Là Tiện íCh Thanh Toán Mới giúp nâng 
Cao Tính an Toàn Của sản phẩM Thẻ khi Mua sắM hàng ngày.

THu HÀ
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của SCB trong năm 2018”, ông Đặng Đức Huy 
- Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng 
Sài Gòn (SCB) chia sẻ. 

“Với hàng loạt công nghệ bảo mật được 
áp dụng trong các thiết bị Samsung và thẻ tín 
dụng SCB Visa, chúng tôi kỳ vọng sự an toàn và 
trải nghiệm mua sắm của khách hàng SCB sẽ 
được gia tăng đáng kể, từ đó khiến khách hàng 
ngày càng hài lòng với chất lượng và dịch vụ 
của SCB.” ông Huy nói thêm. 

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Phó Tổng 
Giám đốc - Giám đốc Điều hành Công ty Điện 
tử Samsung Vina cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng 

Samsung Pay tiếp tục mang lại những trải 
nghiệm di động vượt xa khả năng của một 
chiếc điện thoại, trở thành một phương thức 
thanh toán di động dẫn đầu. Chúng tôi sẽ không 
ngừng nỗ lực để có thể tiếp tục phát triển và 
cải tiến Samsung Pay nhằm mang lại ngày càng 
nhiều ích lợi cho người dùng thiết bị di động 
của Samsung.”

Để biết thêm thông tin về các chương trình 
ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm 
Dịch vụ Khách hàng SCB qua Hotline 1900 
6538/1800 5454 38, truy cập website www.scb.
com.vn hoặc đến bất kỳ điểm giao dịch của SCB 
trên toàn quốc.
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Chấp nhận luật chơi quốc tế

Cho đến trước khi các nền kinh tế tham gia sân chơi 
chung WTO, bóng đá đã làm điều đó trước cả thế kỷ. Liên 
đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) được thành lập từ năm 
1904, trong khi phải đến năm 1995 Tổ chức Thương mại 
Quốc tế (WTO) mới hình thành. Năm 1930, Giải vô địch 
bóng đá thế giới (World Cup) lần đầu tiên đã được tổ 
chức (tại Uruguay), từ đó các trận bóng đều cùng chung 
một luật lệ, không phân biệt biên giới quốc gia. 

World Cup 2018 mang lại một trải nghiệm đặc biệt 
đối với người hâm mộ bóng đá nước ta khi sát ngày 
bóng lăn, Việt Nam là nước cuối chùng chưa có bản 
quyền truyền hình. Luật chơi chung nay không chỉ 
áp dụng trên sân cỏ mà còn trên tất cả không gian 
liên quan đến trái bóng tròn. Không có bản quyền thì 
không được xem World Cup, bất luận là quốc gia nào. 

Phải chờ đến 19h tối 8/6, Đài truyền hình quốc gia 
(VTV) mới chính thức đặt bút ký hợp đồng, hoàn tất 

việc sở hữu bản quyền World Cup 2018. Nhưng có 
được bản quyền rồi, giữ được bản quyền cũng khó 
khăn không kém. Trao đổi với báo chí, một đại diện của 
VTV cho biết hợp đồng bản quyền World Cup của VTV 
sẽ bao gồm mọi quyền truyền thông, trong đó có: bản 
quyền truyền hình, bản quyền trên hệ thống Internet, 
các ứng dụng di động. Việc chia sẻ bản quyền truyền 
hình, chia sẻ gói ứng dụng di động hay các clip trên 
mạng Internet cũng đều thuộc về VTV.

Với việc mua toàn bộ các quyền truyền thông, VTV 
sẽ kiểm soát tốt hơn việc ăn cắp bản quyền, tránh 
bị FIFA ngưng sóng, yêu cầu nộp phạt. Kinh nghiệm 
đắng cay đã từng xảy ra khi VTVcab đã bị đối tác 
thu hồi bản quyền phát sóng Champions League và 
Europa League 2017 ngay trước lượt về bán kết, vì 
không kiểm soát được tình trạng phát sóng “lậu” trên 
mạng xã hội và một số trang thông tin trực tuyến.

Đó là luật chơi chung và chúng ta phải chấp nhận 
luật chơi. Nhưng trong một góc nhìn khác, chúng ta 

bảN quyềN WORLD CuP
Và LuậT đặC KHu
  hai sự việC Diễn ra Cùng Thời điểM, không Liên quan đến nhau nhưng Cùng 

gợi Lên Câu Chuyện đáng suy ngẫM về Bản quyền và Chủ quyền Trong không 
gian Của Thế giới phẳng.

ĐỨC sƠN
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đồng thời cũng phải là người chơi chủ động. Mùa 
World Cup này, theo ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng 
ban Thư ký Biên tập VTV, ngay từ đầu mức giá bản 
quyền từ phía công ty Infront Sports & Media (ISM) 
đưa ra là quá cao. VTV đã tuyên bố “không mua bản 
quyền bằng mọi giá” và đó có thể là một kỹ thuật đàm 
phán hiệu quả khi đến phút chót quá trình đàm phán 
đã ngã ngũ với một mức giá chấp nhận được và có sự 
tham gia hỗ trợ kinh phí từ Vingroup.

Bóng đá là môn thể thao của tất cả mọi người trên 
thế giới, các giải đấu là sân chơi chung, nhưng bản 
quyền truyền hình thì chỉ là hàng hoá riêng của doanh 
nghiệp trúng thầu. Doanh nghiệp này sau đó mang 
hàng hoá của mình đi bán lại để kiếm lời. Và các đối 
tác truyền hình tại các quốc gia buộc phải đàm phán 
mua lại. Hàng tỷ người hâm mộ phụ thuộc vào những 
cuộc cò cưa này. Với World Cup 2018 người hâm mộ 
Việt đã có thể thở phào, nhưng vào một ngày đẹp trời, 
nếu không được xem giải đấu bóng đá số 1 hành tinh 
này, chúng ta cũng phải chấp nhận. Đó là câu chuyện 
không thể đảo ngược đối với bóng đá. 

Mở cửa đến đâu và với ai?

Nóng không kém chuyện đám phán mua bản 
quyền World Cup là chuyện dự án Luật Đặc khu được 
trình lên trên nghị trường. 

Ngày 8/6, cùng thời điểm VTV chốt hợp đồng mua 
bản quyền, Chính phủ đã thống nhất quyết định lùi 
việc trình thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-
kinh tế đặc biệt (thường gọi là Luật Đặc khu).

Theo thông cáo của Cổng TTĐT Chính phủ, Dự án 
Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc 
Vân Phong và Phú Quốc đã được xây dựng công phu, 
kỹ lưỡng, nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng 
và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý 
để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, tạo cực tăng trưởng và 
thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, 
có sức lan tỏa lớn. Dự án Luật đã được trình Quốc hội 
cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Nhưng tại kỳ họp này, sau khi tiếp thu các ý kiến 
tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, 
các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và 
nhân dân cả nước, Chính phủ đã thống nhất với Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, 
cho lùi việc thông qua Dự án Luật này từ Kỳ họp thứ 5 
sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời 
gian nghiên cứu, hoàn thiện nhằm bảo đảm dự án 
Luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các 
yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc hội, cử 
tri và nhân dân, xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ 
vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Riêng về vấn đề thời hạn cho thuê đất, sẽ xem xét, 
trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của 
Luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo 
dài đến 99 năm. Với 85,63% đại biểu tán thành, sáng 
ngày 11/6, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh thời 
gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế 
đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (cuối năm 
2018).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, xây 
dựng Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt 
là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đây 
là vấn đề mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ 
đề nghị Quốc hội cho lùi việc xem xét, thông qua Dự 
án Luật vào kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên 
cứu, hoàn thiện.

Có thể nói đây là một quyết định đầy trách nhiệm 
của Chính phủ, Quốc hội trên một tinh thần lắng nghe, 
dân chủ. Dự án Luật Đặc khu mang theo kỳ vọng “tạo 
cực tăng trưởng” và “thử nghiệm thể chế phát triển 
vùng có tính đột phá”, biến Vân Đồn, Phú Quốc, Vân 
Phong thành những sân chơi chung thu hút nhà đầu 
tư quốc tế. Thế nhưng, ngoài những quan ngại về tính 
hiệu quả kinh tế, “nóng” trên dư luận là những lo lắng 
về chủ quyền quốc gia, đặc biệt với điều khoản về thời 
hạn cho thuê đất có thể lên tới 99 năm. 

Bằng những lá phiếu biểu quyết điều chỉnh thời 
gian thông qua dự án luật, các đại biểu Quốc hội đã 
chọn giải pháp thận trọng, chấp nhận mất thêm thời 
gian, và đi kèm, có thể là những cơ hội. Nhưng không 
thể để ngỏ bất kỳ cánh cửa hẹp nào có thể dẫn đến 
nguy cơ với an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia, 
dù là với bất kỳ giá nào. 

Rồi đây dự án luật sẽ được chỉnh lý lại nhưng 
chuyện cân nhắc mức độ đóng – mở nền kinh tế, mở 
đến đâu và mở với ai sẽ là một tiến trình không có hồi 
kết. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, dĩ nhiên 
là người quyết định tiến trình này. Dù trong xã hội sẽ 
có những khuynh hướng khác nhau, cải cách hay bảo 
thủ, thì những lá phiếu trên nghị trường sẽ mang tính 
quyết định. Một Quốc hội đúng nghĩa sẽ phản ánh 
tiếng lòng của nhân dân và quyết định của Quốc hội 
chính là quyết định của nhân dân. 

Trở lại câu chuyện bản quyền World Cup, luật chơi 
bóng đá là luật chơi chung và mọi nền bóng đá đều 
phải chấp nhận. Nhưng đối với nền kinh tế, dù trong 
thế giới phẳng ngày càng nhiều sân chơi chung, giữ 
vững chủ quyền là điều không cần phải tranh cãi. 
Người dân có thể mất quyền được xem World Cup 
nhưng không thể chấp nhận để mất tài sản, đất đai, 
công ăn việc làm.
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Nhận diện chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch

Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ kinh tế 
học, chỉ việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ ngành 
sản xuất hàng hóa (hay dịch vụ) của quốc gia bằng 
cách nâng cao tiêu chuẩn như chất lượng, vệ sinh, an 
toàn, lao động, môi trường, xuất xứ… hoặc áp đặt thuế 
nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng; được sử dụng 
trong quan hệ thương mại giữa các nước.

Với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chính phủ muốn 
bảo vệ sản phẩm trong nước đối với sản phẩm cùng 
loại được nhập khẩu từ đối thủ cạnh tranh nước ngoài 
với giá thấp hơn.

Trong khi toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang 
trở thành xu hướng chủ đạo của thương mại và đầu 
tư thì hoạt động chống toàn cầu hóa và chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch gia tăng.

Tại Mỹ, một trong các hành động lập pháp đầu tiên 
của Tổng thống Donald Trump là tuyên bố rút khỏi 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đàm 
phán lại Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ 
(NAFTA), ngừng đàm phán FTA với EU, tiếp đó là áp đặt 
thuế nhập khẩu khá cao đối với sản phẩm của nhiều 
nước như nhôm, thép cuốn; đặt ra yêu sách với Trung 
Quốc cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ bằng cách 
mở cửa thị trường nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ. 

Tại EU, có vẻ như xu hướng tự do thương mại và 
bảo hộ mậu dịch đang diễn ra khá cân bằng tại các 
nước lớn. Cả hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng 
thống Pháp vừa qua Francois Hollande và Nicolas 
Sarkozy đều hùng biện về bảo hộ mậu dịch nhằm thu 
hút 80% cử tri là những người chống toàn cầu hóa. 
Tổng thống Francois Hollande chủ trương hỗ trợ tài 
chính cho các nhà xuất khẩu sản phẩm của Pháp.

Nước Anh đã rời khỏi EU- một tổ chức hợp tác 
khu vực lớn nhất thế giới, đang tiến hành đàm phán 
lại toàn bộ những quy chế thương mại với Châu Âu. 
Trung Quốc, cường quốc kinh tế số hai thế giới vốn 
được xem là hưởng lợi từ thương mại tự do, đang theo 
đuổi một chính sách giảm nhập khẩu mạnh mẽ bằng 
nhiều biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, đồng 
thời thúc đẩy xuất khẩu càng nhiều càng tốt.

Tại các nước theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, 
do sản phẩm nhập khẩu chịu thuế cao nên giá cả khó 
cạnh tranh với sản phẩm trong nước, phần lớn người 
tiêu dùng tìm đến hàng hóa sản xuất nội địa có mức 
giá thấp hơn. Nhà sản xuất do được bảo hộ nên gia 
tăng mua nguyên vật liệu trong nước có giá thành 
thấp hơn, thu được lợi nhuân nhiều hơn.

Tuy vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thị trường 
thế giới trở nên “mở” hơn, thuận lợi hóa đầu tư và 
thương mại ngày càng tốt hơn thì chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch tác động tiêu cực đến chính những nước 
đang theo đuổi nó. Người tiêu dùng không có điều 
kiện để lựa chọn hàng hóa có chất lượng và giá cả 
cạnh tranh như ở những nước theo đuổi thương mại 
tự do; nhà sản xuất do đã được chính phủ bảo hộ nên 
cũng thiếu động lực đổi mới công nghệ, tiết giảm chi 
phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia hiện 
nay, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là “con dao hai lưỡi”, 
không có “bên thắng cuộc”. Điển hình là cuộc đối đầu 
giữa Mỹ với Trung Quốc đang được cả thế giới theo 
dõi, có thể gây ra “cuộc chiến tranh thương mại” giữa 
hai cường quốc hàng đầu về kinh tế thế giới. Theo 
nhiều nhà phân tích, trong cuộc chiến này, cả hai bên 
Mỹ và Trung Quốc đều chịu hậu quả khó lường trước, 
tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, thương 
mại, đầu tư toàn cầu..

CHủ NGHĨA bảO Hộ mậu DịCH - 
VấN đề CủA VIỆT NAm
  Thế giới đang Chứng kiến sự Trỗi Dậy Của Chủ nghĩa Bảo hộ Mậu DịCh ở Mỹ và 

MộT số nướC, đối Lập với Tự Do hóa, Thuận Lợi hóa Thương Mại và đầu Tư quốC Tế. 
Là quốC gia Có độ Mở Lớn về kinh Tế, việT naM Cần Theo Dõi Biến động quan hệ 
kinh Tế giữa CáC nướC, nhấT Là giữa CáC Cường quốC để ứng phó kịp Thời với Mọi 
Tình huống.

Giáo sư TsKH NGuyễN Mại
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Phản ứng quốc tế

Nhiều nhà chính trị và nhà nghiên cứu đã cảnh 
báo về nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu 
dịch. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2018, Tổng thống 
Brazil Michel Temer, cho rằng: “Chúng ta đang sống 
trong một thế giới mà xu hướng cô lập đang thịnh 
hành. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ không phải là giải 
pháp hay... Khi chúng ta xích lại gần nhau, chúng ta sẽ 
có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, ý tưởng sáng tạo 
mới, khả năng mới. Do đó, chúng ta có thể cùng nhau 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà chúng ta 
đang gặp phải”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận định: “Bảo 
hộ mậu dịch có nghĩa là đang chống lại quá trình toàn 
cầu hóa. Các quốc gia theo xu hướng này không chỉ 
muốn tránh toàn cầu hóa, mà còn muốn đi ngược lại 
quá trình tất yếu này”. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh 
các nước tham gia CPTPP “sẽ đẩy lùi xu hướng chống 
thương mại tự do trong tiến trình toàn cầu hóa,” đồng 
thời cho rằng bảo hộ mậu dịch chỉ “đẩy thế giới vào tình 
trạng tồi tệ”. Ông kêu gọi các cuộc đàm phán thương 
mại cần quan tâm đến sự thịnh vượng của những 

người dân bình thường và khẳng định “đây chính là 
điều mà 11 quốc gia đã làm được” khi ký kết CPTPP. 

Đứng trước chủ trương của Mỹ áp đặt thuế nhập 
khẩu khá cao đối với một số mặt hàng như 25% với 
thép, 10% với nhôm, các nước có phản ứng khá gay gắt.

Nước Anh “thất vọng sâu sắc” bởi quyết định của 
Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker 
coi đó là một “ngày tồi tệ với thương mại thế giới”. Bộ 
trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng thuế 
quan này là “vô lý và nguy hiểm” và tuyên bố: “EU sẽ 
thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết” để đáp trả 
nếu Mỹ áp đặt thuế bảo hộ. Ông cho biết: ”Điều đó 
hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền Hoa Kỳ liệu họ 
muốn tham gia vào một cuộc xung đột thương mại với 
đối tác lớn nhất của họ, châu Âu”.

Trung Quốc đã có và sẵn sàng đưa ra các biện 
pháp trả đũa đối với Mỹ nếu phía Mỹ tiếp tục “hành 
động nhiều hơn là một giọng điệu mạnh mẽ, để có thể 
thay đổi mối quan hệ quá phức tạp giữa hai nền kinh 
tế lớn nhất thế giới” như tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Một số nhà phân tích cho rằng, những quyết định 
“xoay như chong chóng” của Tổng thống Trump khiến 
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các đồng minh của Washington cũng cảm thấy khó 
hiểu và tìm đối tác mới; chẳng hạn, Nhật Bản đã tổ 
chức cuộc đàm phán thương mại đầu tiên với Trung 
Quốc trong vòng 8 năm qua để đối phó với mối đe dọa 
từ quyết định áp thuế của Mỹ.

Ngày 29/5 trả lời phỏng vấn của Financial Times, 
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, người vừa 
nhậm chức, tuyên bố ông không hứng thú với việc gặp 
mặt Tổng thống Trump. “Tôi không biết làm thế nào 
để có thể làm việc được với một người mà có thể thay 
đổi quyết định chỉ trong một đêm như vậy”. 

Nhiều chính khách Mỹ đã biểu thị sự không đồng 
tình với quyết định của Tổng thống Trump. Chủ tịch 
Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố: “Tôi không đồng 
tình với quyết định này. Có những cách tốt hơn để 
hỗ trợ người lao động và người tiêu dùng ở Mỹ”. 
Thượng nghị sĩ Kevin Brady nhận định: “Hành động 
này khiến những người lao động và gia đình Mỹ gặp 
rủi ro, bởi công việc của họ phụ thuộc vào các sản 
phẩm thương mại công bằng từ các đối tác thương 
mại quan trọng đó”. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse 
cho rằng: “Điều này thật ngu ngốc. Châu Âu, Canada 
và Mexico không phải là Trung Quốc, và bạn không 
thể đối xử với đồng minh theo cách bạn đối xử với 
đối thủ”.

Dự tính nếu Mỹ tăng thuế quan lên 20% đối với 
hàng nhập khẩu từ các nước, thì xuất khẩu của Mỹ 
sang hầu hết các quốc gia sẽ giảm từ 40 đến 50%. 

Theo nghiên cứu của Viện Bertelsmann, trong 
trường hợp xấu nhất do tác động của chính sách bảo 
hộ mậu dịch, tăng trưởng kinh tế hàng năm của Mỹ 
sẽ giảm 2,3%, thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm 
1.300 USD/năm trong dài hạn; ở Canada là 3,85% và 
1.800 USD/người; và ở Đức là 0,4% và 160 USD/người. 

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) chứng minh rằng, toàn 
cầu hóa đóng góp 1,5 - 2% tăng trưởng kinh tế thế giới, 
làm cho hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo 
ở các nước đang phát triển. Ngân hàng Thế giới (WB) 
ước tính, nếu các rào cản thương mại hoàn toàn được 
dỡ bỏ thì mỗi năm các nước đang phát triển có thể 
tăng thêm thu nhập 142 tỷ USD.

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên 
Hợp Quốc tại Châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), 
chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng làm cho tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển bị 
chậm lại khoảng 1,2%.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao chủ nghĩa bảo hộ lại 
đang có dấu hiệu trở lại rõ rệt và ở một phạm vi rộng 
lớn hơn bao giờ hết (?).

Quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, 
dường như các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế 
lớn nhất thế giới đã không còn đặt nhiều niềm tin 
vào hiệu quả của tự do thương mại nữa. Tuy vậy, chủ 
nghĩa bảo hộ mậu dịch hiện nay mang tính đối phó 
với quan hệ thương mại giữa các nước, tùy thuộc vào 
cách tiếp cận của nguyên thủ quốc gia như Tổng thống 
Mỹ, hoặc Thủ tướng chính phủ đại diện cho đảng cầm 
quyền, có thể kéo dài 4-5 năm. 

Thương mại tự do và hội nhập kinh tế quốc tế là xu 
hướng chủ đạo của thế giới trong ký nguyên toàn cầu 
hóa và cách mạng 4.0.

Ứng phó của Việt Nam

Hơn lúc nào hết, phương châm “đa dạng hóa, đa 
phương hóa” cần được thực hiện một cách chủ động 
và linh hoạt để ứng phó với diễn biến không bình 
thường trên thị trường thế giới.

Trong quan hệ thương mại quốc tế, nước ta cần 
tận dụng cơ hội do các FTA mới tạo ra để mở rộng 
quan hệ với nhiều đối tác, tạo lập tại mỗi thị trường 
chính một số mặt hàng chủ lực chiếm được thị phần 
ngày càng lớn, để trong trường hợp cần thiết có thể áp 
dụng biện pháp “có đi có lại” nhằm bảo vệ lợi ích của 
các doanh nghiệp xuất khẩu.

Năm 2017 đã minh chứng điều đó, mặc dù thương 
mại hai chiều giữa Việt Nam với Mỹ giảm tốc độ tăng 
trưởng, nhưng do đa phương hóa thành công nên tổng 
kim ngạch xuất khẩu tăng 21,1% và tổng kim ngạch 
nhập khẩu tăng 20,8% so với năm trước. Trong đó kim 
ngạch thương mại của nước ta với Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản tăng trưởng hai con số.

Với Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu 35,463 tỷ 
USD, tăng 61,5%; nhập khẩu 58,23 tỷ USD, tăng 16,4%.

Với Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu 14,8 tỷ USD, 
tăng 30%, kim ngạch nhập khẩu 46,734 tỷ USD, tăng 
45,3%.

Với Mỹ, kim ngạch xuất khẩu 41,608 tỷ USD , tăng 
8,2%, kim ngạch nhập khẩu 9,203 tỷ USD, tăng gần 5,7%, 
thấp hơn nhiều so với 2016 khi kim ngạch xuất khẩu tăng 
15% và kim ngạch nhập khẩu tăng 11,74%... Mỹ từng là 
thị trường lớn nhất, chiếm 20% kim ngạch thương mại 
quốc tế của nước ta, năm 2017 chỉ còn 11,95%.

Trong năm 2018, Mỹ đã áp đặt thuế quan khá 
cao đối với thép, nhôm, cá da trơn của Việt Nam, với 
những quyết định khó doán trước của Tổng thống Mỹ 
thì quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước hiện 
đang được cải thiện sẽ chịu tác động tiêu cực.
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Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương của IHS Markit, Rajiv Biswas khuyến cáo: 
“Tình hình thế giới đang bất ổn, các quốc gia phát triển 
luôn muốn áp đặt cuộc chơi vì trên thế giới này không 
có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi 
quốc gia mới là vĩnh viễn. Bởi vậy, Việt Nam cần tạo 
thế mạnh cho chính mình để duy trì mối quan hệ hợp 
tác thương mại, nhưng cũng cần phải nỗ lực để cạnh 
tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu... Thay vì 
hướng tới một cực chủ yếu là Mỹ, cần hướng tới các 
thị trường tiềm năng khác như châu Âu, Nhật Bản, 
Nga... Việt Nam có lợi thế là đất nước sở hữu nhiều 
Hiệp định Thương mại Tự do trên thế giới; chính điều 
này sẽ giúp thu hút đầu tư từ bên ngoài vào cũng như 
giúp Việt Nam giảm nhẹ sự ảnh hưởng của xu hướng 
bảo hộ mậu dịch”.

Trước biến động khó lường trước của một số 
cường quốc, nước ta cần thông qua nhiều kênh thông 
tin để theo dõi kịp thời biến động của thị trường thế 
giới, cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp, chủ động 
hình thành hệ thống giải pháp ứng phó để bảo vệ 
lợi ích chính đáng của nhà xuất khẩu, giảm thiểu 
thiệt hai, chuyển hướng sang các thị trường tiềm 
năng khác.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần coi trọng hơn 
hoạt động xúc tiến thương mại, lựa chọn đối tác 
chiến lược tin cậy, tạo lập chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường với việc gia tăng thị phần của từng loại sản 
phẩm để có thể đối phó với những quyết định bất lợi 
cho doanh nghiệp theo phương châm “có đi có lại”; 
hình thành đồng minh trong việc ứng phó với các 
quyết định theo hướng bảo hộ mậu dịch, bởi vì chính 
các nhà nhập khẩu của nước đó cũng chịu tổn thất. 
Quan trọng hơn cả là doanh nghiệp phải coi trong đầu 
tư đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ nguồn nhân 
lực, tạo lập và quảng bá thương hiệu, tạo năng lực 
cạnh tranh, tạo dựng lòng tin đối với người tiêu dùng 
nhờ hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả 
cạnh tranh.

Nhà nước đã và đang hoàn chỉnh thể chế, cải cách 
nền hành chính quốc gia để tạo ra môi trường đầu tư 
và kinh doanh thuận lợi hơn cho phát triển và kinh 
doanh của doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu 1 triệu 
doanh nghiệp với quy mô lớn hơn vào năm 2020. 
Thực hiện được mục tiêu đó sẽ làm cho thế và lực của 
doanh nghiệp Việt Nam mạnh hơn, cũng là giải pháp 
tốt nhất để ứng phó có hiệu quả với chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch. Do vậy, những phát hiện về khiếm khuyết 
của bộ máy và công chức nhà nước, về thủ tục hành 
chính cần được giải quyết nhanh chóng bằng sự chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chuyển biến của 
cả hệ thống. 

Trong vài năm gần đây nước ta đã bắt đầu áp 
dụng biện pháp tự vệ thương mại bằng các hàng rào 
kỹ thuật, thuế bán phá giá đối với một số mặt hàng 
vi phạm luật cạnh tranh. Tuy vậy, cơ chế, chính sách, 
tổ chức thực hiện rào cản kỹ thuật cần được rà soát 
đồng bộ để tạo thành một giải pháp hữu hiệu ứng phó 
với các quyết định của nước khác gây thiệt hại cho 
thương mại quốc tế của Việt Nam.

Nếu cuộc chiến tranh thương mại giữa các cường 
quốc xảy ra sẽ có tác động tiêu cực đến thương mại 
toàn cầu, trong đó có Việt Nam; đồng thời cũng tạo ra 
cơ hội mới cho các nước có nền kinh tế mở như nước 
ta. Chẳng hạn khi Mỹ dựng hàng rào thuế quan với 
hàng hóa của Trung Quốc thì nước này phải tìm thị 
trường để xuất khẩu những hàng hóa đó; Việt Nam 
là cửa ngõ của Trung Quốc đối với ASEAN cần nghiên 
cứu việc tận dụng lợi thế về địa lý, truyền thống để 
tranh thủ cơ hội mới nhằm mở rộng quan hệ thương 
mại và đầu tư giữa hai nước phục vụ cho chiến lược 
phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.

Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch còn tiếp diễn đang 
gây ra những khó khăn trong thương mại toàn cầu, 
thậm chí có thể xảy ra chiến tranh thương mại; nhưng 
những người ủng hộ mậu dịch tự do, hội nhập quốc 
tế vẫn chiếm đa số, tạo cơ sở để tin tưởng vào chính 
sách công bằng trao đổi tự do hàng hoá và dịch vụ, vì 
lợi ích của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trên 
toàn thế giới.
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   PV: Xin ông cho biết nhiệm vụ của Ban HTQT?

Ông nguyễn Văn toàn: Hiện tại các nước có nhiều 
doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào Việt Nam đều đã 
và thành lập các Hiệp hội tập hợp các doanh nghiệp 
của mỗi nước đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam 
như Amcham, EuroCham, Jetro, KorCham... Các hiệp 
hội này hoạt động bài bản và khá hiệu quả, họ cũng 
cần hợp tác liên kết để thực hiện mục tiêu hỗ trợ hội 
viên của họ. Bên cạnh đó, phải kể đến là các tổ chức 
kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài đang 
hoặc có mục tiêu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ban Hợp tác quốc tế được thành lập với 5 nhiệm 
vụ cụ thể:

Một là hợp tác với các tổ chức nước ngoài xúc tiến 
đầu tư thương mại bao gồm: cung cấp và tiếp nhận 
thông tin, tư vấn đầu tư, tổ chức hội nghị hội thảo, 
triển lãm, giao thương trong và ngoài nước.

Hai là hợp tác đóng góp chính sách: phối hợp tổ 
chức hội nghị hội thảo, tọa đàm đóng góp chính sách, 
phối hợp nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến đầu 
tư, thương mại, tập hợp phản ánh các khó khăn vướng 

mắc của doanh nghiệp đối thoại với các cơ quan quản 
lý nhà nước hữu quan.

Ba là hợp tác với trong công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp: tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh 
nghiệp thông qua công tác tư vấn và cầu nối với cơ 
quan quản lý nhà nước.

Bốn là phối hợp trong công tác tiếp nhận và thực 
hiện các dự án liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và 
cộng đồng, nghiên cứu đóng góp chính sách nhằm cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Năm là hợp tác công tác truyền thông như: bảo trợ 
thông tin, tuyên truyền quảng bá và hoạt động hợp 
tác quốc tế, hoạt động của Hiệp hội và tổ chức quốc tế 
hợp tác với Vafie.

   Nhìn vào nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế 
thấy khá cụ thể và toàn diện, vậy xin ông cho biết 
nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trên?

Chúng tôi xác định nguồn lực đầu tiên, quan trọng 
nhất phải kể đến là con người, trong quá trình lựa 
chọn và vận động thành viên tham gia, chúng tôi đã 

Ban Hợp tác quốc tế:

sẽ Là Cầu NốI quAN TRọNG VỚI 
CộNG đồNG DOANH NGHIỆP
  hiệp hội Doanh nghiệp 

đầu Tư nướC ngoài (vaFie) 
vừa Thành Lập Ban hợp TáC 
quốC Tế (hTqT) để ThựC hiện 
CáC nhiệM vỤ đối ngoại Của 
hiệp hội và ký kếT, ThựC 
hiện CáC Thỏa Thuận quốC 
Tế Theo quy định Của pháp 
LuậT. Tạp Chí nhà đầu Tư 
đã Có CuộC phỏng vấn 
ông nguyễn văn Toàn, phó 
Tổng Thư ký vaFie kiêM 
Trưởng Ban hợp TáC quốC 
Tế về vấn đề này.

BÌNH AN (thực hiện)
GSTSKH Nguyễn Mại (thứ ba từ trái sang) tham dự một hội nghị đầu tư tại Malaysia.
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cân nhắc rất kỹ các tiêu chuẩn và điều kiện phù hợp. 
Hiện tại ban có 10 nhân sự trong đó chỉ có 3 người 
là nhân sự chuyên trách của Hiệp hội, còn lại đến từ 
thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Trung tâm 
trực thuộc và các thành viên khác, cả 10 thành viên 
đều hoạt động kiêm nhiệm, tự nguyện, không nhận 
lương hoặc phụ cấp của Hiệp hội. Ngoài nhiệt tình, 
tâm huyết và tự nguyện, các thành viện Ban được mời 
đều có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong hợp tác 
quốc tế, quản trị hiệp hội, quản trị doanh nghiệp, kinh 
tế đối ngoại, kiến thức pháp luật, tài chính, truyền 
thông, quản lý và thực hiện các dự án trong và ngoài 
nước, đóng góp chính sách... Các thành viên đều có thể 
sử dụng tiếng Anh từ mức trung bình đến thành thạo, 
một số thành viên sử dụng thành thạo tiếng Trung 
Quốc và tiếng Nga. Một số thành viên đã từng làm việc 
nhiều năm tại nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế, đã 
và đang làm việc trong công ty liên doanh với nước 
ngoài, doanh nghiệp hợp tác giao thương với nước 
ngoài, văn phòng luật sư, Trung tâm xúc tiến đầu tư 
của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tạp chí Nhà Đầu tư...

Một thuận lợi lớn là Ban luôn được sự theo dõi chỉ 
đạo sát sao và hiệu quả của Chủ tịch và Thường trực 
Hiệp hội, sự quan tâm hỗ trợ của các Phó Chủ tịch, 
Tổng thư ký và các thành viên ban chấp hành của 
Hiệp hội.

   Xin ông cho biết một số hoạt động của Ban 
HTQT từ khi thành lập?

Chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ của Ban khá toàn 
diện, công việc nhiều và khó, song quan điểm chỉ đạo 
của Chủ tịch Hiệp hội khá rõ ràng, tất cả các thành 
viên đều tự nguyện và không chuyên trách nên không 
gây áp lực công việc quá lớn,

thực hiện từng việc, chắc chắn hiệu quả theo kế 
hoạch, khi có kết quả tốt, đi tiếp các bước sau. Thứ 
hai, tất cả các hoạt động của Ban đều phối hợp và lồng 
ghép với các hoạt động chung của Hiệp hội như vậy sẽ 
tận dụng được nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của ban 
cũng như của Hiệp hội.

Tuy các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm, 
nhưng ngay buổi họp đầu tiên, các thành viên đều xác 
định đây là một tổ chức hoạt động phải có tính chuyên 
nghiệp cao, mọi người đã tìm hiểu để biết công việc 
hiện tại và thế mạnh của từng thành viên, thiết lập 
mạng lưới thông tin nội bộ...

Một số hoạt động cụ thể đã được triển khai trong 
thời gian qua. Cụ thể, trong tháng 3/2018, ban đã tham 
gia cuộc tọa đàm do Amcham tổ chức, kết nối với ông 
Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Amcham sau đó 
cùng AmCham đồng chủ trì tọa đàm quốc tế “Chính 

sách mới đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN trong 
lĩnh vực dược phẩm”.

Cuộc tọa đàm đã thu hút sự tham gia của hơn 150 
đại biểu đại diện của các cơ quan bộ, ngành và Quốc 
hội, các tổ chức quốc tế, sứ quán, các hiệp hội thương 
mại nước ngoài, và đặc biệt là các doanh nghiệp dược 
phẩm có vốn đầu tư nước ngoài vốn đang rất quan tâm 
đến lĩnh vực này.

Cuộc tọa đàm đã thu thập được những ý kiến trao 
đổi cởi mở, thẳng thắn về các chính sách mới đối với 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là ý kiến của cộng đồng 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh xuất 
nhập khẩu dược tại Việt Nam, nhằm đảm bảo môi 
trường đầu tư kinh doanh cởi mở, công bằng và minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh 
doanh hiệu quả, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, 
Cuộc tọa đàm đã được cộng đồng doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN đặc biệt quan tâm, đánh giá cao, các phương 
tiện truyền thông đưa nhiều tin bài và bình luận.

Trong tháng 4/2018, Ban đã có cuộc làm việc với 
ông Hong Sun, phó chủ tịch KorCham, 5 thành viên 
trong ban đã tham gia buổi làm việc bàn các nội dung 
hợp tác và một số yêu cầu hợp tác cụ thể của phía bạn.

Trong tháng 5/2018, nhận lời mời của đối tác 
Malaysia, ban đã cử một thành viên tham gia lễ trao 
danh hiệu doanh nghiệp uy tín châu Á Thái Bình 
Dương tại Kuala Lumpur. Đây cũng là dịp kết nối, 
quảng bá Ban và Hiệp hội với các đối tác nước ngoài. 
Trong khuôn khổ hoạt động, ban cũng đã tiếp xúc làm 
việc với một số đối tác đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung 
Quốc... trong xúc tiến đầu tư, thương mại.

   Xin ông cho biết mục tiêu và kế hoạch hoạt 
động thời gian tới của Ban HTQT

Bám sát mục tiêu nhiệm vụ, phương châm hoạt động, 
từ nay đến cuối năm, ban HTQT sẽ thực hiện tiếp tục duy 
trì và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác với các đối tác 
đã có kết nối và mở rộng liên kết hợp tác với các đối tác 
khác tập trung vào các hiệp hội nước ngoài như Hiệp 
hôi DN Đài Loan, HH DN TQ, Nhật Bản, Malasia… và các 
DN nước ngoài... Hai nội dung rất quan trọng trong thời 
gian tới tiếp tục triển khai là công tác súc tiến đầu tư và 
thương mại cũng như đóng góp các văn bản pháp luật.

Chúng tôi tin tưởng với nhiệt tình và trách nhiệm 
mỗi thành viên, sự chỉ sát sao và hỗ trợ toàn diện của 
Chủ tịch và thường trực HH, Ban HTQT sẽ hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng cảm ơn ông! 
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   PV: Đánh giá của ông về vai trò của báo chí 
trong phát triển kinh tế thời gian gần đây?

Ông trần Bá Dung: Báo chí có vai trò rất lớn đối 
với phát triển đất nước cũng như từng địa phương, 
từng lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Vai trò đó thể 
hiện trên nhiều mặt.

Thứ nhất, báo chí là kênh phản ánh và cung cấp 
thông tin các hoạt động kinh tế, giúp những người 
tiếp nhận thông tin xử lý theo nhu cầu của mình. Đối 
với người sản xuất, xử lý theo nhu cầu của người sản 
xuất. Đối với khách hàng, xử lý theo nhu cầu của một 
khách hàng. Với nhà doanh nghiệp, các ông chủ, họ 
tìm kiếm thông tin thị trường thông qua báo chí để 
điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt 
đối với nhà quản lý thì báo chí là kênh thông tin để 
nắm bắt tình hình, xu hướng, để từ đó ban hành hoặc 
điều chỉnh các chính sách kinh tế.

Thứ hai, báo chí là kênh phản biện các chính sách 
kinh tế của Nhà nước, của từng địa phương. Chỉ có 
phản biện trên báo chí mới là cách phản biện xã hội 
rộng rãi nhất. Các chính sách kinh tế như BOT, BT đều 
chịu sự phản biện của báo chí. Vai trò phản biện của 
báo chí đối với các chủ trương, chính sách kinh tế là đi 
đầu, bên cạnh phản biện từ các chuyên gia.

Thứ ba, trên mặt chung của cả nền kinh tế thì 
thông tin kinh tế từ báo chí chính là thông tin để tìm 
hiểu những mô hình làm ăn, các gương mặt cá nhân, 
tổ chức làm kinh tế điển hình để học hỏi. 

Thứ tư, thông tin kinh tế trên báo chí còn là thông 
tin về đối tác, đối thủ trong thời buổi nền kinh tế mở 
và hội nhập nhưng cũng đầy cạnh tranh. 

Cuối cùng, thông tin trên báo chí còn cung cấp, 
còn tác động tới cả đạo đức kinh doanh của các doanh 
nhân, các nhà kinh tế.

   Những năm vừa qua, báo chí đã tích cực 
đồng hành cùng doanh nghiệp, vậy ông đánh giá 
như thế nào về vai trò của báo chí đối với doanh 
nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay?

Đối với doanh nghiệp, báo chí có vai trò đặc biệt. 
Báo chí không chỉ là người bạn đồng hành của doanh 
nghiệp mà doanh nghiệp và báo chí còn hỗ trợ cho 
nhau. Không có một cơ quan báo chí nào không cần 
đến sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhất là những tờ báo 
tự chủ về tài chính, kinh tế. Kể cả những tờ báo tự chủ 
một phần hay hoàn toàn được bao cấp cũng cần đến 
sự hỗ trợ vật chất từ doanh nghiệp. 

Báo chí và doanh nghiệp là bạn đồng hành nghĩa là 
đi cùng con đường phát triển. Báo chí phản ánh hoạt 
động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là nơi cung cấp 
thông tin cho báo chí. Không có doanh nghiệp, không 
có sản xuất thì báo chí lấy đâu nguồn tin để đưa tin? 

Báo chí là thông tin kinh tế, xã hội, kể cả thông tin 
chính trị trên báo chí cũng rất cần cho doanh nhân. 
Doanh nhân tìm kiếm thông tin liên quan đến thị 
trường, khách hàng, sản phẩm. Thông tin kinh tế trên 

Báo chí và doanh nghiệp:

KHôNG CHỉ đồNG HàNH
mà CòN Hỗ TRợ NHAu

  với MỤC đíCh Cung Cấp ThêM Thông Tin Cho Bạn 
đọC về Mối quan hệ giữa Báo Chí và Doanh nghiệp, Tạp 
Chí nhà đầu Tư đã phỏng vấn Ts. nhà Báo Trần Bá 
Dung, ủy viên Ban Thường vỤ, Trưởng Ban nghiệp vỤ 
- hội nhà Báo việT naM nhân kỷ niệM 93 năM ngày Báo 
Chí CáCh Mạng việT naM 21/6.

Hồ MAi (thực hiện)
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báo chí có ảnh hưởng lớn và phần nào quyết định 
chiến lược kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp.

Báo chí còn là kênh hữu hiệu để truyền thông, 
quảng bá cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp bao giờ 
cũng có nhu cầu quảng bá sản phẩm, tìm đối tác làm 
ăn thông qua kênh báo chí, ngoài kênh riêng của 
mình. Cùng một đối tượng công chúng, khách hàng, 
sản phẩm cùng phân khúc, nếu đối tác, đối thủ họ 
quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên các phương tiện 
truyền thông, báo chí mà doanh nghiệp mình không 
làm là đánh mất cơ hội, bỏ trống thị trường và có thể 
phải tự rút lui khỏi thị trường.

Ngoài kênh thông tin, báo chí còn là một kênh phản 
biện các doanh nghiệp, vừa biểu dương những điển 
hình tốt trong làm ăn nhưng cũng là nơi phê phán, 
đấu tranh, lên án những doanh nhân, doanh nghiệp 
làm ăn không tốt, vi phạm pháp luật như phá hoại 
môi trường, làm hàng giả hàng rởm, lừa đảo khách 
hàng, sản phẩm không như quảng cáo… 

   Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí 
đối với sự phát triển kinh tế nói chung và doanh 
nghiệp nói riêng thì thời gian tới báo chí cần tập 
trung vào những vấn đề gì, thưa ông?

Theo tôi, báo chí cần tập trung 3 vấn đề:

Thứ nhất, cần nhận thức đúng vai trò của báo chí, 
truyền thông đối với sự phát triển kinh tế nói chung và 
doanh nghiệp nói riêng. Đó là quan hệ tương hỗ và là 
mối quan hệ gắn bó hữu cơ, hai bên cùng có lợi. Báo 
chí, truyền thông góp phần to lớn vào việc tổ chức thực 

hiện đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước Việt Nam. Hơn nữa cần coi báo chí là động lực 
thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng. Báo chí, truyền thông góp 
phần quan trọng vào việc mở rộng dân chủ, tăng cường 
sự giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc 
tham gia trực tiếp vào quản lý, phát triển kinh tế - xã 
hội, giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Báo chí là 
vũ khí quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tệ nạn xã hội. Hơn 
70% các vụ việc tham nhũng, lãng phí được phát hiện, 
xử lý là do báo chí, truyền thông phát hiện. Báo chí 
góp phần răn đe, cảnh báo, ngăn chặn một phần tệ nạn 
tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Trong thời đại công 
nghiệp 4.0, báo chí, truyền thông còn là trường học xã 
hội rộng lớn cho nhân dân, cho các doanh nhân, tôn 
vinh các giá trị dân tộc, nhân văn tốt đẹp, góp phần 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam…

Thứ hai, cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ 
năng viết về kinh tế cho các nhà báo. Viết báo về kinh 
tế, về doanh nghiệp, là làm báo chuyên biệt, có những 
đòi hỏi, yêu cầu riêng về kiến thức kinh tế, lịch sử, 
chính trị, văn hóa… Mặt khác, có những yêu cầu riêng 
về kĩ năng khai thác, xử lý thông tin kinh tế, thể hiện 
thông tin trong tác phẩm báo chí. 

Thứ ba, cần trau dồi đạo đức nghề báo khi làm báo 
về kinh tế, về doanh nghiệp. Vì lĩnh vực kinh tế và 
doanh nghiệp là môi trường dễ có nhiều cám dỗ vật 
chất, nhà báo dễ lợi dụng và cũng dễ bị lợi dụng nhất 
nếu không có đạo đức nghề nghiệp. Thực tế đã chứng 
minh điều này rất rõ và rất nhiều.
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mốI quAN HỆ CộNG sINH
  “Tôi Cho rằng, nguyên TắC Cơ Bản Của đồng 

hành giữa Báo Chí với Doanh nghiệp Là khen phải 
đúng và Chê Cũng phải đúng, Mang Tính xây Dựng 
để vừa hướng Doanh nghiệp Tuân Thủ pháp LuậT, 
vừa Có điều kiện để pháT Triển vươn Lên vì Lợi íCh 
Của Chính họ và vì sự phồn Thịnh Của đấT nướC”, 
Ts. nguyễn anh Tuấn Cho hay.

NGuyễN HồNG (thực hiện)

   PV: Trước đây, khi còn làm TBT nhóm báo 
Đầu tư, ông đã nhiều lần đề cập mối quan hệ đồng 
hành báo chí với doanh nghiệp. Nay từ góc nhìn 
của một TBT tạp chí, ông có suy nghĩ gì khác trước 
về mối quan hệ này không?

Ông nguyễn anh tuấn: Trong các tham luận và 
phát biểu của mình trước đây, tôi đã nhấn mạnh sự 
cần thiết phải có sự đồng hành giữa báo chí với doanh 
nghiệp và giữa doanh nghiệp với báo chí.

Cụm từ “báo chí” ở đây được hiểu là cả báo và tạp 
chí, vì vậy về cơ bản những ý kiến trao đổi của tôi 
trước đây không khác gì hiện nay. Tuy nhiên, khi bàn 
sâu về phương thức đồng hành giữa báo và tạp chí với 
doanh nghiệp, có thể thấy có những điểm khác nhau 
nhất định. Các tạp chí phải có các bài viết chuyên sâu 
của các chuyên gia, thể hiện rõ quan điểm, có cơ sở lý 
luận về thực tiễn và giải pháp giải quyết vấn đề thay 
vì chỉ trích dẫn ý kiến của các chuyên gia.

   Ông có thể cho biết một vài ví dụ cụ thể?

Chẳng hạn đối với chủ đề hội nhập quốc tế, nếu 
như các báo thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp 
bằng việc cung cấp thông tin về tiến trình ký kết các 
Hiệp định thương mại tự do, lộ trình cắt giảm thuế 
quan, chỉ ra những cảnh báo, những thách thức đối với 
doanh nghiệp Việt Nam qua ý kiến của chuyên gia, thì 
các tạp chí lại phải có các bài viết của các chuyên gia 
phân tích sâu, dựa trên lý luận và thực tiễn mang tính 
khoa học về những cơ hội và thách thức đó.

Hay như khi bàn đến người giàu tại Việt Nam, các 
báo thông tin kịp thời về các kết quả xếp hạng, trích 

dẫn ý kiến đánh giá của các chuyên gia về nguồn gốc 
sự giàu có và không phải ý kiến nào cũng khách quan. 
Nhiệm vụ của tạp chí là phải có các bài viết sâu dựa 
trên cơ sở khoa học để chỉ ra nguồn gốc của sự giàu 
có. Những đánh giá, nhận định đúng, khách quan có ý 
nghĩa rất lớn trong việc cổ vũ, tạo điều kiện để doanh 
nghiệp phát triển, làm giàu chân chính, đồng thời là 
cơ sở để hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư kinh 
doanh nhằm ngăn chặn việc làm giàu bất chính.

Tôi muốn nói thêm là trước Nghị quyết 10 của Hội 
nghị Trung ương 5, khóa XII về “Phát triển kinh tế tư 
nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế”, đã 
có rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được đăng 
tải trên các tạp chí về chủ đề này và những bài viết đó 
đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành quyết sách 
quan trọng này của Đảng. Đó cũng là sự đồng hành 
mang tính “gốc rễ” của tạp chí đối với doanh nghiệp.

   Trở lại với khái niệm “đồng hành”, ông từng 
nói, báo chí phê phán đúng, chỉ ra những cái sai 
cũng chính là đồng hành cùng doanh nghiệp. 
Nhưng liệu doanh nghiệp có đồng hành cùng báo 
chí khi báo chí đăng tải những điều họ không 
mong muốn?

Trước hết phải thấy rằng, phần lớn doanh nghiệp, 
cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, đều có ý thức tuân thủ pháp luật. Do vậy 
nói “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp” là nói đến 
việc đồng hành cùng số đông đó. Ngoài ra, thực tế cũng 
cho thấy cũng có những trường hợp doanh nghiệp vi 
phạm pháp luật không hẳn do họ cố tình mà do thiếu 
am hiểu pháp luật, nhất là đối với doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Trong những trường hợp đó, nếu báo chí chỉ 

TS Nguyễn Anh Tuấn
Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư
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đúng cái sai và gợi mở giải pháp khắc 
phục trên tinh thần xây dựng thì tôi tin 
rằng doanh nghiệp sẽ không quay lưng 
với báo chí.

Tôi cho rằng, nguyên tắc cơ bản của 
đồng hành giữa báo chí với doanh nghiệp 
là khen phải đúng và chê cũng phải 
đúng, mang tính xây dựng để vừa hướn 
g doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, vừa 
có điều kiện để phát triển vươn lên vì lợi 
ích của chính họ và vì sự phồn thịnh của 
đất nước.

   Vậy theo ông, báo chí của chúng 
ta đã làm được điều như ông nói chưa?

Bên cạnh những điều báo chí đã làm 
rất tốt với vai trò phản biện chính sách 
và thúc đẩy cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh và là cầu nối giữa doanh 
nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, 
cầu nối doanh nghiệp với thị trường 
và với đối tác, thì vẫn còn những biểu 
hiện gây cản trở đối với hoạt động của 
doanh nghiệp. Chẳng hạn như vẫn còn 
tình trạng thông tin sai sự thật hoặc 
thổi phồng khiếm khuyết, thông tin một 
chiều, chỉ xoáy vào yếu tố tiêu cực mà lờ 
đi tổng thể tích cực… Có nhiều nguyên 
nhân dẫn tới tình trạng trên, trong đó có 
nguyên nhân từ đạo đức nghề nghiệp và 
năng lực trình độ của một bộ phận phóng 
viên, biên tập viên còn hạn chế, thiếu sự 
định hướng đề tài một cách chặt chẽ của 
lãnh đạo cơ quan báo chí.

Để khắc phục tình trạng nói trên, đòi 
hỏi phải không ngừng đào tạo, nâng cao 
kiến thức, nghiệp vụ báo chí và đạo đức 
nghề nghiệp cho đội ngũ những người 
làm báo. Mặt khác, phải coi trọng phát 
triển kinh tế báo chí để đảm bảo đời sống 
cho người làm báo vì một cơ quan báo chí 
chuyên nghiệp phải là cơ quan báo chí 
mà ở đó người làm báo phải sống được 
bằng chính nghề của mình.

Và một khi đã nói đến phát triển kinh 
tế báo chí thì không thể không nói đến 
doanh nghiệp, vì họ không chỉ là nguồn 
tin mà còn là nguồn cung cấp tài chính 
lớn nhất cho báo chí. Như vậy, quan hệ 
báo chí - doanh nghiệp, doanh nghiệp - 
báo chí không chỉ là mối quan hệ đồng 
hành mà còn là mối quan hệ cộng sinh.

“Mối quan hệ 
giữa báo chí 
và doanh 

nghiệp đã là chủ đề của rất 
nhiều các cuộc hội thảo, tọa 
đàm, bàn tròn. Đã có rất 
nhiều những ý kiến khác 
nhau về mối quan hệ này. Đã 
có không ít những hoài nghi, 
băn khoăn trăn trở về cái 
gọi là sự “lợi dụng lẫn nhau” 
trong mối quan hệ đó, khi 
doanh nghiệp “lợi dụng” báo 
chí để được PR ca tụng lên 
tận mây xanh, để làm lá chắn 
che đỡ trước những luồng thông tin bất lợi, còn báo chí thì bị cho 
là “dựa hơi” vào doanh nghiệp, coi đó là “mảnh đất màu mỡ” để 
khai thác, để tận dụng, lúc vừa lòng thì hết lời ca ngợi, lúc phật ý 
hoặc khi được chăm sóc “không đủ đô” thì quay sang sách nhiễu, 
làm khó, thậm chí “đánh hội đồng”. 

Trên thực tế, không thể phủ nhận những hoài nghi ấy là 
không có cơ sở. Nhưng phải khẳng định rằng, nhìn một cách 
xuyên suốt, toàn diện lại mối quan hệ giữa báo chí và doanh 
nghiệp, mới thấy những “vấn nạn” ấy vẫn chỉ là thiểu số, thứ yếu. 
Báo chí và doanh nghiệp Việt vẫn đến nhau bằng tình cảm chân 
thành, với tâm thế đồng hành, tương sinh, tương hỗ lẫn nhau, 
cùng tồn tại và phát triển. Báo chí phát triển được một phần rất 
quan trọng nhờ doanh nghiệp. Báo chí muốn sống khỏe, nhuận 
bút khá hơn, lương cho biên tập viên, phóng viên tốt hơn thì 
phải có một nguồn tài chính, dựa chủ yếu vào nguồn quảng cáo, 
tài trợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì coi báo chí là kênh 
quảng bá hữu hiệu, góp phần đưa sản phẩm dịch vụ của doanh 
nghiệp tới người tiêu dùng. Báo chí là cầu nối giữa doanh nghiệp 
và Nhà nước. Thông qua báo chí, giúp các cơ quan Nhà nước 
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để từ đó điều chỉnh các chủ 
trương cho doanh nghiệp. Hơn thế trong nhiều trường hợp, báo 
chí chí còn “cứu nguy” cho doanh nghiệp, “gỡ thế khó” và lấy 
lại hình ảnh cho doanh nghiệp vốn đôi khi vì lý do nào đó bị sai 
lệch trong mắt người tiêu dùng. Tóm lại, đó hoàn toàn là một mối 
quan hệ cộng sinh, khăng khít, gắn bó mật thiết với nhau. 

Đất nước đang đà phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam đang được 
xem là động lực phát triển kinh tế của đất nước, được tháo gỡ mọi 
rào cản, được tạo mọi điều kiện để phát triển. Hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan 
chức năng, của các cấp chính quyền mà còn có vai trò, trách nhiệm 
của báo chí. Chính vì vậy, dù đâu đó vẫn còn những khoảng cách, 
những hiểu nhầm… nhưng tất cả sẽ được xóa nhòa, sẽ trở nên nhỏ 
bé nếu cả doanh nghiệp và báo chí đều nhận thức rõ được rằng nếu 
cả hai bên thực sự đồng hành, thực sự tương hỗ lẫn nhau, vì một 
nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ.

Lê Trần nguyên Huy
Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận   
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Ông nguyễn Hoài nam
Giám đốc Công ty TNHH Hoài Nam

Làm kinh doanh, sản xuất vốn đã nhọc nhằn 
nhưng để xây dựng thương hiệu một doanh 
nghiệp, một sản phẩm còn là cả quá trình 

lâu dài và nếu không có sự giúp sức của báo chí, 
truyền thông thì thành công gần như không tưởng. Đó 
là chưa kể tới nhiều nhà báo luôn sát cánh cùng các 
chuyên gia kinh tế theo dõi, phân tích tình hình kinh 
tế để kịp thời đưa ra những dự báo giúp các doanh 
nghiệp lựa chọn được đường hướng kinh doanh đúng 
đắn. Đặc biệt, hiện nay vấn đề hàng nhái, hàng giả, 
hàng kém chất lượng đang là một vấn đề hầu hết các 
doanh nghiệp gặp phải. Vì vậy, doanh nghiệp rất mong 
đội ngũ báo chí hỗ trợ để phản ánh, điều tra kịp thời 
đưa vấn đề ra trước công luận để tránh những thiệt 
thòi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ngược lại, hoạt động của các doanh nghiệp luôn 
là nguồn đề tài không bao giờ cạn để báo chí hoạt 

động, phát triển. Đề tài xung quanh vấn đề, sự kiện 
và thông tin doanh nghiệp luôn không thể thiếu 
trong nội dung của báo đài... 

Ở góc độ kinh tế, báo chí cũng là loại hàng hóa 
đặc biệt, và tòa soạn cũng là một dạng doanh nghiệp 
đặc biệt trong đó nguồn thu chủ yếu của báo chí là 
nhờ tiền tài trợ, quảng cáo mà các doanh nghiệp là 
đối tác chủ yếu. Dù rằng sẽ có những trường hợp 
ngoại lệ, nhưng tôi tin rằng mối quan hệ giữa Báo chí 
và Doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh win-win.

Có thể nói báo chí giữ vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển của doanh nghiệp. Việc báo chí phê phán 
các việc làm sai trái hoặc chưa đúng của doanh nghiệp 
là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm trước Đảng, Nhà 
nước... Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn xem 
xét hiện tượng có khá nhiều nhà báo lợi dụng vai trò 
giám sát, phản biện xã hội của mình để phê bình vô 
căn cứ, thổi phồng quá mức sự việc.

Cách đây không lâu, Chủ 
tịch một tập đoàn BĐS lớn 
có mời tôi ăn tối để tư vấn 

về giải pháp truyền thông doanh 
nghiệp. Anh kể rằng, tập đoàn 
mình, hàng năm đã chi một khoản 
tiền rất lớn để “quan hệ” và hợp 
tác truyền thông với báo chí nhưng 
vẫn bị đánh te tua. Trong khi đó, 
một tập đoàn khác, cùng ngành 
(theo anh biết là chi ít tiền hơn) thế 
mà lúc nào cũng được báo chí ưu 
ái “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. 

Tôi bảo, anh có muốn nghe nói 
thật không? Anh bảo có. Và tôi chỉ 
nói vui với anh rằng: “Chung quy là 
do ăn ở”. Khi anh đo mối quan hệ 

bằng tiền và dùng tiền để quan hệ 
thì anh cũng sẽ nhận lại cách ứng 
xử tương tự. 

Đành rằng, ngoại trừ một số ít 
tờ báo được “bao cấp” thì hầu hết 
nguồn thu của báo chí giờ đây phụ 
thuộc vào hợp đồng hợp tác quảng 
cáo, truyền thông với doanh nghiệp. 
Nhưng báo chí, bên cạnh cái phần 
đời “cơm áo gạo tiền” tương tự như 
doanh nghiệp thì họ còn cái phần 
“đạo” phải theo. Có của để cho là tốt 
nhưng bên cạnh đó cũng còn cần 
phải biết cách cho. Cái mà báo chí 
cần ở doanh nghiệp không chỉ là 
tiền mà còn là thông tin, là văn hóa 
ứng xử (bao gồm cả ứng xử nội bộ, 
ứng xử truyền thông, ứng xử khách 
hàng và dịch vụ...).

Về lý thuyết, mối quan hệ giữa 
báo chí và doanh nghiệp là mối 
quan hệ cộng sinh, win – win. 
Doanh nghiệp cần báo chí để 
quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản 
phẩm/dịch vụ; để quản trị khủng 
hoảng truyền thông... Báo chí 
cũng cần thông tin doanh nghiệp 
để phản ánh và được làm dịch vụ 

truyền thông cho doanh nghiệp 
để có “thực” mà vực “đạo”. Thế 
nhưng ở khía cạnh khác, đó cũng 
còn là mối quan hệ thuộc quy luật 
“thống nhất và đấu tranh giữa các 
mặt đối lập”. Để hài hòa mối quan 
hệ ấy chẳng dễ chút nào.

Mối quan hệ giữa báo chí và 
doanh nghiệp hiện nay đang nảy 
sinh nhiều vấn đề không tích 
cực, đòi hỏi cả hai bên cần thiện 
chí giải quyết. Doanh nghiệp cần 
dẹp bỏ “nỗi sợ” báo chí bằng cách 
phát triển minh bạch hơn, làm ăn 
nghiêm túc hơn. Còn báo chí, cũng 
cần nhìn lại mình và có cái nhìn 
công bằng hơn về doanh nghiệp. 

Trong 20 năm làm việc kể từ 
khi ra trường, tôi có khoảng 10 
năm làm lãnh đạo truyền thông 
doanh nghiệp và 10 năm làm báo. 
Nằm trong cả hai “tấm chăn” ấy, 
tôi nghĩ mình khá hiểu để “cảm 
thông và chia sẻ” với nỗi khó khăn 
trong việc duy trì quan hệ của cả 
hai bên. Và từ khóa mà tôi rút ra là 
sự minh bạch, chia sẻ với một tấm 
chân tình!

Ông PHạm nguyễn Toan
Tổng Biên tập Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Reatimes)
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Ông PHạm THanH Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT CEN Group

Báo chí đồng hành cùng nhà đầu tư không 
phải là vấn đề mới nhưng rất đúng trong thời 
điểm hiện nay, phản ánh một thực tế khách 

quan. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế 
thị trường, với tư duy kinh tế, rất nhiều vấn đề báo 
chí phản ánh còn thể hiện xu thế chỉ trích giới đầu tư, 
doanh nghiệp làm giàu mà không thấy rất nhiều khó 
khăn của các nhà đầu tư.

Nhiều trường hợp, báo chí còn chưa hiểu kỹ vấn 
đề, đưa thông tin một chiều, chưa khách quan, toàn 
diện khiến doanh nghiệp bị tổn thất. Dưới góc độ là 
nhà đầu tư, tôi cho rằng báo chí cần có cái nhìn nhiều 
chiều, phản ánh thực trạng, những khó khăn, vướng 
mắc đang gặp phải trong quá trình kinh doanh cũng 
như mong muốn, nguyện vọng của các nhà đầu tư đến 
công chúng, thị trường và giới chức có trách nhiệm.

Doanh nghiệp và báo chí cần phải cởi mở với 
nhau, trên tinh thần tin cậy và tôn trọng nhau cùng vì 

một mục tiêu chung là lợi ích cộng đồng. Chúng tôi hy 
vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của báo chí, có cơ 
hội trao đổi nhiều hơn giữa báo chí để làm sáng tỏ các 
vấn đề dưới nhiều góc nhìn.

Báo chí và Doanh nghiệp
Dưới góc nhìn của các Doanh nhân

Ông nguyễn Tuấn Hải
Chủ tịch Alphanam

Với vai trò là một doanh nhân hoạt động lâu 
năm trên thương trường, tôi hiểu được mức 
độ quan trọng của báo chí. Những người 

dành thời gian hằng ngày đọc báo sẽ có nhiều hiểu 
biết hơn, từ đó giúp ích trong cuộc sống và công việc. 
Bản thân tôi hàng ngày tham khảo khá nhiều thông 
tin từ kênh báo chí, để thường xuyên cập nhật diễn 
biến xã hội, kinh tế vi mô, vĩ mô. 

Tôi luôn tự hỏi: Nếu không có báo chí, truyền thông 
thì mình có thể làm được gì? Rồi tự trả lời: Chẳng làm 
được gì cả! Và, xã hội này cũng vậy. Không thể nào 
hình dung ra được một xã hội hiện đại mà không có 
nhà báo, không có những người làm truyền thông…

Điểm chung lớn nhất của báo chí và doanh nghiệp tại 
thị trường chính là việc truyền tải thông tin. Sự lớn mạnh 
của lượng lực các trang báo online là “mặt trận” rộng 
rãi để doanh nghiệp có thể truyền tải thông điệp đến thị 
trường và người tiêu dùng. Một chức năng nữa của báo 
chí là phân tích và phản biện, qua đó giúp các nhà làm 
chính sách có cái nhìn khách quan và toàn cảnh hơn. 

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 
tôi chúc Tạp chí Nhà Đầu tư/Nhadautu.vn ngày càng 
phát triển và thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ đưa tin và 
phân tích, phản biện, trở thành một kênh thông tin 
tin cậy và hữu ích đối với giới doanh nhân chúng tôi.

ViệT HưNG - BÌNH yêN - NGuyễN HồNG (thực hiện)
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Có hai thời điểm, cách nhau dài đến tận 
những 100 năm, ở Việt Nam mới xuất hiện 
nhiều người giàu, tiền muôn bạc vạn, với 
tư cách là những chủ thể kinh tế tư nhân. 

Khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có nhiều nhà 
tư sản dân tộc, ngày đó được gọi là những doanh gia. 
Và hiện nay, từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21 này, 
mới lại xuất hiện những triệu phú, tỷ phú tiền đô, giờ 
được gọi là doanh nhân, là những CEO, những chủ 
tịch, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế tư nhân. 

Cách nhau về thời gian dài cả một thế kỷ mới lại có 
cơ hội để cho nhiều người nỗ lực bền bỉ mà thành giàu 
có, tên tuổi được xã hội nhắc nhớ làu làu. Ở giữa hai 
cơ hội ấy là dằng dặc thời gian, chiến tranh, cơ hàn, 
máu lửa đau thương, rồi đến trăn trở, tìm tòi, đổi mới, 
vượt lên… Ngẫm ra thì thấy, bảo làm giàu không khó 
là không đúng một chút nào. Làm giàu là rất khó! Tài 
trí, khát vọng, quyết tâm làm giàu thì những con dân 
đất Việt này thời nào cũng có, cũng bền bỉ, cũng nung 
nấu… Nhưng muốn giàu lớn là phải có cơ hội mới đạt 
đến được. Hiểu rõ điều này sẽ giúp cho những doanh 
nhân thời nay quý trọng hơn, nâng niu cơ hội hơn để 
càng nỗ lực hơn vì may mắn đắc thời của mình mà 
làm giàu.

Trong câu chuyện trở thành các nhà tư sản dân tộc 
những năm đầu thế kỷ 20, đều có những yếu tố phi 
thường, những cạnh tranh, sóng gió khốc liệt… 

Thử khảo sát qua người nổi tiếng nhất thời ấy là 
Bạch Thái Bưởi (1874-1932), ta đã thấy, các doanh 
nhân hậu bối, gian khó chưa là gì so với ông cả. Từ 
cậu bé bán hàng rong, được học hành, Bạch Thái Bưởi 
thành anh ký lục của một hãng buôn, rồi thành người 
của một xưởng thợ trong hãng thầu công chính. Rồi 
ông có khát vọng vươn lên thành ông chủ khi được 
tiếp xúc, thu nhận những hiểu biết về máy móc, cách 
tổ chức, quản lý sản xuất chính là từ ở hãng thầu này... 
Khi thấy người Pháp cần gỗ cho đường sắt, Bạch Thái 
Bưởi đã hùn vốn với một người Pháp làm đại lý cung 
cấp tà vẹt gỗ cho Sở Hoả xa Đông Dương. Sau ba năm 
kinh doanh, ông trở nên giàu có và tách riêng để kinh 
doanh độc lập. Dù thất bại và lỗ nặng khi bỏ vốn buôn 
ngô,  ông vẫn tung nốt những đồng vốn còn lại vào 
đấu thầu hiệu cầm đồ của người Hoa ở Nam Định, rồi 
tiếp tục đấu thầu thu thuế chợ ở Vinh, Nam Định và 
Thanh Hóa. 

Đỉnh cao sóng gió, cũng là nơi tỏa sáng nhất tinh 
thần tự tôn dân tộc của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi là 
việc ông mua lại những con tầu chở khách dọc các 
tuyến sông biển phía Bắc của người Pháp, đổi thành 
tên tầu Việt và cạnh tranh đến mức đụng độ sống chết 
với người Hoa. Ông hạ giá vé xuống một thì người Hoa 
hạ giá vé xuống hai. Các chủ tàu người Hoa trường 
vốn, quyết chí “đập chết” Bạch Thái Bưởi bằng đủ các 
mưu kế. Bạch Thái Bưởi vẫn tin tưởng sự nghiệp kinh 
doanh của mình trên đất nước mình, với đồng bào 
mình sẽ thắng lợi. Ông cho người tới các bến tàu kể 
về những thiệt thòi của người Việt, kêu gọi tình đồng 
bào, tinh thần tương thân tương ái. Ông treo những 
cái ống trên tàu, để ai thấy việc làm của ông là đáng 
khuyến khích thì bỏ tiền vào, giúp cho chủ tàu giảm 
lỗ. Kết quả, hành khách dần bỏ tàu Hoa mà đi tàu Việt. 
Ông đã lấy tinh thần dân tộc làm một thứ “vũ khí đặc 
biệt” để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh nghiệt ngã 
ấy. Rồi ông mua tiếp cả xưởng sửa chữa và tự đóng 
lấy tầu biển. Ông trở thành “Chúa sông Bắc Kỳ” và 
mở rộng tầm hoạt động ra khắp Đông Dương và các 
nước lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Singapore, Philippines... 

Không dừng lại, Bạch Thái Bưởi tiếp tục mở rộng 
lĩnh vực kinh doanh sang khai thác mỏ, đầu tư bất 
động sản, in ấn và các hoạt động hỗ trợ phát triển báo 
chí, văn hóa, văn nghệ để khai trí và chấn hưng tinh 
thần dân tộc…

Ta sẽ thấy có nhiều tương đồng trong hành trình 
làm giàu và đóng góp chung cho đất nước khi tìm hiểu 
về các nhà tư sản dân tộc, như thương nhân, chủ hiệu 
buôn tơ lụa Phúc Lợi Trịnh Văn Bô; như nhà đại tư 
sản quý tộc Đỗ Đình Thiện; như thương gia, người đã 
khai sinh ra nghề sản xuất sơn dầu, ông chủ Hãng sơn 
Gecko Nguyễn Sơn Hà; như nhà tư sản dân tộc, chủ 
nhà in số một Đông Dương Ngô Tử Hạ… 

Một trong các tương đồng làm tôi thấy rất lý thú, 
là các nhà tư sản này đều nêu cao tinh thần tự tôn 
dân tộc, giàu ý chí và khát vọng chấn hưng văn hóa, 
mong muốn góp phần vào bồi đắp dân trí chung. Và 
một điều nữa, các doanh gia giàu có thời đầu thế kỷ 
20 đều rất trọng thị và có mối quan hệ bạn bè, tâm 
huyết và thân thiết với những văn nhân, là những 
nhà báo, nhà văn và nghệ sỹ, những người làm giàu 
tri thức và văn hóa cho dân tộc… 

Suy ngẫm nhân Ngày Báo chí Việt Nam - 21/6 (1925-2018): 

DOANH GIA Và VăN NHâN
NGuyễN THÀNH PHoNG
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Bây giờ, suy ngẫm về những doanh nhân thế hệ mới 
của đầu thế kỷ 21. Một lớp doanh nhân có tri thức, có 
nhãn quan toàn cầu, cũng rất mạnh mẽ tinh thần tự tôn 
dân tộc và đã tích lũy được không ít trải nghiệm. Những 
thành quả của thế hệ doanh nhân mới này đã làm thay 
đổi diện mạo và đời sống xã hội của nhiều địa bàn và 
vùng đất. Phía trước họ vẫn là một con đường dài và 
rộng mở… Nhưng có một cảm giác là những doanh 
nhân thời nay chưa được yêu mến và trân trọng, tôn 
vinh như thế hệ doanh gia cách đây một thế kỷ.

Khi đánh giá về Bạch Thái Bưởi, hội Khai Trí Tiến 
Đức vinh danh: “Cụ là một bậc vĩ nhân đất Bắc, một 
bậc trượng phu nơi thương trường mà cuộc đời của 
cụ đáng phô bầy cho quốc dân, sự nghiệp của cụ đáng 
làm gương cho các nhà buôn bán noi theo”. Ứng Hoè 
Nguyễn Văn Tố, thủ lĩnh của Hội Truyền bá quốc ngữ 
thì viết: “Bạch Thái Bưởi là bậc anh hùng kinh tế thứ 
nhất trong kinh tế giới nước nhà”. Một doanh gia mà 
được cả hai tổ chức văn hóa tinh túy nhất của quốc 
gia thời đó vinh danh một cách trân trọng và chí lý 
đến như thế. 

Ngày nay, những doanh nhân nổi tiếng nhất của 
chúng ta, liệu có được giới tinh hoa của đất nước này 
vinh danh bằng một phần như thời xa xưa ấy không? 
Và vì sao lại chưa được như vậy?

Có lẽ mối quan hệ giữa doanh nhân và văn nhân 
thời nay chưa đạt được cả chiều sâu và tầm cao như 
trong quá khứ. Cái nhìn của hai thành phần ưu tú, 
một làm giàu của cải vật chất và một làm giàu văn hóa 
tinh thần của xã hội, ngày nay dường như chưa hẳn 
đã là đồng điệu. 

Hành trình sóng gió của các doanh gia thời trước 
luôn nhận được những động viên khích lệ của giới 
tinh hoa. Cuộc cạnh tranh của Bạch Thái Bưởi với các 
chủ tàu biển người Pháp, người Hoa, có sự đồng hành 
của báo chí cổ vũ. Khi đã giàu có, Bạch Thái Bưởi mở 
Công ty in và xuất bản Đông Kinh ấn quán, cho ra đời 
tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn 
chỉ: “Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn 
nhau, mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi 
bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, 
chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý 
kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính 
phủ đang làm”. Ngô Tử Hạ thì làm Giám đốc tạp chí 
Đông Thanh, tham gia trị sự báo Nam Phong, sau đó 
lập Nhà in Ngô Tử Hạ và là Mạnh Thường Quân của 
các trí thức yêu nước muốn in ấn sách báo. Các nhà 
tư sản dân tộc khác cũng có những mối quan hệ và 
cũng đều là những Mạnh Thường Quân của báo chí 
và văn hóa. 

Các doanh nhân thời nay có học được kế gắn bó sâu 
sắc và bền vững ấy không? Theo tôi, họ chưa học được 
nhiều. Có cảm giác nhiều doanh nhân thời nay đang quá 
đắm chìm vào con đường làm giàu, chưa kịp nghĩ đến 
bền vững đường xa ở phía trước. Và các nhà báo hiện 
nay, dường như vẫn nhìn doanh nhân như những anh 
nhà giàu, có thể khai thác cho những mục tiêu ngắn hạn, 
chứ chưa thấy họ chính là một động lực để đưa đất nước 
tiến tới phồn vinh, để mà chia xẻ, yêu mến và cổ vũ họ. 
Mối quan hệ giữa doanh nhân và nhà báo hiện nay còn 
nặng về kiểu quan hệ đối tác, nặng về mục tiêu nhằm PR 
và phòng ngừa những “sự cố truyền thông”, chứ chưa 
thành mối quan hệ máu thịt, cùng vun đắp cho những 
mục tiêu cao cả chung. Và những trục trặc, chuyện “cơm 
không lành, canh chẳng ngọt” giữa doanh nghiệp và báo 
chí vẫn thường xuyên và hay bất ngờ xảy ra.

Các doanh nhân ngày nay cũng bỏ nhiều tiền ra 
tài trợ cho các hoạt động văn hóa và thể thao đấy chứ. 
Tiền quảng cáo trên báo chí cũng nhiều chứ chả ít. 
Cũng nhiều cuộc gặp gỡ, chia sẻ giữa doanh nhân và 
nhà báo, văn nghệ sỹ… Nhưng có vẻ cả hai bên đang 
cúi xuống nhìn nhau, đang thăm dò nhau, chứ chưa 
có cái nhìn trọng thị thật sự, chưa có sự tin tưởng và 
yêu mến cốt lõi đối với nhau

Đã thấy có những tín hiệu sáng lên. Những đầu tư 
cho văn hóa bài bản, đường xa, không cần PR trước 
mắt kiểu như một nhà hát nhạc giao hưởng phi lợi 
nhuận, một chương trình dài hơi về phim hoạt hình 
cho thiếu nhi…

Mới đây, trong một cuộc gặp gỡ với một tỉ phú 
hàng đầu hiện nay, tôi đã bày tỏ: Các lĩnh vực anh 
đầu tư đều có hiệu quả, mang lại những ấn tượng rất 
đẹp, là phi lợi nhuận, như là y tế, giáo dục, thể thao… 
Nhưng bây giờ, hãy nghĩ đến đầu tư cho văn hóa, văn 
nghệ thật sự căn cốt đi, sáng tạo và giàu chất nhân 
văn đi. Hãy làm truyền hình thật sự, mở ra một kênh 
văn hóa và giải trí thật chất lượng. Hãy làm điện ảnh, 
xây dựng hạ tầng và đội ngũ để tạo nên điều kiện cho 
giới nghệ sỹ sáng tạo nên những bộ phim thật đậm đà 
chất văn hóa Việt, cho người Việt yêu thêm đất nước 
mình và giới thiệu ra với thế giới. 

Đấy chính là kế sâu rễ bền gốc đường xa của doanh 
nhân đấy!

Tôi mong muốn cái truyền thống đẹp đẽ về mối 
quan hệ giữa doanh gia và văn nhân từ trong quá khứ 
được phát huy lên một tầm mức mới trong thời nay 
và báo chí thì hết lòng, thật sự hiểu biết, chia sẻ và cổ 
vũ những người giàu làm giàu thêm cho đất nước, cho 
dân tộc này bền vững và trường tồn!

hà nội, 6/2018
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   PV: Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã 
hội (BHXH) vừa được Hội nghị Trung ương lần 
thứ 7 thảo luận, cho ý kiến. Bà có thể cho biết, đâu 
là những điểm đột phá và ý nghĩa trong cải cách 
chính sách BHXH được đề cập trong Đề án?

Bà nguyễn thị Minh: Đề án cải cách chính 
sách BHXH lần này có ba điểm đột phá lớn. Một là, 
mở rộng bao phủ BHXH hướng tới mục tiêu BHXH 
toàn dân thông qua việc xây dựng hệ thống BHXH 
đa tầng; sửa đổi quy định về điều kiện đóng BHXH 
tối thiểu để hưởng lương hưu theo hướng giảm thời 
gian đóng BHXH xuống 15 năm và lộ trình hướng 
đến 10 năm; điều chỉnh công thức tính lương hưu 
theo nguyên tắc công bằng, đóng - hưởng, chia sẻ; 
mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc đến nhóm chủ 
hộ kinh doanh cá thể, người quản lý điều hành hợp 
tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm 
việc theo chế độ linh hoạt.

Cùng đó là tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các 
chính sách; cải cách trong thiết kế chính sách và tổ 
chức thực hiện nhằm củng cố niềm tin của người 
tham gia vào hệ thống; đẩy nhanh quá trình chuyển 
dịch lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực 
chính thức.

Hai là, đảm bảo cân đối tài chính quỹ trong dài hạn. 
Cụ thể, sửa đổi, khắc phục bất hợp lý về chế độ hưu trí 
theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng, chặt chẽ 
hơn trong quy định hưởng BHXH một lần, tăng tuổi 
nghỉ hưu bình quân thực tế. Sửa đổi các quy định về 
mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu tăng 
trưởng diện bao phủ với mức hưởng khiêm tốn thay vì 

mức hưởng cao nhưng diện bao phủ hẹp. Điều chỉnh 
tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp thông lệ quốc tế.

Ba là, thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập 
tương đối và trong mối tương quan với tiền lương 
của người đang làm việc. Như vậy, khi triển khai thực 
hiện ba đột phá trên sẽ đem lại hiệu quả to lớn, đó 
là sẽ có nhiều người được đảm bảo an sinh hơn, quỹ 
BHXH được cân đối trong dài hạn và đáp ứng được 
yêu cầu hội nhập quốc tế.

   Các giải pháp đã được đưa ra, vậy theo bà, 
chúng ta phải quan tâm đến điều gì trong khâu 
thực hiện để những chính sách BHXH trên thực sự 
mang lại hiệu quả như kỳ vọng?

Một điểm lớn trong nội dung cải cách chính sách 
BHXH là cải cách công tác tổ chức thực hiện để củng 
cố niềm tin của người tham gia vào hệ thống. 

Dự kiến đến tháng 5/2018 tổng số người tham gia 
BHXH là 14,035 triệu người, tăng 1,6% so với năm 
2017, tuy nhiên để đạt được mục tiêu đến năm 2020 
có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH 
(theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020) hiện vẫn 
còn rất nhiều khó khăn, thách thức, theo tôi có một 
số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến phát triển đối 
tượng tham gia BHXH là: 

Đối với BHXH bắt buộc

Ý thức chấp hành pháp luật BHXH của một bộ 

Đề án cải cách chính sách BHXH: 

3 đIểm độT PHá LỚN
  Trao đổi với Tạp Chí nhà đầu Tư, Bà nguyễn Thị 

Minh - Tổng giáM đốC Bhxh việT naM Cho BiếT, đề 
án Cải CáCh Chính sáCh Bhxh Có Ba điểM độT phá 
quan Trọng, nhiều người đượC đảM Bảo an sinh 
và đảM Bảo vững ChắC hệ Thống an sinh xã hội. 

PHoNG CẦM (thực hiện)
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phận chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhất là khu 
vực ngoài Nhà nước thường trốn đóng, chậm đóng, 
chiếm dụng tiền đóng vào quỹ BHXH của người lao 
động. Một số doanh nghiệp còn thỏa thuận với người 
lao động để không đóng BHXH. 

Việc quản lý, nắm bắt số đơn vị mới thành lập, 
đang hoạt động, đơn vị thay đổi địa chỉ gặp nhiều 
khó khăn. Nhiều trường hợp doanh nghiệp thay đổi 
địa bàn hoạt động mà không thông báo cho cơ quan 
BHXH và với các cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp 
có chủ nước ngoài bỏ trốn nên không xác định được 
địa chỉ để theo dõi.

Nhiều doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực 
hiện không nghiêm túc công tác khai trình sử dụng lao 
động, đồng thời công tác quản lý về lĩnh vực này chưa 
được quan tâm một cách thỏa đáng nên không nắm bắt 
được chính xác số đơn vị thực tế đang hoạt động cũng 
như biến động lao động tại các doanh nghiệp.

Cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp do chủ 
sử dụng lao động trả lương nên chưa mạnh dạn đấu 
tranh bảo vệ quyền lợi BHXH cho người lao động. 
Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan 
tâm đến chính sách BHXH; chưa giao chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia BHXH trong chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, chưa tổng kết, đánh giá, kiểm 
điểm những tồn tại, hạn chế nguyên nhân chậm phát 
triển đối tượng tham gia BHXH.

Một bộ phận người lao động chưa hiểu đầy đủ về 
lợi ích khi tham gia BHXH nên thỏa thuận với doanh 
nghiệp không đóng BHXH; hoặc vì sợ mất việc làm 
nên không dám đấu tranh đòi hỏi quyền lợi tham gia 
BHXH. 

Đối với BHXH tự nguyện

Đối tượng thuộc diện tham gia là người lao động 
trong khu vực phi chính thức, có thu nhập thấp, 
không ổn định nên không có điều kiện để tham gia; 
mặc dù từ tháng 01/2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ 
mức đóng cho người tham gia nhưng mức hỗ trợ còn 
khiêm tốn, chưa tạo động lực cho người tham gia.

Công tác tuyên truyền trong thời gian qua đã có 
nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa có các hình 
thức, nội dung tuyên truyền phù hợp cho các nhóm 
đối tượng đặc thù nên một bộ phận người dân chưa 
có nhiều thông tin về tình hình thực hiện chính sách 
pháp luật về BHXH.

Chưa hình thành được văn hóa đóng hưởng để tự 
đảm bảo an sinh. Điều kiện chưa cho phép thiết kế 
các gói quyền lợi BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức 

hưởng, phương thức giao dịch phù hợp đối với người 
lao động trong khu vực phi chính thức. 

Vì vậy cần chú trọng thực hiện một số giải pháp 
sau đây:

Tăng cường công tác tuyên truyền với nội dung và 
hình thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng để người 
dân, doanh nghiệp thấy được trách nhiệm và lợi ích khi 
tham gia BHXH; tuyên truyền phải đi trước một bước.

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH 
đến các địa phương. Giải quyết, chi trả các chế độ 
BHXH kịp thời, đầy đủ đến mọi người tham gia BHXH. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện chính sách BHXH để hạn chế trốn đóng, tránh 
đóng BHXH.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý 
BHXH tạo tiền đề cho việc đơn giản hóa triệt để quy 
trình, thủ tục tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự 
nguyện, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ 
hưởng chính sách. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH.

   Thưa bà, trong Đề án có đề xuất việc giảm số 
năm tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ 20 năm còn 
10 năm trước khi về hưu để được hưởng chế độ. Tại 
sao Đề án lại đề xuất như vậy, căn cứ trên tính toán 
nào để không bị ảnh hưởng đến quỹ lương hưu?

Tham gia BHXH để phòng ngừa rủi ro trong cuộc đời 
lao động và khi nghỉ hưu nghĩa là nâng cao khả năng tự 
đảm bảo an sinh là mục tiêu phát triển BHXH của tất cả 
các nước và hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng 
ta. Chúng ta cần chú trọng mở rộng diện bao phủ BHXH 
với lợi ích khiêm tốn hơn là diện bao phủ hẹp với mức 
hưởng lợi cao để tiến tới BHXH toàn dân.

Hiện nay, điều kiện tối thiểu về thời gian đóng 
BHXH để hưởng lương hưu của chúng ta khá dài (20 
năm) nên một bộ phận người lao động không đủ điều 
kiện để tích lũy hoặc tâm lý chờ đợi lâu dẫn đến muốn 
nhận BHXH một lần, điều này đồng nghĩa với việc họ 
rời khỏi hệ thống và làm giảm diện bao phủ BHXH, 
ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền 
vững của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, cần thiết phải xem xét giảm điều kiện tối 
thiểu về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu 
xuống mức thấp hơn để nhiều người được hưởng 
lương hưu hơn. Tất nhiên về công thức tính toán 
cần phải điều chỉnh lại để đảm bảo nguyên tắc đóng 
- hưởng, công bằng và chia sẻ. Như vậy, sẽ có nhiều 
người được đảm bảo an sinh hơn.

   Xin cảm ơn bà!
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Chống già hóa dân số

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ 
đạo nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, BHXH 
cho biết: Nếu không bàn tới việc tăng tuổi nghỉ hưu thì 
khó bảo đảm quỹ. Quyết định này có tác động lâu dài 
hàng chục năm nhưng phải hành động mau lẹ trong 
thời gian ngắn. “Bài học Italy điều chỉnh 4 tuổi nghỉ 
hưu trong 10 năm đã làm cho thị trường lao động rối 
loạn trong 20 năm sau này”, Phó Thủ tướng nói.

Từ góc độ là cơ quan tham gia xây dựng Đề án cải 
cách chính sách tiền lương và BHXH, ông Đào Việt 
Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, 
tất cả các thành viên khi xây dựng Đề án, liên quan 
tới tuổi nghỉ hưu, đều cân nhắc rất nhiều yếu tố, chứ 
không chỉ vấn đề cân đối quỹ, chẳng hạn vấn đề kinh 
tế, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, năng suất lao 
động, số lượng, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực, 
bình đẳng giới và cân đối quỹ…

Trong khi đó, theo ông Phạm Trường Giang - Vụ 
trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Đề án nêu 

lên 8 yếu tố đột phá nhằm phúc đáp quyền được bảo 
đảm an sinh xã hội của người dân, trong đó có nội 
dung đáng chú ý là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Theo 
ông Giang, trong bối cảnh già hóa dân số, điều chỉnh 
tuổi nghỉ hưu là một xu thế tất yếu của tất cả các nước, 
chứ không riêng của Việt Nam.

Ông Giang cho rằng, phương án xin ý kiến Trung 
ương về tuổi nghỉ hưu điều chỉnh theo lộ trình phù 
hợp để vừa đạt mục tiêu tăng tuổi nghỉ chung, vừa 
thu hẹp dần khoảng cách về giới trong tuổi nghỉ hưu. 
Những ngành nghề đặc biệt có thể nghỉ hưu sớm hoặc 
muộn hơn so với tuổi nghỉ hưu chung 5 tuổi. “Kinh 
nghiệm các nước đã từng thực hiện điều chỉnh tuổi 
nghỉ hưu cho thấy, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần 
có tầm nhìn dài hạn nhưng phải được thực hiện sớm 
và tiến hành khẩn trương theo lộ trình, không tạo sốc 
cho thị trường lao động”, ông Giang nói.

Mới đây, tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, Bộ 
trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Trong năm 
2000, cả nước có 1,7 triệu người “bước vào” tuổi lao 
động và 500.000 người nghỉ hưu. Nhưng tới năm 2035, 

Vì sAO PHảI TăNG TuổI NGHỉ HƯu?
  đề án Cải CáCh Chính 

sáCh Tiền Lương và Bảo 
hiểM xã hội (Bhxh) đang đặT 
ra vấn đề điều Chỉnh Tuổi 
nghỉ hưu để Bảo đảM Tính 
Bền vững Của quỹ Bhxh, 
Tập Trung Theo phương 
án điều Chỉnh Tăng Tuổi 
Từ 1/1/2021 Theo Lộ Trình 
với người Lao động Bình 
Thường Trong điều kiện 
Lao động Bình Thường 
Tăng ThêM Mỗi năM 3 Tháng 
Cho đến khi naM đủ 62 Tuổi, 
nữ đủ 60 Tuổi. Câu hỏi đặT 
ra Là: vì sao Lại phải Tăng 
Tuổi nghỉ hưu?

PHoNG CẦMĐề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH đang đặt vấn đề điều chỉnh
tuổi hưu để bảo đảm tính bền vững của Quỹ BHXH, tập trung theo phương án điều 
chỉnh tăng tuổi từ 1/1/2021.
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tỉ lệ như trên lần lượt là hơn 1,5 triệu người và 1,3 triệu 
người. Như vậy, số người lao động tăng mới chỉ là hơn 
200.000 người và bằng… 1/5 số người nghỉ hưu. Đây là 
thực trạng, theo người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH, là 
rất đáng lo ngại về nguy cơ mất cân đối giữa tỉ lệ lao 
động làm việc và nghỉ hưu trong tương lai.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc điều chỉnh 
tuổi nghỉ hưu thu hút sự quan tâm của dư luận xã 
hội, đặc biệt là tác động trực tiếp đến hàng chục triệu 
người lao động. Dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng 
việc điều chỉnh tuổi hưu đang là xu thế chung của thế 
giới. Việc điều chỉnh tuổi hưu được xem là giải pháp 
tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hoá dân số, bình 
đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối 
dài hạn của quỹ BHXH.

Đứng ở góc độ tuổi hưu và độ bền vững của Quỹ 
BHXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tuổi nghỉ 
hưu của lao động đã được quy định từ năm 1960, tức 
là cách đây tới gần 60 năm. Theo đó, lao động nam 
nghỉ hưu ở tuổi 60 và lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi 55. 
Khi đó, tuổi hưu bình quân của người lao động chỉ 
trên 40 tuổi. “Tới nay, Việt Nam là một trong số những 
quốc gia có tuổi thọ cao nhất trong khu vực, lao động 
nam sau khi nghỉ hưu có tuổi thọ trung bình là 78 tuổi 
và nữ là 79,5 tuổi. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu của lao 
động Việt Nam lại thấp nhất trong khu vực với bình 
quân là 54,3 tuổi, trong đó lao động nam là 55,6 tuổi 
và lao động nữ là 52,6 tuổi”, Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói.

Phân tích việc tất yếu phải điều chỉnh tuổi nghỉ 
hưu, ông Đào Ngọc Dung dẫn chứng: “Tới năm 2017, 
cả nước có khoảng 1,3 triệu người bước vào độ tuổi 
lao động nhưng số người bước vào tuổi hưu đã xấp 
xỉ con số 1 triệu!”. Dự báo của Tổng cục Thống kê, tới 
năm 2035, số người bước vào tuổi lao động là hơn 1,5 
triệu và tuổi nghỉ hưu là 1,3 triệu người. “Như vậy 
có thể thấy rằng, tới năm 2035, cả nước chỉ có thêm 
200.000 người bước vào độ tuổi lao động và chỉ bằng 
1/5 số người nghỉ hưu. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự 
già hoá dân số và thiếu hụt lực lượng lao động”, Bộ 
trưởng Dung nhấn mạnh.

So sánh giữa tỉ lệ đóng và hưởng lương hưu, Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, mức đóng bình quân 
vào Quỹ BHXH là 22% và mức hưởng trung bình là 
70%. Trong đó, nam giới đóng BHXH bình quân là 28 
năm và có thời gian sống để hưởng lương hưu (sau 60 
tuổi) là 22,5 năm; lao động nữ đóng 23 năm và hưởng 
tới 27 năm. “Thực tế trên cho thấy, bài toán tự thân để 
cân đối quỹ BHXH rất khó khăn. Đây là một thời cơ 
vàng để chúng ta quyết định chủ trương điều chỉnh 
tuổi nghỉ hưu. Mặc dù có thể ý kiến khác nhau nhưng 
về lộ trình nên giao cho cơ quan chuyên môn” - Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ quan điểm.

Cơ sở tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Liên quan tới tuổi hưu, tại Hội nghị Trung ương 
7, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chia sẻ 
4 vấn đề. Về việc chọn năm 2021 là thời điểm điều 
chỉnh tuổi hưu. Đây là mốc để cân đối sao cho người 
lao động nữ khi bắt đầu hưởng chính sách hưu mới sẽ 
từ năm 2026 với tuổi hưu là 56 tuổi. “Đó cũng chính 
thức là thời điểm dân số Việt Nam bắt đầu bước vào 
giai đoạn già hoá dân số”, Bộ trưởng Dung nói.

Lộ trình điều chỉnh tuổi hưu ban đầu được đưa ra 
với 2 phương án. Theo kinh nghiệm của các chuyên 
gia quốc tế, việc tăng tuổi hưu nên chọn theo phương 
án 1, tức là tăng dần mỗi năm 3 tháng, tính từ năm 
2021. “Như vậy, sau 20 năm tính từ năm 2021, Việt 
Nam mới hoàn thiện lộ trình tăng tuổi hưu của lao 
động nữ lên 60. Với lao động nam, chúng ta cần 8 năm 
tính từ năm 2021 để hoàn thiện lộ trình tăng tuổi hưu 
lên 62 tuổi”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Với lao động đặc thù, theo Bộ trưởng Đào Ngọc 
Dung, người lao động ở ngành đặc biệt có thể nghỉ 
hưu sớm hơn hoặc muộn hơn mức trung bình 5 tuổi. 
Việc thực hiện này vẫn đang được áp dụng với những 
lao động có tính đặc thù. “Các chuyên gia, nhà khoa 
học giỏi, lao động ở ngành Tòa án hoặc Viện kiểm sát... 
có thể được kéo dài tuổi làm việc tới 65 tuổi. Tương 
tự, lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại ở 
8 ngành cụ thể có thể nghỉ hưu trước tuổi 55, hoặc 
chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án xin nghỉ sớm vì lý 
do cá nhân...”, Bộ trưởng Dung nêu ví dụ.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, từ nay tới 
năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục nghiên cứu và 
trình đề xuất việc điều chỉnh tới một số nhóm đối 
tượng theo tinh thần như Khoản 3, Điều 187 của Luật 
Lao động.

Trong khi đó, theo các chuyên gia lao động trong 
nước và quốc tế, tăng tuổi nghỉ hưu hiện đang là 
vấn đề toàn cầu, sớm hay muộn cũng phải thực hiện 
nâng tuổi hưu. Hiện, Việt Nam có tốc độ già hóa dân 
số nhanh nhất trong khu vực châu Á với khoảng 10 
triệu người tuổi từ 60 trở lên. Tuổi thọ trung bình của 
những người sau 60 tuổi tại Việt Nam là 22 năm trong 
đó số năm khỏe mạnh là 13,8 năm đối với nam và 16,1 
năm đối với nữ, có nghĩa số người ở tuổi 60 vẫn có thể 
lao động vẫn khá đông. 

Hiện, nhiều ngành nghề đã cải thiện môi trường 
làm việc và giảm thiểu các yếu tố hao mòn sức khỏe 
của người lao động. Mặt khác, với trên 65% số lao động 
tuổi trên 50 vẫn tiếp tục làm việc và khoảng 40% độ 
tuổi 70-74 vẫn đang đi làm cho thấy chuyện kéo dài 
tuổi lao động - hay tăng tuổi nghỉ hưu là có cơ sở.
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Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, tình 
trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng 
BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) vẫn diễn biến phức 

tạp. Để thu hồi nợ đọng, BHXH Việt Nam đã tiến hành 
thanh tra đột xuất nhiều doanh nghiệp và gửi hồ sơ 
sang cơ quan điều tra để khởi tố hình sự.

Khắp nơi doanh nghiệp nợ BHXH

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, hiện các doanh nghiệp 
ở tỉnh này đang nợ tiền BHXH của người lao động lên 
tới gần 640 tỷ đồng. Cụ thể, tính đến hết tháng 4/2018, 
các doanh nghiệp ở Đồng Nai nợ BHXH, BHYT, BHTN 
tổng cộng gần 640 tỷ đồng. Trong đó, hơn 67,6% tổng 
số nợ là của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 
mức nợ chủ yếu từ 1 đến 3 tháng. Đáng chú ý, Công ty 
TNHH KL Texwell Vina - doanh nghiệp Hàn Quốc mà 
giới chủ đã bỏ trốn về nước khi chưa trả lương công 
nhân hiện được xác định vẫn nợ bảo hiểm của người 
lao động trên 19,6 tỷ đồng.

Sau một thời gian nỗ lực kéo giảm tỉ lệ nợ đọng 
BHXH xuống còn 1,46% cuối năm 2017, tỉ lệ nợ BHXH 
tại Đồng Nai có xu hướng tăng từ đầu năm 2018 tới nay. 

Cuối năm 2017, doanh nghiệp ở Đồng Nai nợ BHXH 
hơn 248 tỷ đồng, đến cuối tháng 2/2018 tăng vọt lên 
trên 700 tỷ đồng và hiện vẫn ở mức gần 640 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố vừa công bố danh 
sách 10 doanh nghiệp nợ đọng BHXH lớn gồm: Công ty 
Cổ phần xây dựng số 12 Thăng Long, Công ty Cổ phần 
Sông Đà 207, Công ty Kỹ thuật thương mại Balkal, 
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Greencanal 
Việt Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, 
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phương Đông, 
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất bao bì Đoàn 
kết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú (chi 
nhánh Hà Nội), Công ty Cổ phần nền móng Đua Fat, 
Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bắc Dương. 

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH Hà Nội 
cho biết, 10 doanh nghiệp trên có số nợ BHXH lớn, đã 
được nhắc nhở, thanh tra và xử phạt nhưng vẫn để 
tồn tại số tiền nợ BHXH quá 6 tháng tới thời điểm này. 
“Đây là những căn cứ để chúng tôi thực hiện theo quy 
định của Luật Hình sự hiện hành”, ông Thuật nói.

Được biết, tới hết tháng 3/2018, số tiền nợ BHXH 
của 10 doanh nghiệp trên là 22,4 tỉ đồng, tương ứng 

Nợ BHXH vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng:

KHởI Tố HìNH sự - “CHIẾC Gậy”
THu HồI Nợ đọNG

Bảo ANH
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với 330 tháng đóng BHXH và ảnh hưởng quyền lợi 
của 311 lao động chưa được xác nhận thời gian đóng 
trên sổ BHXH. Đặc biệt, có 66 lao động thuộc 10 doanh 
nghiệp chưa được đóng BHXH với số tiền là 728,8 
triệu đồng.

Nợ BHXH vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng

Ông Mai Đức Thắng - Phó trưởng Ban Thu (thuộc 
BHXH Việt Nam) cho biết, tình trạng doanh nghiệp 
trốn đóng, nợ đọng BHXH vẫn diễn biến phức tạp. 
Trong 5 tháng đầu năm 2018, dù cơ quan BHXH đã 
quyết liệt tổ chức công tác thu, tuy nhiên tình trạng 
nợ đọng vẫn còn khá cao. Về mặt tỷ lệ, ông Thắng cho 
biết đến nay số nợ đọng BHXH chiếm khoảng 5% số 
phải thu. “Đây là tín hiệu tích cực vì so với cùng kỳ 
năm ngoài số này khoảng 6%. Dù giảm 1% nhưng số 
tiền tuyệt đối vẫn tăng”, ông Thắng nói. 

Theo ông Thắng, tổng số nợ đọng BHXH hơn 
10.000 tỷ đồng là số phải tính lãi. Nghĩa là, sau 30 ngày 
doanh nghiệp chậm đọng, BHXH Việt Nam sẽ tính lãi. 
Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, hiện 
nay, BHXH Việt Nam đang tăng cường triển khai công 
tác thanh tra. “Hiện, chúng tôi đang tiến hành thanh 
tra những doanh nghiệp có số nợ BHXH từ 3 tháng 
trở lên. Đặc biệt, những đơn vị nợ kéo dài từ 6 tháng 
trở lên, chúng tôi lập đoàn thanh tra đột xuất”, ông 
Thắng nói.

Trả lời câu hỏi của PV Tạp chí Nhà Đầu tư về việc 
đã có bao nhiều hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH 
với số tiền lớn được chuyển Cơ quan công an kể từ khi 
việc doanh nghiệp nợ BHXH sẽ bị xử lý hình sự (có 
hiệu lực từ 1/1/2018), ông Mai Đức Thắng cho biết, vừa 
qua, BHXH Việt Nam tiến hành thanh tra tại 04 doanh 
nghiệp ở tỉnh Ninh Bình. Khi Tổng giám đốc BHXH 
Việt Nam ký quyết định thanh tra, ngay lập tức, trong 
số 04 doanh nghiệp, có 03 doanh nghiệp nộp ngay; 
còn 01 doanh nghiệp vì khó khăn nên xin xây dựng 
phương án để trả nợ BHXH dần.

Về hồ sơ chuyển cơ quan công an, ông Thắng cho 
biết đây là một “chiếc gậy” rất tốt. Tuy nhiên, không 
nên sử dụng liên tục. Lý do, khi xử lý hình sự, chủ sử 
dụng lao động bị bắt tạm giam thì doanh nghiệp cũng 
đóng cửa, đồng nghĩa người lao động mất việc làm 
và cơ quan BHXH cũng không thu được tiền nợ đọng. 

Theo ông Thắng, trong 4-5 năm trước đây, BHXH 
có tổ chức kiện ra tòa, tuy nhiên số nợ BHXH đòi được 
không đáng kể, càng gây khó khăn thêm cho cơ quan 
BHXH. Khi quy định doanh nghiệp nợ BHXH bị xử lý 
hình sự có hiệu lực (1/1/2018), tình hình thu nợ BHXH 
diễn biến tốt hơn. Thực tế, chỉ khi tiến hành thanh 
tra xử phạt nhiều lần mà doanh nghiệp vẫn cố tình 

không đóng hoặc các doanh nghiệp kinh doanh thu 
lợi nhuận cao nhưng vẫn cố tình trốn đóng BHXH 
thì lúc đó cơ quan BHXH mới tiến hành thanh tra và 
chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để khởi tố hình sự. 

Đến thời điểm này, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho 
biết, đã có 02 thành phố tiến hành làm thủ tục để 
chuyển hồ sơ cho cơ quan công an khởi tố hình sự đó 
là TP.HCM và TP. Hà Nội. TP.HCM đã chuyển được hồ 
sơ 01 doanh nghiệp cho cơ quan điều tra và Hà Nội đã 
chuyển được hồ sơ 03 doanh nghiệp. Hiện, cơ quan 
điều tra đang tiến hành các thủ tục để tiến hành khởi 
tố vụ án hình sự. 

Ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt 
Nam cho biết, tại nhiều địa phương trên cả nước, 
cơ quan BHXH đang tỏ rõ quyết tâm xử lý nợ đọng 
BHXH, BHYT và BHTN. Theo ông Ánh, để công tác thu 
nợ hiệu quả, cơ quan BHXH đang tập trung thanh tra 
những doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài và những 
doanh nghiệp chây ỳ dù đã bị phạt hành chính và 
nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở nhưng không thực hiện. 
“Các doanh nghiệp này sẽ được BHXH hoàn thiện hồ 
sơ chuyển cơ quan công an tiến hành khởi tố xử lý 
hình sự”, ông Ánh nói. 

Ông Đào Việt Ánh cũng cho biết, để hoàn thành 
công tác thu, từ nay đến cuối năm, BHXH Việt Nam 
sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên 
ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, 
BHYT, BHTN; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các 
hành vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ 
đạo BHXH các tỉnh, thành phố cập nhật, hoàn thiện 
việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; hoàn thiện dữ 
liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định 
của Luật BHXH; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy 
trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ 
BHYT điện tử…

BHXH Việt Nam cHo Biết, đếN Hết Năm 
2017, cả Nước đã gHi NHậN HơN 100 
doaNH NgHiệp có VốN đầu tư trực 
tiếp Nước Ngoài (Fdi) Bỏ trốN Hoặc 
troNg tìNH trạNg “mất tícH”. một 
troNg NHữNg Hậu quả của Việc Này 
là doaNH NgHiệp Bỏ trốN để lại kHoảN 
Nợ BHXH, BHyt Và tiềN lươNg lêN tới 
HàNg trăm tỉ đồNg, ảNH HưởNg đếN 
quyềN lợi của Người lao độNg.
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Theo PGS.TS Trần Đình Thiên cần cách tiếp 
cận mới để thích ứng với cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, không chỉ là một khái 
niệm, mà nó đã và đang diễn ra, cũng như 

có sức ảnh hưởng ngày càng lớn đến cuộc sống của con 
người. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi hoàn 
toàn cách sống, cách làm việc, cách giao tiếp, thậm chí 

là thay đổi cả hệ giá trị của con người. Như trong lĩnh 
vực sản xuất, xu hướng robot thay thế con người đang 
ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nó thể hiện rõ nhất 
ở các công việc có những thao tác đơn giản khi robot 
đóng vai trò ngày một lớn. Trong tương lai, con người 
có thể còn không được làm những công việc đơn giản 
này khi mà robot làm tốt hơn và chính xác hơn.

DOANH NGHIỆP CầN TRANG bị NGuồN 
LựC để THÍCH ứNG VỚI CmCN 4.0
  việT naM đang BướC vào giai đoạn pháT Triển và hội nhập Mới. giai đoạn 2016-

2020, Công nghiệp hóa Theo hướng hiện đại hóa đã đượC xáC định Là Trọng TâM 
Của Chiến LượC pháT Triển quốC gia. CuộC CMCn 4.0 Mở ra nhiều Cơ hội với CáC 
Doanh nghiệp Trong việC nâng Cao Trình độ Công nghệ, đổi Mới phương ThứC 
sản xuấT, Tạo Cơ hội Cho CáC Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng Tạo, Tạo Cơ hội 
đầu Tư hấp Dẫn và TiềM năng Trong Lĩnh vựC Công nghệ số và inTerneT… CMCn 
4.0 Cũng đặT ra nhiều TháCh ThứC về yêu Cầu đổi Mới khoa họC - Công nghệ 
Trong sản xuấT, Tối ưu hóa Mô hình kinh Doanh và quản Trị Doanh nghiệp.

MAi THảo
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Trong lĩnh vực sản xuất, bản chất của cuộc cách 
mạng này là dựa trên nền tảng công nghệ số và 
tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu 
hóa quy trình, phương thức sản xuất, tạo điều kiện 
thuận lợi để hình thành các “nhà máy thông minh” 
hay “nhà máy số”.

Đón đầu xu hướng này, trong quá trình hoạt 
động, ngay từ rất sớm tập đoàn Tân Hiệp Phát đã 
đầu tư ứng dụng công nghệ Chiết vô trùng (Aseptic), 
các dây chuyền này vận hành hoàn toàn tự động, 
khép kín có khả năng tự tương tác với người vận 
hành thông qua các hệ thống kiểm soát và quản lý 
sản xuất tự động. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất 
đều được kiểm soát, theo dõi phân tích và đưa ra 
hoạt động kiểm soát tự động giúp liên tục cải tiến 
chất lượng sản phẩm cũng như năng suất.

Bên cạnh đó, Tân Hiệp Phát cũng ứng dụng tự 
động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng 
dụng thông minh khác vào sản xuất, kinh doanh 
để cho ra đời những sản phẩm vừa có chất lượng 
cao, vừa có giá thành rẻ phù hợp với xu hướng tiêu 
dùng của người Việt Nam.Tân Hiệp Phát đã tiên 
phong áp dụng hệ thống ERP-SAP trong quản trị 
kinh doanh và hệ thống DMS để quản trị hệ thống 
bán hàng để tăng năng suất và hiệu quả vận hành 
kinh doanh. Tận dụng Big Data thị trường để phân 
tích nhu cầu khác hàng để không ngừng thỏa mãn 
khách hàng. 

 Ông Stefan Reicherstorfer, Giám đốc marketing 
của Tân Hiệp Phát nhấn mạnh: “Câu chuyện kinh 
doanh bây giờ cực kỳ khác so với ngày xưa, sự xuất 
hiện của “quyền lực mềm” là mạng xã hội đã khiến 
cho chúng tôi phải bằng mọi giá phải thay đổi cả 
bên trong và bên ngoài để hiểu người tiêu dùng, 
đưa ra xu hướng, dẫn đầu sự thay đổi, chứ không 
phải chạy theo sự thay đổi. Khách hàng đang mong 
chờ những thay đổi từ kỹ thuật số, bởi vậy, cần phải 
nghiên cứu kỹ thuật số để mang lại thay đổi lớn cho 
doanh nghiệp, kích hoạt kết quả, mang lại những 
trải nghiệm mới, cảm giác trải nghiệm cho khách 
hàng. Tân Hiệp Phát đã ứng dụng những kênh 
truyền thông số tiếp cận đến khách hàng, công ty 
càng tiệm cận với khách hàng, tác động rất rõ ràng. 
Tuy nhiên, chúng tối cẫn đang tiếp tục nghiên cứu 
và học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện hơn”

Tại Tân Hiệp Phát, Tôi được hỗ trợ rất nhiều từ 
ông Trần Quí Thanh, nhà sáng lập, tổng giám đốc 
Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ông Thanh cũng đang học 
hỏi hàng ngày, có sự lãnh đạo rất tốt về sự thay đổi.. 
Công thức thay đổi phải được sự hỗ trợ rất lớn từ 
người dẫn đầu, để tìm ra cách hành xử với người 

tiêu dùng tốt đẹp hơn” Ông Stefan Reicherstorfer 
chia sẻ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, 
không chỉ với những ý niệm hay định nghĩa mà là 
những thành quả, những sản phẩm cụ thể. Sự phát 
triển của cuộc cách mạng này đang đòi hỏi cấp bách 
những nguồn nhân lực mới, ở cấp doanh nghiệp 
cũng như cấp quốc gia. 

Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều 
chức năng và quy trình hoạt động sẽ biến mất, nhưng 
lại có những chức năng và quy trình hoạt động công 
việc mới ra đời. Do vậy, cần chủ động trang bị kiến 
thức, kỹ năng phù hợp để nguồn nhân lực có thể 
sẵn sàng thích nghi với sự chuyển đổi nhanh chóng 
trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh rằng: “ Việt 
Nam cần phải chuẩn bị sẵn sàng một nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Trong đó hệ thống giáo dục đào 
tạo phải đổi mới theo tinh thần coi khoa học công 
nghệ là trụ cột chính của sự phát triển. Trong quá 
trình đào tạo, chúng ta không chỉ truyền tải tri thức 
mà còn phải dạy sáng tạo, dạy trí tuệ. Từ một nguồn 
nhân lực có chất lượng, Việt Nam có thể tiếp cận 
nhanh hơn, hiệu quả hơn những thành tựu công 
nghệ của thế giới. Thời gian đầu, nhiệm vụ chính 
của Việt Nam không phải là phát minh hay sáng tạo, 
mà chính là cần phải học một cách hiệu quả, phải 
biết “mượn sức” của thế giới bằng việc liên kết, hợp 
tác với những doanh nghiệp, các trung tâm nghiên 
cứu hàng đầu thế giới.

Ở góc độ doạnh nghiệp, điển hình như tập đoàn 
nước giải khát Tân Hiệp Phát, để làm chủ các công 
nghệ hiện đại được chuyển giao từ các tập đoàn lớn 
trên thế giới, như; GEA Procomac, Sidel, Krones…
Song song với việc mời các chuyên gia nước ngoài 
về làm việc, tập đoàn này đã xây dựng chương trình, 
chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách cử 
nhân viên đi đào tạo ở trong và ngoài nước; Mời các 
chuyên gia đầu ngành về giảng dạy, đào tạo cho các 
nhân viên để họ nắm chắc cách thức vận hành hệ 
thống máy móc tiên tiến này. Kế hoạch phát triển 
nguồn nhân lực của Tân Hiệp Phát được phân tích 
và xây dựng chi tiết theo từng giai đoạn và bám sát 
bộ năng lực của công ty. Các đào tạo nhân viên được 
xây dựng theo chuẩn quốc tế để mọi thành viên 
trong công ty phát triển được tối đa năng lực trong 
và ngoài chuyên môn, nhằm có được đội ngũ, tập 
thể sáng tạo – chuyên nghiệp – năng suất cao, biết 
quan tâm và thỏa mãn khách hàng, các thành viên 
tin cậy lẫn nhau, làm việc hết mình, chính trực, tạo 
nên niềm tin cho khách hàng. 
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Vươn lên từ vùng quê nghèo

Bà Trần Thị Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo 
khó với 5 anh chị em ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). 
Tuổi thơ của bà là những ngày tháng nhọc nhằn và 
thiếu thốn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho 
trời. Lớn lên trong nghèo khó, hơn ai hết, bà hiểu rằng 
phải nỗ lực hết mình mới có thể có một cuộc sống 
tốt đẹp hơn. “Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, 
quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy, ý thức thay đổi 
cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi phải 
làm việc miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố 
gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh”, bà Lâm chia sẻ.

Năm 1982, bà lập gia đình, rồi những đứa con lần 
lượt ra đời. Bà luôn trăn trở phải làm một điều gì đó 
để thoát nghèo và lo được cho các con. Năm 1993, bà 
cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập Công 
ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên, 
sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 
triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm).

Năm 1999, Công ty TNHH Thương mại sản xuất 
Hoa Lâm được thành lập và tập trung vào sản xuất xe 
gắn máy với thương hiệu chính là Halim. Năm 2004, 
hướng đến hoạt động đa dạng đa nghề, Công ty CP ô 
tô - xe máy Hoa Lâm chuyển đổi sang tên mới là Công 
ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm, đồng thời thành 
lập liên doanh Hoa Lâm - Kymco chuyên sản xuất lắp 
ráp và kinh doanh xe tay ga thương hiệu Kymco.

Không dừng lại ở việc kinh doanh xe máy, bà Lâm 
là người đầu tiên khôi phục và sáng lập Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank), 
sau đó vươn sang lĩnh vực bất động sản.

Hiện nay, Tập đoàn Hoa Lâm đang sở hữu và đầu 
tư một số dự án động sản ở trung tâm TP.HCM, trong 

đó có cao ốc Lim Tower 1 và 2, tòa nhà Vietbank, khu 
dân cư 2 - 3 - 4 phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), dự án 
văn phòng kết hợp khu thương mại căn hộ 1,6 ha nằm 
liền kề khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và khu du lịch làng 
Chài ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Ước mơ giúp người, giúp đời

“Người làm kinh doanh ai cũng có mục đích. Xây 
dựng khu y tế này, tôi có niềm tin mãnh liệt vào sự 
thành công của dự án để phục vụ cho bản thân, gia 
đình và phục vụ cho mọi người bệnh. Nhiều đêm tôi 
suy nghĩ, sao đất nước họ - như Singapore - có khoảng 
trên 4 triệu dân, mà y tế phát triển, trong khi ở Việt 
Nam có cả trăm triệu dân, người Việt cũng rất giỏi, 
tại sao không làm được, trong khi đất đai có sẵn, tiền 

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm: 

TRăN TRở GIấC mơ
GIúP NGƯờI, GIúP đờI
  “nhìn Cảnh người việT ra xứ người Trị Bệnh, Dù Có Tiền đi nữa Cũng gặp nhiều 

khó khăn, nhấT Là về ngôn ngữ, ChăM sóC, phỤC vỤ... đó Là Chưa kể Chi phí Chữa 
Bệnh Cao gấp nhiều Lần. khu y Tế kỹ ThuậT Cao hoa LâM ra đời giúp Bệnh nhân 
hưởng DịCh vỤ y khoa ChấT Lượng Tương đương nhưng Chi phí giảM và đượC gần 
gũi với người Thân”, Bà Trần Thị LâM - Chủ TịCh Tập đoàn hoa LâM Chia sẻ.

HoA MAi
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bạc chắc cũng không thiếu... Có lẽ do chúng ta thiếu 
những con người đi đầu, bản lĩnh và tâm huyết”, bà 
Lâm nói.

Bà thấy rằng, việc ra nước ngoài chữa bệnh có 
nhiều bất cập như chi phí điều trị cao, việc ăn ở, đi lại 
của thân nhân đi theo cũng quá tốn kém. Đó là chưa 
kể rào cản về ngôn ngữ, những người già yếu gặp lúc 
bệnh nguy kịch mà phải ra nước ngoài chữa trị sẽ rất 
khó khăn… Chính vì thế, năm 2012, dự án Khu Y tế kỹ 
thuật cao Hoa Lâm - Shangri La và Bệnh viện Quốc tế 
Thành Đô được đưa vào hoạt động. Khu Y tế kỹ thuật 
cao ra đời với liên doanh Hoa Lâm - Shangri La có 
tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Liên tiếp những 
năm sau đó, Hoa Lâm thành công khi mời được các 
nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản… tham gia 
các dự án trung tâm thương mại, thực phẩm, đào tạo 
nhân sự tại Khu Y tế kỹ thuật cao.

Thành công bước đầu đã đến với Hoa Lâm - 
Shangrila khi công ty ký hợp đồng với Parkway 
Healthcare, tập đoàn y tế hàng đầu của Singapore. 
Việc tập đoàn này nhận quản lý và điều hành Khu Y 
tế kỹ thuật cao ít nhất trong 10 năm là một bước tiến 
đáng mừng đối với bà Lâm.

Tháng 7/2015, Hoa Lâm khởi công xây dựng Bệnh 
viện Quốc tế Hoa Lâm - theo mô hình PPP công tư kết 
hợp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa 
Lâm và Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện Quốc tế 
Hoa Lâm là bệnh viện thứ 2 trong tổng số 6 bệnh viện 
quy hoạch trong Khu Y tế kỹ thuật cao.

Bà Lâm cho rằng, để thành công cần rất nhiều yếu 
tố, cái tâm, chữ tín, chữ tầm... 3 chữ T đó phải gắn liền. 
“Với tôi, để đạt tới thành công trước tiên doanh nghiệp 
phải có người đứng đầu xuất sắc; người đó phải biết 
kết nối, tận dụng, nhìn nhận và đánh giá đúng về con 
người. Nếu người đó cho dù tài giỏi bao nhiêu nữa 
nhưng không biết liên kết, tập hợp nhân tài thì cũng 
khó thành công”, bà Lâm nói.

Điều này cũng trở thành tiêu chí, giá trị cốt lõi 
mà Tập đoàn Hoa Lâm quyết giữ vững và khẳng 
định mình trên thương trường trong nhiều năm qua. 
Tầm nhìn của Tập đoàn Hoa Lâm sẽ trở thành doanh 
nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính 
và y tế là điều mà Hoa Lâm đang hướng tới. Không chỉ 
kinh doanh vì lợi nhuận mà phải mang lại những giá 
trị thiết thực, nhân văn nhất cho cộng đồng là mục 
đích cuối cùng của Hoa Lâm.
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Ngày 29/5/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ 
Công an phối hợp với Bộ Công Thương, 
UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công 

bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa 
hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công 
trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngay từ những năm 1994, sau khi hệ thống truyền 
tải điện 500 kV Bắc - Nam được đưa vào vận hành, 
Chính phủ đã quan tâm đến công tác bảo vệ an toàn 
hệ thống bằng việc ban hành Chỉ thị số 110/TTg ngày 
23/4/1994 về việc bảo vệ an toàn hệ thống tải điện 
500 kV Bắc - Nam để chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan 
và Chính quyền các cấp tại địa phương cùng tham 
gia công tác bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện 
500 kV.

Với tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền 
tải điện 500 kV là trục xương sống của lưới điện quốc 
gia, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế của 
đất nước, trước tình hình an ninh chính trị trong khu 
vực và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ 

khủng bố vẫn tiếp diễn gia tăng, hoạt động “diễn biến 
hòa bình” vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, ngày 04/12/2017, 
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1944/QĐ-
TTg phê chuẩn đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV 
vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến 
an ninh Quốc gia.

Việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh 
mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia là một dấu mốc lịch sử lớn đối với Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng và đối với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam nói chung, cùng với các công 
trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; nhà máy Thủy 
điện Sơn La.

Đối với hệ thống truyền tải điện 500 kV đến năm 
2018 với tổng chiều dài 7.503 km và 28 trạm biến áp 
500 kV với tổng dung lượng 5.454,4 MVA trải dài trên 
địa bàn 42 tỉnh, thành phố, với những đặc thù riêng 
biệt (không tập trung, trải rộng trên các vùng miền 
trong cả nước, hành lang bảo vệ an toàn hẹp tối đa 
7 mét), công tác triển khai bảo vệ sẽ rất khó khăn, 
phức tạp.

NHữNG NGƯờI LÍNH CANH GIữ mạCH 
NGuồN NăNG LƯợNG quốC GIA

  hệ Thống Truyền Tải điện Truyền 
Tải quốC gia đượC ví như những “MạCh 
Máu năng Lượng” nuôi Dưỡng nền kinh 
Tế. Chính với vai Trò quan Trọng đó, 
để đảM Bảo Lưới điện Luôn vận hành 
an Toàn, ổn định, Cung Cấp đủ điện để 
pháT Triển kinh Tế - xã hội, ổn định an 
ninh - quốC phòng Thì Mỗi người Công 
nhân Truyền Tải điện Cũng đượC ví như 
MộT người Lính Trên MặT Trận an ninh 
năng Lượng.

NGuyễN HồNG

Ông Đặng Phan Tường
Chủ tịch HĐTV EVNNPT
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Người lính thầm lặng

Góp phần không nhỏ làm nên dấu mốc lịch sử Hệ 
thống truyền tải điện 500 kV được đưa vào Danh mục 
công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 
đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thành lập Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ngày 
hôm nay, có lẽ phải kể đến những công nhân truyền 
tải điện trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào vẫn 
bền bỉ nối dài và bảo vệ hệ thống truyền tải điện, đưa 
năng lượng tới mọi miền của Tổ quốc.

Những người lính truyển tải dù trong bất cứ điều 
kiện thời tiết, địa hình nào cũng rảo bước, kiểm tra 
từng vị trí cột, từng đoạn dây dẫn, từng con bu lông, 
từng sợi tiếp địa, từng gốc cây trong hành lang tuyến 
để nhanh chóng phát hiện sửa chữa hư hỏng trên 
hệ thống đường dây để đảm bảo dòng điện luôn vận 
hành an toàn và ổn định.

Có theo chân những người lính truyển tải điện 
mới thấm: để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, 
ổn định, anh em công nhân truyền tải thậm chí phải 
đổ cả máu, thường xuyên bám tuyến, bám đường dây, 
ngày, đêm, kiểm tra đột xuất lưới điện, phát quang 
hành lang tuyến, bảo dưỡng, sửa chữa những khiếm 
khuyết, hư hỏng của lưới điện do thời bão, lũ gây ra 
hoặc do lưới điện vận hành lâu năm đã đến thời kỳ hư 
hỏng phải thay thế. 

Không những vậy, lưới điện các đơn vị quản lý 
trên địa bàn rộng phải đi qua địa hình phức tạp như 
đồi, núi, sông, suối, đặc biệt là ở những vùng miền 
núi thường xuyên gặp tình trạng người dân vi phạm 
hành lang an toàn, đốt nương rẫy gây cháy rừng vẫn 
thường xuyên xảy ra, tình trạng đầy tải và quá tải 
luôn đe dọa. Vì vậy, đòi hỏi người công nhân truyền 
tải phải biết bám dân, dựa vào dân và tuyên truyền 
vận động người dân thấu hiểu và chung tay bảo vệ an 
toàn hệ thống truyền tải điện.

Một người lính truyền tải của Đội Truyền tải điện 
Đắk Lắk tâm sự: Khi chưa vào làm việc tại ngành 
truyền tải điện, anh nghĩ thợ truyền tải điện cũng chỉ 
là một công việc bình thường của người thợ điện thôi. 
Nhưng khi nhận nhiệm vụ, sau một thời gian công tác 
anh mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của 
những người thợ truyền tải điện. Với những cột, kèo, 
dây rợ... với những bữa cơ m hộp chan mưa, những 
vết rách da thịt do gai rừng, những dốc cao, núi thẳm, 
sông sâu của những lần đi tuyến.

Tuy nhiên, với những vất vả, khó khăn, công việc 
đặc thù của ngành, đã tôi luyện anhn và cả đồng đội 
của anh thành người “lính” truyền tải điện thực thụ. 

Nói về tầm nhìn đối với hệ thống truyền tải điện 
quốc gia trong thời gian tới, ông Đặng Phan Tường - 
Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: “Chúng tôi đã xây 
dựng và đang triển khai thực hiện Chiến lược phát 
triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 
với quan điểm phát triển như sau:

Phát triển bền vững lĩnh vực truyền tải điện; lĩnh 
vực truyền tải điện phải đi trước một bước nhằm đáp 
ứng yêu cầu đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, 
ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Đẩy mạnh hiện đại hóa lĩnh vực truyền tải điện 
trong tất cả các hoạt động từ quản lý vận hành, 
dịch vụ sửa chữa, đầu tư phát triển, quản trị doanh 
nghiệp; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của thị 
trường điện. Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền 
tải điện để đảm bảo khả năng truyền tải công suất từ 
các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn, nâng cao an 
ninh lưới điện và chất lượng dịch vụ truyền tải điện.

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tất cả các lĩnh 
vực hoạt động như: xây dựng, quản lý, vận hành hệ 
thống truyền tải điện, dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện, quản trị doanh nghiệp,…

Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài 
EVNNPT để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, 
ổn định, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cung cấp 
điện, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế.

Phát triển lĩnh vực truyền tải điện phải thích ứng với 
biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và 
phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Mục tiêu chiến lược là phát triển Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2020 trở thành một 
trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực 
ASEAN, đến năm 2025 vươn lên hàng đầu châu Á và 
đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong 
lĩnh vực truyền tải điện.

Để đạt được mục tiêu chiến lược, chúng tôi sẽ phải 
tập trung thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp trong 
các lĩnh vực hoạt động như: đầu tư xây dựng; quản 
lý vận hành; ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức 
bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh 
nghiệp; tài chính và huy động vốn; thông tin truyền 
thông, quan hệ cộng đồng và quan hệ quốc tế; bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Hy vọng, bằng những quan điểm phát triển trên, 
những người lính truyền tải sẽ luôn được lao động và 
sáng tạo trong thịnh vượng và an bình. 
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   Ông đánh giá thế nào về nhu cầu sử dụng 
điện của Việt Nam từ nay đến năm 2030?

Ông trần Viết ngãi: Về lộ trình đảm bảo điện đến 
năm 2030, theo đánh giá của các cơ quan tài chính quốc 
tế, nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới sẽ tiếp tục 
tăng trưởng ổn định, với mức tăng trưởng GDP bình 
quân khoảng 6,5%-7%/năm. Để đáp ứng nhu cầu năng 
lượng cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, có 
một nguyên tắc, đó là điện năng nói riêng, năng lượng 
nói chung phải đi trước một bước và thường phải tăng 
trưởng gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP. 

Theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh, đến năm 
2030, tổng công suất nguồn điện dự kiến lên tới 

129.500 MW. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, từ nay 
đến năm 2030, nguồn điện của Việt Nam cần phải 
đạt khoảng 150.000 MW - 200.000 MW mới đủ năng 
lực cung cấp cho nền kinh tế, xã hội và đời sống 
nhân dân. Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh đến nay 
đã không còn phù hợp. Chúng ta cần thực hiện Quy 
hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu phát triển trong 
thời kỳ mới. 

   Nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao hơn 
dự báo, ngành Điện phải đối mặt với những thách 
thức như thế nào, thưa ông? 

Tính đến cuối năm 2017, tổng công suất nguồn 
điện toàn hệ thống đạt trên 45.000 MW. Để đạt được 
đến con số 129.000 MW đã là vấn đề không đơn giản, 
chưa nói gì đến 150.000 MW.

Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh có tính đến 2 tổ 
máy của Điện hạt nhân Ninh Thuận. Tuy nhiên, dự án 
điện hạt nhân đã tạm dừng. Cùng với đó, nguồn thủy 
điện gần như đã khai thác hết; tiềm năng dầu và khí 
đốt cũng đang giảm. Năng lượng tái tạo của Việt Nam 
hiện chưa đáng kể, mới chỉ có Dự án điện gió Bạc Liêu 
và Tuy Phong được hòa lưới, nhưng sản lượng điện 
nhỏ. Ngoài ra, còn những khó khăn về nguồn vốn đầu 
tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện với số 
tiền lên đến hàng trăm tỷ USD.

   Giải pháp nào cho vấn đề này, thưa ông? 

Theo quan điểm của tôi, trong bối cảnh hiện nay, 
Việt Nam không còn con đường nào khác là tập trung 
vào phát triển nhiệt điện than và năng lượng tái tạo, 
cùng với đó, chính sách giá điện phải phù hợp để hút 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khai thác tối đa 
tiềm năng của các nhà đầu tư tư nhân.

Đến năm 2030: 

NGuy Cơ THIẾu đIỆN
Có THể sẽ TRở LạI
  “nếu không Có sự quyếT TâM, vào CuộC Mạnh Mẽ Của Của Cả hệ Thống Chính 

Trị; Có Cơ Chế, Chính sáCh Thu húT CáC nhà đầu Tư Tư nhân vào CáC Dự án điện, 
đến năM 2030, nguy Cơ Thiếu điện Có Thể sẽ Trở Lại…”, đó Là Chia sẻ Của ông 
Trần viếT ngãi - Chủ TịCh hiệp hội năng Lượng việT naM về Lộ Trình đảM Bảo điện 
đến năM 2030.

MiNH NGọC - THÙy Lê (thực hiện)
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Với nhiệt điện than, cần phải cân đối được nguồn 
than trong nước và than nhập khẩu. Nguồn than 
trong nước và năng lực khai thác có hạn. Do vậy, khi 
xây dựng các nhà máy nhiệt điện than, phải tính đến 
phương án nhập khẩu than sao cho phù hợp. Đặc biệt, 
phải ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết bị, máy móc 
hiện đại với mục tiêu bảo vệ môi trường sống. 

Về năng lượng tái tạo, Việt Nam có tiềm năng 
rất lớn về năng lượng gió, năng lượng mặt trời và 
sinh khối. Tuy nhiên, dù là nguồn năng lượng nào, 
cũng cần đưa công nghệ lưu điện vào trong hệ thống, 
nhằm điều tần, điều áp, điều chỉnh phụ tải cho hệ 
thống điện.

Cùng với đó, Việt Nam cũng cần tính đến phương 
án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG), tận dụng những 
nhà máy khí hiện nay đang có và phát triển thêm 
5.000 MW đến 10.000 MW. Tuy nhiên, đây mới chỉ 
là lý thuyết. Để triển khai hiệu quả các dự án điện 
không hề đơn giản. Thực tế, có nhiều dự án điện BOT 
đã đăng ký, nhưng chưa triển khai, do giá điện Việt 
Nam vẫn chưa có sức thu hút các nhà đầu tư; hay số 
lượng dự án điện mặt trời đã đăng ký cũng rất nhiều, 
nhưng triển khai chưa được bao nhiêu...

   Việt Nam đã có chính sách về giá điện mặt 
trời nhằm thu hút đầu tư, nhưng vì sao các dự 
án điện mặt trời vẫn chưa được triển khai nhiều, 
thưa ông?

Thực ra, việc sản xuất, xây dựng, quản lý vận hành 
hệ thống năng lượng tái tạo nói chung, năng lượng 
mặt trời nói riêng không đơn giản. Việt Nam có bờ 
biển dài hơn 3.000 km, có đồi núi, có đồng bằng, 
nhưng gió lại phân bố không đều. Điện mặt trời có 
ưu điểm ổn định hơn điện gió, nhưng lại chiếm diện 
tích lớn để lắp tấm pin mặt trời. Cụ thể, để lắp đặt 1 
MW cần tới 1 ha đất. Đó là chưa kể, Việt Nam cũng 
đang gặp khó khăn trong kỹ thuật phát điện mặt trời 
lên lưới…

Tôi cho rằng, thời gian tới, cần phải đa dạng hóa 
các hình thức đầu tư phát triển điện mặt trời. Phải 
phát động toàn dân làm điện mặt trời: Pin mặt trời 
trên mái nhà, trên ao hồ, sườn đồi, trên các tòa nhà… 
Mỗi gia đình sản xuất từ 5-7 kW; mỗi thôn/bản từ 50-
70 kW, cũng đã góp phần rất lớn trong việc giảm phụ 
tải cho hệ thống điện. Và trên hết, phải lựa chọn được 
những nhà đầu tư có năng lực. Trước hết, phải cho thí 
điểm trước khoảng 1MW..., xem nối lưới được không, 
phải điều độ thế nào.

   Với rất nhiều khó khăn như vậy, liệu đến 
năm 2030, nguy cơ thiếu điện có xảy ra không, 
thưa ông?

Tôi cho rằng, không phải đến năm 2030, giai đoạn 
2021-2025, nếu các dự án nhiệt điện như Duyên Hải 
II, Long Phú II, III, Sông Hậu II… không được đưa vào 
vận hành đúng tiến độ; đường dây 500 kV Vũng Áng – 
Dốc Sỏi – Pleiku 2 không hoàn thành trong năm 2019, 
kịp thời truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam, 
nguy cơ thiếu điện cũng đã hiển hiện, đặc biệt là khu 
vực Nam bộ. Trên thực tế, các dự án nhiệt điện Long 
Phú, Sông Hậu hầu như chưa triển khai được mấy.

Để hệ thống điện có đủ năng lực đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, cả hệ 
thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt; phải có sự 
đồng lòng, quyết tâm rất lớn, giống như khi xây dựng 
đường dây 500 kV mạch 1. Chúng ta cần tinh thần 
chiến đấu cho một cuộc cách mạng đặc biệt, đó là việc 
thực hiện Quy hoạch VIII sắp tới.

Phải khẳng định rằng, nếu không có sự vào cuộc 
quyết liệt của Nhà nước, chính quyền các địa phương; 
sự quyết liệt của các Tập đoàn năng lượng; không 
được sự ủng hộ của toàn dân, chắc chắn vấn đề thiếu 
điện sẽ trở lại. Chúng ta cần có cơ chế, chính sách thu 
hút tư nhân đầu tư vào các dự án điện, bởi chỉ có Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, sẽ rất khó 
đáp ứng được nhu cầu điện ngày càng tăng trong thời 
gian tới, khi nguồn vốn cần phải huy động là rất lớn... 

   Xin cảm ơn ông! 
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Bảng xếp hạng thể hiện kết quả kinh doanh 
và phản ánh năng lực quản trị của doanh 
nghiệp trong 3 năm qua 2015, 2016 và 
2017. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp 

Vinamilk đạt được danh hiệu uy tín này với kết quả 
kinh doanh thể hiện được sự phát triển bền vững và 
có định hướng của công ty.

Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng được thực hiện 
thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư Tạp chí Nhịp 
Cầu Đầu Tư, khảo sát và xếp hạng các công ty niêm 
yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học 
theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên gia 
phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên 

Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group 
(VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners 
(VCP). Trong đó, nhiều chuyên gia từ Trường Kinh 
doanh Havard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh 
quốc tế có uy tín khác. 

Hội đồng Khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 
3 tiêu chí để chọn doanh nghiệp vào vòng khảo sát 
gồm: (1) Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; 
(2) Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên; 
(3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 25 tỷ đồng.

Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết 
quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia 

VINAMILK:

TIẾP TụC LọT VàO DANH sáCH “300 
DOANH NGHIỆP HàNG đầu CHâu á” 
  ngày 7/6/2018, Tại geM CenTer, Tp.hCM - Tạp Chí nhịp Cầu đầu Tư đã phối hợp 

Cùng Công Ty Chứng khoán Thiên việT (Tvs) Công Bố Danh sáCh và Tôn vinh “50 
Công Ty kinh Doanh hiệu quả nhấT việT naM” (Top 50). 

THu HÀ
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đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình 
kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 
trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do 
thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi 
nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).

Danh sách được công bố với các mục tiêu là khảo 
sát và xếp hạng những công ty niêm yết có thành tựu 
lớn trong hoạt động kinh doanh, khuyến khích các 
doanh nghiệp có quản trị hiệu quả và có chiến lược 
để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. Vì vậy, 
với việc có tên trong nhóm 10 công ty dẫn đầu “Danh 
sách 50 công ty kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam”, 
Vinamilk không chỉ khẳng định thành quả kinh 
doanh qua các con số, mà còn cho thấy sự đúng đắn 
trong các chiến lược đầu tư của mình.

Một hạng mục quan trọng khác của năm nay là 
sự vinh danh những “Doanh Nghiệp Tỷ Đô”- những 
doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn hơn 1 tỷ USD và 
Vinamilk vinh dự đứng thứ 2 trong danh sách với giá 
trị vốn hóa là 13 tỷ USD. 

Với sự nhạy bén trong chiến lược kinh doanh, 
chú trọng đầu tư vào công nghệ sản xuất hướng đến 
sự phát triển bền vững của mình, từ đầu năm nay 
Vinamilk liên tiếp tạo nên dấu ấn trong các cuộc bình 
chọn uy tín của các tổ chức trong và ngoài nước. Vào 
tháng 04/2018 vừa qua, Vinamilk lần thứ 3 liên tiếp 
là công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh duy nhất 
tại Việt Nam được tạp chí Nikkei Asia review xếp vào 
danh sách 300 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Châu 

Á (2016 – 2018). Ngay sau đó, tháng 05/2018, tổ chức 
Kantar Worldpanel đã công bố Vinamilk là thương 
hiệu sữa được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất 
tại Việt Nam trong 4 năm liên tục từ 2014 đến nay. 

Tổng doanh thu của Vinamilk năm 2017 là 51.135 
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.200 tỷ đồng, 
giá trị vốn hóa tính đến 31/12/2017 đạt hơn 300 ngàn 
tỷ đồng. 
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  nếu Cần MộT Lý Do nào kháC ngoài việC Chinh phỤC đỉnh Cao 3143M, ngắM sa 
pa Trong Mây Bềnh Bồng, Thả hồn nơi Cõi phậT Thanh Tịnh ở Chốn TâM Linh Trên 
đỉnh Thiêng Fansipan khi Mùa hè đến, Thì Chính những vườn hoa rựC rỡ Dưới 
Chân núi hoàng Liên Là “Bùa Mê” khó Cưỡng.

BÌNH yêN

Fansipan:

NHữNG mùA HOA THáNG 6

Sa Pa và những thước phim từ trên cao 

9h sáng, Sa Pa mới tỉnh giấc hẳn. Chợt nắng, rồi 
chợt mây lại kéo đầy, đỏng đảnh chẳng khác nào gái 
mới lớn. Cái se lạnh của sáng mùa hè khiến khách du 
muốn nán lại thêm một chút bên quán cà phê ven 
đường nơi thị trấn, để ngắm phố xá rộn ràng khách 
tây, ta qua lại. 

Cô bé phục vụ hỏi chúng tôi có lên cáp treo ngắm 
hoa không, có vườn hồng cổ cả ngàn gốc, cả đồi hướng 
dương vàng rực dưới chân Fansipan, hoa nhiều, đẹp 
lắm. Nghe nói ngắm hoa thôi mà chân đã quýnh lên.

Định bắt cái taxi lên khu du lịch thì cô bé chỉ tay 
về phía cái khách sạn đẹp đẹp: “Các anh chị đi tàu hỏa 
leo núi Mường Hoa nhanh hơn. Đỡ xóc nẩy”. Nghe 
cũng lạ, mà lạ là phải thử. 

Theo hướng cô bé nói, đã thấy đối diện nhà thờ đá 
cổ, một cái khách sạn lớn tên MGallery Sa Pa. Ga đi 
tàu hỏa leo núi nằm ở tầng hầm của khách sạn, đẹp, 
ấn tượng. 150.000 đồng/vé cho người lớn, 75.000 đồng/

vé trẻ em, không phải xếp hàng chờ lâu, chỉ một lát là 
được bước lên toa tàu màu đỏ sang chảnh, hệt như con 
tàu nhìn thấy trên phim ảnh châu Âu ngày trước. 

Độ 5 phút, khách lên gần kín, tàu chuyển bánh, 
lao vút ra khỏi nhà ga, lướt qua thị trấn, rồi băng trên 
thung lũng. Qua ô cửa kính trong veo, những “thước 
phim” núi đồi, làng bản, những ngôi nhà trong nắng 
sớm, ruộng bậc thang đã xanh um màu mạ. Những 
triền núi đồi xanh thẫm, lặng yên trôi qua, trôi qua. 
Hành trình chưa đầy 10 phút từ thị trấn đến Ga đi 
cáp treo Fansipan khiến ai đã một lần được đi, được 
chiêm ngưỡng lại thấy nhớ đến kỳ lạ, thấy thèm được 
trở lại, không phải chỉ một lần thôi.

Những vườn hoa đẹp như cổ tích 

Fansipan đây rồi. Nắng mỏng buông hờ, đoạn 
đường vào khu du lịch Fansipan bừng lên sắc đỏ, du 
khách ngỡ ngàng: “trời đất, đẹp quá”. Là mấy vòm 
cổng hồng leo Sa Pa trải dọc suốt con đường vào Ga đi 
cáp treo. Sắc đỏ bật lên, chùm hoa lúc lỉu ken dầy, rủ 
xuống. Những cô gái chàng trai, những chị em thích 
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đẹp… dắt tay nhau tranh thủ chớp lấy không gian lãng 
mạn ấy. Cả miền Bắc, ít tìm thấy con đường hoa hồng 
leo nào quyến rũ thế. 

Đi qua con đường với những cổng hồng leo đỏ rực, 
xuyên qua khu chợ phiên Tây Bắc với nào váy, nào túi, 
khăn, đặc sản núi rừng từ đào tới mận, na rừng, lan 
rừng, thuốc nam thuốc bắc… thấy một vườn hồng cổ 
Sa Pa trải rộng với cơ man là hoa. Mấy trăm gốc hồng 
cổ Sa Pa đồng loạt nở, bông mãn khai, bông hàm tiếu, 
nụ chi chít. Xen giữa hồng cổ Sa Pa là những gốc hồng 
ngoại bông to như cái bát ăn cơm. Đi giữa vườn hồng 
cổ ấy, ngỡ mình lạc vào xứ thơm mãi tận Bulgari xa 
xôi, mải mê cả ngày không chán.

Đối diện vườn hồng, bên kia khu chợ phiên Tây 
Bắc, là một vườn thanh anh nở xanh tím biếc, chẳng 
ai có thể bước đi vô tình qua đó. Sẽ phải men theo 
lối nhỏ vào vườn, được say mê ngắm hoa, chụp hình 
cho thỏa thích. Chênh chếch vườn thanh anh trên lối 
vào khu du lịch, thấy cả một triền vàng rực. Đồi hoa 
hướng dương đấy, lý do khiến cả ngàn du khách đang 
đổ về Fansipan mùa hè đấy. 

Đi sâu nữa vào khu vực Ga đi, thấy dọc đường là 
những chậu hồng cổ cả vài chục năm tuổi. Nơi Bảo An 
thiền tự, hồng leo đổ dài theo triền núi, bên góc mái 
cong cong. Đứng hồi lâu ở chốn thiền ấy ngắm hoa 
đổ theo tiếng chuông ngân dài, thấy lòng thanh tịnh 
lạ lùng. 

Đi cáp treo lên khu vực đỉnh, rồi tản bộ theo đường 
La Hán, sẽ lại thấy những chậu hồng đang đơm nụ. 
Nơi đỉnh cao gió rít gào, sương mây bao phủ ấy, chẳng 
mấy loài hoa sống được ngoài đỗ quyên. Vậy mà hồng 
Sa Pa vẫn đang nở, đẹp kỳ lạ.

Tâm sự người mang hoa về núi

“Có tới 50 loại hoa hồng đang được nhân trồng, 
bung nở ở Fansipan, nào hồng cổ Sa Pa, Hồng leo đỏ, 
Hồng rừng, Hồng đỏ cánh đơn, Hồng tầm xuân trắng, 
Hồng nhung cổ, Hồng vân khôi, Hồng bạch ho, Hồng 
điều…”, bác Phạm Ngọc Long, chuyên gia chăm sóc 
hoa hồng của khu du lịch Fansipan nói với chúng tôi. 

Trong mắt người đàn ông yêu hoa hồng ấy ánh lên 
niềm vui khi được chia sẻ với chúng tôi về cách thức 
trồng hoa hồng ở vùng núi cao, đất cằn như Fansipan: 
“Mỗi cây hoa là một tác phẩm khi được trồng ở các 
vị trí khác nhau, có cây được trồng trên vách núi đá 
bằng việc tạo hốc trồng như đồng bào trồng ngô, có 
cây được làm khung giàn thuận lợi cho du khách chụp 
hình, có khu vực lại được trồng thành vườn rộng cho 
du khách dạo bước chụp ảnh”.

Tôi hiểu bác Long đã phải vất vả thế nào, để hoa 
hồng dưới chân núi có thể đồng loạt nở bừng như thế. 
Tôi cũng hiểu ở nơi đất cằn sỏi đá ấy, để giữ màu, tăng 
sức sống cho hoa, để có thể trồng cả vườn thanh anh 
tốt mượt, cả đồi hướng dương đổ sắc vàng miên man 
như thế, người trồng hoa đã phải chật vật lắm. Hồng 
Sa Pa quen thổ nhưỡng rồi thì đỡ, nhưng mỗi giống 
hồng xứ lạ, mỗi loài hoa vùng khác đến đây, để một 
cây sống được cũng là cả một hành trình gian nan. 
Một cây sống có nghĩa là niềm tin được nối dài, sức 
mạnh được tiếp thêm, để mang về thêm nhiều loài 
hoa đẹp, nhiều giống hoa quý. 

Vậy là sắp tới, bên cạnh trải nghiệm để đời là chạm 
tay vào Nóc nhà Đông Dương, bước đi trong cõi Phật 
cảnh tiên, bồng lai hạ giới trên đỉnh thiêng Fansipan, 
du khách sẽ có thêm một thú vui nữa, ấy là về Fansipan 
để ngắm hoa, để… lạc bước chẳng muốn về. 
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Đặc biệt, các sản phẩm áo thun để đi chơi, 
đi dã ngoại thời trang cao cấp Louis 
Feraud Paris được giới chơi golf, tennis 
ưa dùng vì ngoài chất liệu cao cấp phù 

hợp vừa có màu sắc trẻ trung khi cùng kết hợp với 
quần kaki, quần jeans, quần soóc.

Tín đồ nam sành thời trang 
chọn sử dụng 15 năm nay

Nhãn hiệu thời trang Louis Feraud Paris đã có mặt 
tại Việt Nam vào năm 2004. Ban đầu thương hiệu còn 
rất mới mẻ với người dân Việt Nam. Nhờ sự thay đổi 
về mẫu mã sản phẩm và chất lượng của sản phẩm 
ngày càng tốt hơn nên đã được giới trẻ cũng như người 
trung niên Việt Nam rất ưa chuộng. Các sản phẩm 
Louis Feraud Paris được gia công tại Thái Lan, một nơi 
có nền công nghiệp rất nổi tiếng và uy tín trong ngành 
may mặc. Nhãn hiệu thời trang Louis Feraud Paris 
hiện tại được bán ở rất nhiều quốc gia trên thế giới 
như Ý, Pháp, Thái Lan, Singapore, Thái Lan, Việt Nam…

Louis Feraud Paris là một trong những nhãn hàng 
thời trang nam nổi tiếng ở Việt Nam, đứng top 4 trong 
các nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng hiện đang bán 
ở hệ thống Diamond Plaza (Pieercardin, Valentino 
Rudy, Valentino Creation). 

Sở dĩ sản phẩm của Louis Feraud Paris được nhiều 
tín đồ thời trang sành sỏi lựa chọn bởi đây là thiết kế 
thời trang của Pháp - kinh đô của thời trang, nổi tiếng 
với dòng thời trang trẻ trung, sang trọng và đẳng cấp. 

Hơn thế, các mẫu thiết kế của nhãn hiệu Louis 
Feraud Paris chủ yếu có những gam màu xanh, đen, 
trắng kết hợp với các kiểu sọc đặc sắc. Bên cạnh đó là 
những mẫu caro được kết hợp hài hòa tạo nên vẻ sang 
trọng và lịch lãm cho người dùng.

Không chỉ về màu sắc và sự phối màu mà còn về 
chất liệu, sản phẩm của Louis Feraud Paris cũng rất 
cầu kỳ như sản phẩm là Vest, Louis Feraud Paris sử 
dụng chất liệu 100% len nguyên chất. Do vậy, tạo cho 

Louis Feraud Paris 

NHãN HIỆu THờI 
TRANG CAO CấP, 
đẳNG CấP CHO 
PHáI mạNH
  CáC sản phẩM Thời Trang Của Louis 

FerauD paris kiểu Dáng Thanh LịCh và 
kỹ ThuậT May sắC sảo, Tinh Tế nên đã 
đáp ứng yêu Cầu Cho Mọi Lứa Tuổi ở 
CáC quốC gia Châu âu và Châu á. sản 
phẩM Của Louis FerauD paris không 
Chỉ Chuyên về Thời Trang Công sở Cao 
Cấp, đẳng Cấp Mà Còn Có nhiều sản 
phẩM đặC BiệT ChấT Liệu Thân Thiện với 
Môi Trường và Bảo vệ Làn Da Cho người 
sử DỤng. 

MiNH THư
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người mặc cảm giác thoải mái, tự tin, tạo nên phong 
cách lịch lãm, thể hiện đẳng cấp của người mặc.

Đặc biệt, sản phẩm áo sơ mi caro thì 100% chất 
liệu của Louis Feraud Paris là cotton, đồng thời 
được kết hợp với công nghệ dệt may tiên tiến nên 
có khả năng chống co, nhăn, dễ dàng cho việc giặt ủi 
và bảo quản sản phẩm nên được giới doanh nghiệp, 
doanh nhân trong và ngoài nước, công chức, văn 
phòng ưu tiên sử dụng.

 Với sản phẩm cà vạt, Louis Feraud Paris sử dụng 
100% chất liệu silk, với nhiều màu sắc đa dạng, độc 
đáo và tinh tế nên có thể kết hợp với nhiều kiểu áo 
khác nhau. Áo thun với chất liệu 100% cotton tạo 
nên sự thoải mái cho người mặc. Màu sắc và kiểu 
dáng đa dạng đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của 
người dùng.

Louis Feraud Paris: Lấy tên của nhà 
thiết kế Louis Féraud đầy tài năng

Nhãn hiệu Louis Feraud Paris được lấy tên 
của nhà thiết kế - nghệ sĩ xuất sắc của Pháp và nổi 
tiếng từ những năm 1955. Louis Féraud sinh ngày 
13/2/1921 và mất ngày 28/12/1999 tại Pháp. Ông là 
một nhà thiết kế thời trang và đồng thời cũng là một 
nghệ sĩ xuất sắc của Pháp.

Năm 1950, Louis Féraud tạo ra sản phẩm đầu 
tiên của mình là “Maison de Couture” tại Cannes. 

Sau đó, đến năm 1955 ông đã phát triển và thành 
lập một ngôi nhà thời trang cao cấp ở Paris Rue du 
Faubourg Saint Honoré.

Từ giữa những năm 1950, ông đã thiết kế những 
mẫu quần áo cho giới thượng lưu Paris và thời kỳ 
này, ông cũng đã thiết kế quần áo cho nữ diễn viên 
nổi tiếng Brigitte Bardot, nhiều mẫu quần áo mà 
Brigitte Bardot mặc khi đóng phim đều do Louis 
Féraud thiết kế. 

Năm 1958, bộ sưu tập đầu tiên của ông là Haute 
Couture đã được trình bày tại Paris. Từ đó đến nay, 
thương hiệu quần áo Louis Feraud Paris đã nổi 
tiếng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có châu 
Á như Singapore, Thái Lan… Sản phẩm của Louis 
Féraud được giới thượng lưu đặc biệt ưa chuộng. Ở 
Việt Nam, sản phẩm của Louis Feraud Paris đã có 
mặt hơn 15 năm nay và được giới sành về thời trang 
lựa chọn trưng diện.

Louis Feraud và BB Travali được bán tại 
các trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam

Những năm trở lại đây, ông chủ phân phối sản 
phẩm thời trang danh tiếng Louis Feraud Paris 
- Trần Văn Lai đã phát triển thêm nhãn hiệu BB 
Travali đã ngày càng đáp ứng nhiều hơn các sản 
phẩm thời trang cho nam giới. Đồng thời trưng 
bày các nhãn thời trang Louis Feraud Paris và BB 
Travali tại hệ thống các trung tâm mua sắm, thương 
mại lớn của Việt Nam như: 

- Trung tâm thương mại Diamond plaza: 34 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Điện 
thoại: 0238 66811665.

 Parkson Lê Thánh Tôn Quận 1: 35Bis Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 
02388531328.

 Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, 
phường 12, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại: 0288113637.

 Parkson CT Plaza: 60 Trường Sơn, phường 2, 
Quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 02862757898.

Parkson Cantavil Quận 2: 1 Song Hành, P. An 
Phú, Quận 2, TP.HCM. Điện thoại: 028 66811655.

Mới đây vừa khai trương thêm 1 cửa hàng đồng 
nhãn hiệu Louis Feraud Paris tại 64 Lý Tự Trọng, TP 
Hà Tĩnh – quê hương của ông chủ phân phối nhãn 
hiệu Louis Feraud Paris và BB Travali. 

Ông Trần Văn Lai - Giám đốc phân phối nhãn 
hàng Louis Feraud Paris cho biết, trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục phát triển phân phối các sản phẩm thời 
trang nhãn hiệu Louis Feraud Paris và BB Travali 
đến các tỉnh thành trong toàn quốc.
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CHứNG CHỉ TIềN GỬI
Và NHữNG Ưu đIểm đáNG CHú Ý
  Thời gian gần đây, Chứng Chỉ Tiền gửi đã không Còn Là khái niệM xa Lạ đối với 

kháCh hàng. đặC BiệT Là khi CáC ngân hàng Liên TỤC pháT hành với nhiều Mệnh 
giá và Lãi suấT ưu đãi hấp Dẫn, điều này đang Biến Chứng Chỉ Tiền gửi Trở Thành 
MộT hình ThứC gửi Tiền đáng Chú ý Dành Cho kháCh hàng. vậy đâu Là những 
điểM nổi BậT đáng Chú ý Của hình ThứC Chứng Chỉ Tiền gửi so với hình ThứC TiếT 
kiệM Truyền Thống?

NHư NGọC
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Đa dạng kỳ hạn

Nếu như thời gian đầu phần lớn chứng chỉ tiền 
gửi ra đời có kỳ hạn trên 1 năm, nhằm đáp ứng nhu 
cầu vốn trung và dài hạn cho các ngân hàng thì hiện 
nay, để tối đa hóa lợi ích số tiền nhàn rỗi trong những 
khoảng thời gian khác nhau của khách hàng, các ngân 
hàng đã đưa ra nhiều kỳ hạn đa dạng và linh hoạt. 
Đơn cử như Ngân hàng Sài Gòn – SCB đang triển khai 
chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn với kỳ hạn 189 ngày, được 
phát hành từ 15/5 đến 15/8/2018. Theo đó, SCB sẽ phát 
hành 06 mệnh giá chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn bao 
gồm 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 
tỷ đồng, 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Lãi suất hấp dẫn

Nhằm thu hút khách hàng và đảm bảo nhu cầu vốn 
trong từng giai đoạn, hiện nay các ngân hàng thường 
đưa ra mức lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh. Lãi suất 
thay đổi tùy theo kỳ hạn gửi, tuy nhiên nhìn chung 
thường cao hơn lãi suất các hình thức gửi tiết kiệm 
truyền thống cùng kỳ. Với kỳ hạn 189 ngày, lĩnh lãi 
cuối kỳ, hiện nay SCB cũng đang đưa ra mức lãi suất 
ưu đãi 6.8%/năm. Hình thức chứng chỉ tiền gửi ghi 
danh cũng sẽ góp phần tăng tính an toàn cho khoản 
tiền gửi của khách hàng. Do vậy, nếu muốn tối đa hóa 
lợi ích và chủ động được thời gian nhàn rỗi của khoản 
tiền, chứng chỉ tiền gửi sẽ là hình thức gửi tiết kiệm 
đang lưu tâm dành cho khách hàng.

Chuyển nhượng linh hoạt

Mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi lựa 
chọn một kênh gửi tiết kiệm hoặc đầu tư đó chính là 
lãi suất và tính thanh khoản. Dù bị hấp dẫn bởi lãi 
suất nhưng lo ngại phát sinh nhu cầu vốn bất thường 
trong thời gian khoản tiền tiết kiệm chưa đến hạn tất 
toán thường khiến khách hàng e ngại khi lựa chọn 
các hình thức tiết kiệm, đặc biệt với kỳ hạn trung và 
dài hạn. Có thể nói thay vì lựa chọn một trong hai yếu 
tố trên thì chứng chỉ tiền gửi đang giải quyết cả hai 
mong muốn của khách hàng. Theo chính sách của 
SCB, chủ sở hữu chứng chỉ tiền gửi được tự do chuyển 
nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao 
đổi một cách dễ dàng, đặc biệt vẫn được hưởng mức 
lãi suất cạnh tranh so với các hình thức gửi tiết kiệm 
thông thường cùng kỳ hạn. Để tạo sự thuận lợi cho 
khách hàng, bên cạnh là đơn vị phát hành, tư vấn và 
thực hiện các thủ tục liên quan, SCB còn là đơn vị trung 
gian, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm người mua chứng 
chỉ tiền gửi một cách nhanh nhất, giúp khách hàng dễ 
dàng chủ động nguồn tài chính. 

Tóm lại, với nhiều hình thức tiết kiệm và đầu tư đa 
dạng như hiện nay, khách hàng nên tìm hiểu và tận dụng 
các kênh sao cho phù hợp nhất với nhu cầu vốn của 
mình, đồng thời góp phần gia tăng lợi nhuận và phân tán 
rủi ro. Bên cạnh gửi tiết kiệm thông thường để đảm bảo 
linh hoạt vốn thì đừng quên dành một khoản đầu tư vào 
chứng chỉ tiền gửi để nhận được lãi suất cao và giữ được 
khoản tiền lâu dài cho các kế hoạch trong tương lai.
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Masan Group hiện đang là tập đoàn 
về tiêu dùng lớn nhất đáp ứng nhu 
cầu của 90 triệu người tiêu dùng Việt 
Nam. Với lịch sử 22 năm phụng sự 

người tiêu dùng, hiện nay các sản phẩm của Masan 
đang ở vị trí dẫn đầu trong nhiều ngành hàng tiêu 
dùng với hệ thống phân phối hiệu quả và rộng khắp 
với gần 300.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Bằng việc không ngừng đầu tư vào những hệ thống 
sản xuất, vận hành tốt nhất, kết hợp với việc xây dựng 

thương hiệu, mạng lưới phân phối rộng khắp, quy mô 
lớn và quan trọng nhất là nguồn nhân lực chất lượng 
cao, Masan là doanh nghiệp dẫn đầu trong mỗi lĩnh 
vực kinh doanh. Do đó, Masan Group đã vinh dự được 
nằm trong danh sách Top 50 công ty kinh doanh hiệu 
quả nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu 
Tư đánh giá.

Bảng xếp hạng Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu 
quả nhất Việt Nam năm 2018 được triển khai trên 
cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên 

Masan Group: 

TăNG TRƯởNG bềN VữNG đẾN Từ 
NềN TảNG VậN HàNH HàNG đầu
  “sự Tăng Trưởng Bền vững Chỉ Có Thể đạT đượC nhờ việC xây Dựng hệ Thống và 

nền Tảng vận hành TốT nhấT. khi ThaM gia vào MộT ngành, Chúng Tôi pháT Triển MộT 
Chiến LượC riêng Cũng như CáC Mô hình kinh Doanh Có Thể nhân rộng để vươn 
đến vị Thế Dẫn đầu Thị Trường Trong Từng Lĩnh vựC,” đó Là TầM nhìn Chiến LượC Của 
Chủ TịCh Masan group, ông nguyễn đăng quang về hiệu quả vận hành và nền Tảng 
Tăng Trưởng Của Masan xuyên suốT CáC Lĩnh vựC kinh Doanh Của Tập đoàn.

BÌNH AN
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tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) và lợi nhuận 
trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách 
quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Nền tảng vận hành hàng đầu

Masan Group đang sở hữu những nền tảng kinh 
doanh hiệu quả nhất trong từng ngành nghề với kết 
quả đã được thể hiện trong Quý 1/2018, và đà tăng 
trưởng đó sẽ tiếp tục được duy trì trong Quý 2.

Trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, Masan Nutri-
Science (“MNS”) hiện đang là công ty dẫn đầu khoảng 
35% thị phần thức ăn chăn nuôi heo (không tính trại 
gia công). Thành lập từ năm 2014 đến nay, MNS hiện 
đã phát triển thành một doanh nghiệp với nền tảng 3F 
(“Từ trang trại đến bàn ăn hoàn chỉnh”) tích hợp hoàn 
chỉnh nhằm chiếm lĩnh thị trường thịt tại Việt Nam, 
với quy mô thị trường lên đến 9 tỷ USD.

Thành công của Masan Consumer (“MCH”) trong 
việc tung ra các sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu 
dùng của MCH đến từ đội ngũ Nghiên cứu Thị trường 
(“Consumer Insight”) hiệu quả, sâu sát với người tiêu 
dùng. Qua đó, đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển Sản 
phẩm (“R&D”) có những dữ liệu quý giá để tạo nên 
những phát kiến mới độc đáo, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng và thay đổi không ngừng của người tiêu dùng. 
MCH cũng đã mạnh dạng đầu tư 3 triệu USD vào trung 
tâm R&D mới, hiện đại, nơi những sáng kiến đột phá 
được hiện thực hoá mỗi ngày. Ngoài ra, không thể 
không kể đến hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 
300.000 điểm bán hàng trên cả nước.

Masan Resources (“MSR”) đang hoàn thiện một 
chu trình nâng cấp tuyển trọng lực vonfram để tăng 
tỷ lệ thu hồi vonfram lên đến 68% trong Quý 2/2018, 
so với chỉ 64% trong năm 2017. Nền tảng kỹ thuật này 
là là một phần quan trọng trong chiến lược giành thị 
phần trên thị trường các sản phẩm hóa chất vonfram 
toàn cầu nhằm tăng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông 
của Công ty.

Công ty liên kết của Masan Group là Techcombank 
hiện đang sở hữu và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nền tảng 
công nghệ và nguồn nhân lực, quản lý chi phí và quản 
trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Techcombank là 
ngân hàng số 1 Việt Nam về lợi nhuận với tỷ số lợi 
nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) trên 20% và 
tỷ lệ chi phí/ thu nhập (“CIR”) dưới 40%. 

Chiến lược thực thi hiệu quả

MNS đang sở hữu nền tảng vững chắc để có thể 
tung ra những sản phẩm “thịt mát” (“fresh chilled 

meat”) đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 
2018. Sau khi thành công với mảng thức ăn chăn nuôi 
với nhãn hiệu “Bio-zeem”, trang trại chăn nuôi heo kỹ 
thuật cao Masan Nutri-Farm cũng đã đi vào hoạt động 
tại Nghệ An vào tháng 12/2017 với công suất nuôi lên 
đến 250.000 heo thịt/năm. Không lâu sau đó, việc khởi 
công tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam vào đầu năm 
2018 là mảnh ghép cuối cùng để có thể mang “thịt 
mát” đến người tiêu dùng. 

Doanh thu của MNS trong Quý 2/2018 được dự báo 
sẽ tăng 9% lên 3.499 tỷ đồng so với Quý 1/2018. Với 
nền tảng 3F (“Từ trang trại đến bàn ăn”) hoàn chỉnh, 
MNS sẽ được lợi nhờ vào sự phục hồi của thị trường 
chăn nuôi.

Trong khi đó, đà tăng trưởng của MCH được duy 
trì bởi việc chuyển đổi người tiêu dùng sang sử dụng 
các sản phẩm cao cấp. Các dòng sản phẩm gia vị cao 
cấp đóng góp 15% doanh thu ngành hàng gia vị so 
với 10% vào Quý 2/2017. Tiêu biểu, mì ly Omachi với 
cây thịt đã đóng góp 10% doanh thu của nhãn hiệu 
Omachi trong ngành thực phẩm tiện lợi. 

Nhờ chiến lược thực thi xuất sắc, MCH hiện 
đang đứng thứ hai ở Việt Nam về “số lần chọn mua” 
(“CRP”) theo báo cáo Brand Footprint 2018 của Kantar 
Worldpanel. MCH sở hữu 6 trên 10 thương hiệu mạnh 
về thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, nhiều nhất 
trong ngành. Việc thăng hạng của các nhãn hiệu 
Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử trong danh sách 
Top 10 ở 4 thành phố so với lần xếp hạng năm 2017 
của Kantar Worldpanel là kết quả của chiến lược 
“premiumization” (cao cấp hóa danh mục sản phẩm) 
trong thời gian vừa qua.

Doanh thu quý 2/2018 của MCH dự kiến đạt 4.060 
tỷ đồng, tăng 16% so với 3.485 tỷ đồng so với cùng 
kỳ 2017.

Trong bối cảnh giá vonfram tăng mạnh và tỷ lệ 
thu hồi được cải thiện, MSR kỳ vọng đạt tăng trưởng 
doanh thu thuần từ 1.383 tỷ đồng trong Quý 1/2018 
lên 1.895 tỷ đồng trong Quý 2/2018, tăng trưởng 37%. 
Ngân hàng Techcombank cũng đã niêm yết thành 
công tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh vào ngày 4/6/2018, và trở thành ngân hàng đứng 
thứ hai thị trường về giá trị vốn hoá. 

Tất cả những nền tảng kinh doanh này đều đang 
đi đúng hướng để vị thế dẫn đầu trong từng lĩnh vực, 
đúng với tầm nhìn của Masan Group. Dù là lĩnh vực 
thức ăn chăn nuôi, thịt tươi sống hay khoáng sản, 
mục tiêu của Masan là vượt qua và trở nên độc lập 
với chu kỳ hàng hoá, qua đó đạt được tăng trưởng 
bền vững. 

NHÀ ĐẦU TƯ | SỐ 100 THÁNG 6/2018 75



“Gửi vàng nhầm mặt” và nước mắt nhà thầu

 Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn gồm: Hợp 
phần cao tốc dài 64km và hợp phần tăng cường mặt 
đường dài 105km, với mức đầu tư tới 12.000 tỷ đồng, 
được khởi công từ tháng 7/2015. Tuy nhiên do không 
“chọn đúng mặt để gửi vàng” nên đến 2017, dự án có 
nguy cơ phá sản hoàn toàn.

Đỉnh điểm là tháng 3/2017, Bộ Giao thông vận tải 
đã phải quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư 
(đứng đầu là UDIC). Sự đình trệ này đã đẩy các nhà thầu 
lâm vào cảnh sống dở chết dở vì họ đã ứng vốn trước để 
thực hiện dự án; để lại dư luận xấu cho người dân và 
chính quyền địa phương nơi dự án đi qua.

Tình hình này khiến lãnh đạo Bộ GTVT đã phải 
kêu gọi những nhà đầu tư có năng lực “giải cứu” dự 
án. Nếu chọn sai nhà đầu tư, kịch bản mất mát có thể 
sẽ lặp lại: Dự án sẽ đội dự án Đường sắt Hà Đông – 
Cát Linh, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dự án Metro tại 
TP.HCM.

Cuối cùng, nhân vật được chọn để thực hiện sứ 
mệnh giải cứu, là nhóm nhà đầu tư đã từng thực hiện 
rất thành công nhiều dự án hầm đường bộ phức tạp, 
hiện đại nhất Việt Nam, với tiến độ luôn về đích trước 
thời hạn và tiết kiệm cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng: 
Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân…

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, đơn vị được lựa chọn giải 
cứu dự án, đã đắn đo rất nhiều khi đứng trước những 
công việc ngổn ngang mà nhà đầu tư cũ để lại bởi nhà 
đầu tư cũ không những gặp vấn đề lớn về tài chính 
mà còn yếu kém về năng lực quản lý. Nếu không có tư 
duy hoạch định, quản lý, sắp xếp khoa học, quyết liệt, 
thì việc tiếp quản một mớ bòng bong như vậy sẽ trở 
thành thách thức thực sự.

Nhưng rồi, ông Hoàng và cộng sự quyết định giải 
cứu dự án. Tập đoàn của ông Hoàng, vốn rất thành 

công ở các dự án miền Trung và miền Nam. Lúc đó 
ông không có ý định Bắc tiến nhưng sau khi UDIC bị 
Bộ Giao thông vận tải chấm dứt hợp đồng, một số nhà 
thầu của UDIC đã đến gặp ông. Họ chảy nước mắt vì 
khoản tiền không nhỏ đã ứng trước của mình có nguy 
cơ sạch bách, hàng trăm, hàng ngàn công nhân có nguy 
cơ thất nghiệp. Có những vị còn nói: “Nếu dự án phá 
sản, họ chỉ còn nước tự tử. Rất mong anh vào cuộc!”. 

Coi giải cứu cho dân là điều kiện 
quan trọng để giải cứu dự án

Một trong những vấn đề mà Công ty Cổ phần BOT 
Bắc Giang – Lạng Sơn đồng thuận cao với UBND tỉnh 
Lạng Sơn khi chấp nhận giải cứu dự án, đó là phải 
kiến nghị để xóa bớt một trạm thu phí trên tuyến 
đường 105km này.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Công ty CP BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn cho biết Dự án ban đầu thiết kế 2 
trạm thu giá trên tuyến đường 105km này. Nếu có hai 
trạm thu, thì đương nhiên nhà đầu tư sẽ thuận lợi hơn 
nhiều về phương án tài chính.

“Thế nhưng chúng tôi hiểu rằng, nếu nhà đầu 
tư không hài hòa lợi ích với người dân, thì cả hai sẽ 
không thể chung sống với nhau hòa thuận và lâu dài. 
Chính vì vậy, chúng tôi và UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ cho xóa đi một trạm. Giải 
pháp ấy sẽ khiến chúng tôi khó khăn hơn về phương 
án tài chính, nhưng chắc chắn người dân sẽ hài lòng”, 
ông Hoàng nói.

Ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
BOT Bắc Giang – Lạng Sơn cho biết: “Ban đầu, cũng có 
nhiều ý kiến cho rằng: Độ dài 105km hoàn toàn phù 
hợp cho việc đặt hai trạm thu giá (trước có quy định 
hai trạm không được cách nhau dưới 70km), nhưng 
chúng tôi vẫn cương quyết đồng thuận với UBND tỉnh 
xóa bỏ 1 trạm. Việc hài hòa lợi ích của nhà đầu tư với 
người dân, bao giờ cũng là nguyên tắc tối quan trọng 
của chúng tôi”.

LầN đầu TIÊN mộT NHà đầu TƯ 
KIẾN NGHị xóA bỚT TRạm THu PHÍ
  Lần đầu Tiên, MộT nhà đầu Tư BoT Cùng uBnD Tỉnh Chủ động kiến nghị Thủ 

Tướng xóa BớT MộT TrạM Thu phí, để đỡ gánh nặng Cho Dân.

 PHAN CHÍNH
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Và kiến nghị hợp tình đó đã được Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận.

Việt Nam là đất nước đang trên con đường phát 
triển, nhà nước không thể đảm đương hết được những 
nhiệm vụ nặng nề, vì vậy chắc chắn không thể thiếu 
những dự án xã hội hóa, BOT. Nhưng cả BOT lẫn cuộc 
sống của người dân sẽ không thể khá lên, nếu nhà đầu 
tư, nhà nước và người dân không được hài hòa lợi ích. 
Theo chúng tôi, việc một nhà đầu tư cùng UBND tỉnh 
dũng cảm xóa bớt trạm BOT, bớt gánh nặng cho dân, 
sẽ là câu chuyện mà các bên cần nhìn vào nếu muốn 
phát triển bền vững.

Sự đồng lòng của người dân

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng 
cho biết, dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đang 
thay đổi từng ngày, lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh 
hết sức tin tưởng vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang 
- Lạng Sơn cũng như các đơn vị thi công dự án, với 
địa phương công tác phối hợp với nhà đầu tư là rất 
tốt, hàng tuần lãnh đạo luôn có mặt tại hiện trường 
để đốc thúc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dự 
án cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân 
địa phương.

Còn theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, trong giai đoạn 
đầu giữa Công ty và tỉnh Lạng Sơn là đối tác với nhau 
để giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án, việc thay 
đổi nhà đầu tư cơ bản đã nhận được sự đồng lòng của 
người dân địa phương.

Theo ông Hoàng, với sự hiểu biết của một nhà đầu 
tư BOT chuyên nghiệp, nhà đầu tư đã chủ động đề 
xuất rút bớt 1 trạm thu phí như hợp đồng ban đầu với 
Bộ GTVT, hiện còn 1 trạm thu phí vì lợi ích của người 
dân và để cho họ có quyền lựa chọn. “Việc chuyển đổi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với một dự án từ 
Bộ GTVT chuyển về cho tỉnh làm đại diện là lần đầu 
tiên trong lịch sử ngành giao thông, các dự án từ tỉnh 
chuyển về cho Bộ thì rất nhiều”, vị này nói.

Được biết, dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn nằm 
trong quy hoạch đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn nối 
từ Thủ đô Hà Nội tới Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng 
Sơn) và kết nối với tuyến cao tốc quốc tế Hữu Nghị - 
Nam Ninh (Trung Quốc) của Hành lang kinh tế giao 
thương Việt Nam-Trung Quốc. Tuyến cao tốc này hình 
thành sẽ góp phần quan trọng giảm ách tắc giao thông 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương 
trong khu vực.
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Những ngày đầu đáng nhớ

Tôi còn nhớ vào một ngày đầu tháng 5/1994, tại 
nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty Sông Gianh, 
Quảng Bình đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Cầu 
Diễn, Hà Nội. Hôm đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng 
đoàn công tác Trung ương đến thăm nhà máy vào một 

buổi chiều vàng, giữa lúc nông dân đang hối hả xuống 
đồng thu hoạch vội vụ lúa xuân bội thu. Đến với nhà 
máy, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ngỡ ngàng trước cảnh 
quan môi trường của một nhà máy sản xuất phân bón 
sạch, đẹp với một đội ngũ bao gồm các nhà khoa học, 
kỹ sư nông nghiệp, công nhân lành nghề làm việc ở 
đây. Tổng bí thư ghi nhận, đây là một nhà máy sản 

SÔNG GIANH: 

TIẾNG GọI CủA NHữNG mùA VàNG
  Trong Công CuộC pháT Triển nông nghiệp, nông Dân, nông Thôn, nhắC đến hai 

Chữ sông gianh Ta BiếT ngay đó Là quê hương quảng Bình, quê hương Của Mẹ 
suốT “Chang Chang Cồn CáT…”. Miền đấT khắC nghiệT đầy nắng Mưa Bão Tố ấy đã 
Tôi Luyện nên Bao Thế hệ, đóng góp nhiều nhân Tài Cho đấT nướC, Trong đó phải 
kể đến những người LàM nên kỳ TíCh phân Bón sông gianh, Con ChiM đầu đàn 
về sản xuấT phân Bón nông nghiệp hữu Cơ. ra đời Từ những năM 80 Của Thế kỷ 
TrướC, đến nay, Công Ty sông gianh vẫn vừng vàng Tiếp BướC vững ChắC Trên 
Con đường hội nhập.

ANH BÌNH
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xuất ra nhiều loại phân bón phục vụ nông nghiệp 
mang tầm vĩ mô của đất nước. 

Sau khi tham quan dây chuyền sản xuất các loại 
phân bón, trong đó chủ yếu phân bón vi sinh, phân 
bón lá của Công ty, GSTS Vương Khả Cúc, cố vấn Hội 
đồng khoa học của Công ty báo cáo trước Tổng Bí thư 
về sản phẩm phân bón qua lá là đề tài khoa học do 
GSTS nghiên cứu (1994) đưa vào sản xuất thành công 
đầu tiên tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh về giá trị, 
chất lượng ưu việt trên cả một số Công ty nước ngoài 
sản xuất từ Mỹ, Đức, Thụy Điển… đang cung ứng trên 
thị trường Việt Nam.

Những lời động viên của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
là nguồn động lực lớn để Công ty tiếp tục phát triển. 
Đồng thời, tiếp tục nắm bắt ứng dụng, những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mang tầm thế giới. Vì thế sản phẩm 
phân bón vi sinh không những nâng cao năng suất, 
chất lượng cây trồng mà còn cải tạo, trả lại cho đất sự 
phì nhiêu sau bao năm tháng canh tác bị ảnh hưởng 
từ thuốc bảo vệ thực vật, từ các loại phân bón vô cơ 
làm cho đất bị chai cứng, nay trở nên màu mỡ.

Sông Gianh hành trình cùng đất nước

Bước sang thời buổi cơ chế thị trường, Tổng Công 
ty Sông Gianh không thể tránh khỏi những khó khăn 
phức tạp trong sự nghiệp phát triển, nhất là nguồn vốn 
đầu tư để xây dựng các hệ thống nhà máy sản xuất 
phân bón đến cả tiêu thụ sản phẩm. Nhiều lúc, tưởng 
chừng như gục ngã trước sự cạnh tranh khắc nghiệt 
của cơ chế thị trường. Và, cũng trong giai đoạn khó 
khăn này, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư 
nhiều nhà máy sản xuất phân bón công nghệ cao. Nếu 
tư duy chậm cộng với thế và lực yếu không đủ tầm để 
cạnh tranh tồn tại thì nguy cơ tụt hậu là rất cao. 

Vì thế, Công ty đã tạo cho mình một bước đi vững 
chắc, sản phẩm phân bón sản xuất ra luôn được nông 
dân ưa chuộng sử dụng trong canh tác. Nắm bắt thời 
cơ mở ra hướng kinh doanh đa ngành, đa nghề trên 
bốn lĩnh vực như: Lấy sản xuất phân bón làm chính; 
xây dựng nhà máy sản xuất bao bì; thành lập Công 
ty xây dựng; nhà hàng khách sạn. Vì thế trong mấy 
năm qua, Tổng Công ty tập trung đầu tư vào các dây 
chuyền công nghệ đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng 
nhà máy phân bón Sông Gianh 9 chuyên sản xuất 
NPK tại Bình Dương với công suất 100.000 tấn/năm, 
tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, khép kín chuỗi nhà 
máy SX phân bón trên cả nước; đầu tư xây dựng nhà 
máy phân bón Hà Gianh, đặt tại Cụm công nghiệp 
Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, nhà máy này 
chuyên sản xuất phân bón NPK công nghệ urê hóa 
lỏng và phân hữu cơ sinh học với công suất 150.000 
tấn/năm, tổng đầu tư 150 tỷ đồng. Đây là nhà máy có 

dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay bởi 
công nghệ urê hóa lỏng. 

Sau một thời gian trăn trở vật lộn, Công ty Sông 
Gianh đã đột phá trở thành một Tổng Công ty cổ phần 
phân bón lớn trên cả nước. Sông Gianh bây giờ đã 
mang tầm vóc nhà sản xuất phân bón hàng đầu quốc 
gia với 13 đơn vị thành viên, trong đó 11 đơn vị chuyên 
sản xuất, kinh doanh phân bón cùng với trên 500 nhà 
phân phối và đại lý cấp 1, trên 1.000 đại lý cấp 2, cửa 
hàng, nông lâm trường, trạm trại... trong và ngoài nước. 
Hàng năm Tổng Công ty Sông Gianh đã cung cấp cho thị 
trường trên dưới 400 nghìn tấn phân bón các loại. Nếu 
tính những năm 2010 về trước, tổng tài sản của Sông 
Gianh mới có 80 tỷ, doanh thu 90 tỷ thì đến 2018 tổng tài 
sản lên tới trên 500 tỷ đồng, tổng doanh thu trên 1.000 
tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 600 
người, lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Sau 30 năm trở lại

Về lại Sông Gianh vào một buổi chiều khi bà con 
nông dân đang hối hả thu hoạch vụ đông xuân bội 
thu, chuẩn bị triển khai vụ hè thu tới, trên con đường 
vào thăm nhà máy, những đoàn xe chở phân bón nối 
đuôi nhau hối hả lên đường, đến mọi vùng quê các 
tỉnh miền Trung để chuẩn bị cùng bà con nông dân 
xuống đồng bón các loại phân bón “đặc chủng” chất 
lượng, hiệu quả như phân NPK hóa lỏng, phân bón 
lá… Các sản phẩm của Sông Gianh không những tăng 
năng suất vượt trội mà còn góp phần kháng trừ sâu 
bệnh tốt, góp phần đưa lại những mùa vàng bội thu.

Tôi cùng Tổng giám đốc Biền Văn Nga rảo bước 
quanh khuôn viên, nơi chôn rau cắt rốn của Công ty 
Sông Gianh tọa lạc trên mảnh đất Ba Đồn nghèo khó 
trước đây, nay cả khu vực này đã trở thành thị xã Ba Đồn 
sầm uất. Tất cả quang cảnh quần thể nhà máy đến trụ 
sở làm việc của Công ty, nhìn bên ngoài vẫn đơn sơ, giản 
dị và rất mộc mạc, như những ngày đầu. Tổng Giám đốc 
cùng cộng sự vẫn miệt mài làm việc trong những căn 
phòng nhỏ bé khiêm tốn. Nhưng với tâm thế của một 
đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đầu đổi mới, họ đã 
lặng lẽ âm thầm dâng cho đời những sản phẩm phân 
bón cho đất nở hoa đóng góp của cải vật chất cho xã hội, 
cho những vùng quê nông thôn nghèo khó trước đây 
nay trở thành những vùng quê trù phú, an lành.

Nghĩ về quá khứ 30 năm một chặng đường dài 
gian nan vất vả, Tổng giám đốc Biền Văn Nga khiêm 
tốn nói: “Để có được thành công như ngày hôm nay, 
bên cạnh sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, CNV trong đó 
phải ghi nhận sự tin yêu đóng góp đắc lực tin yêu luôn 
sử dụng phân bón của bà con nông dân”.

Quảng Bình tháng 5/2018
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Giống lúa “trời ban”

Chúng tôi có mặt trên đồng ruộng Quảng Ngãi, nơi 
bà con nông dân đang ra sức thu mùa để chuẩn bị 
đất gieo cấy vụ hè thu. Tới xã Bình Dương, diện tích 
Thiên ưu 8 được bà con nông dân chọn làm mô hình 
giống lúa chất lượng cao. Phó giám đốc Công ty Giống 
cây trồng Trung ương cùng đi cho biết, vụ Đông Xuân 
2017 - 2018, giống lúa Thiên ưu 8 được canh tác trên 
diện tích gần 100ha tại xã Bình Dương. Theo đánh giá 
của người dân, vụ mùa năm nay, Thiên ưu 8 đã thể 
hiện được ưu thế vượt trội so với các giống khác trồng 
cùng thời điểm, đạt năng suất sản lượng tương đối 
cao, năng suất bình quân đạt 75 - 80 tạ/ha.

Tại Quảng Nam, trong vụ Đông - Xuân năm nay 
huyện Núi Thành chọn thôn Trà Tây để thực hiện mô 
hình IPM trên cây lúa kết hợp kỹ thuật canh tác lúa 
cải tiến (SRI) trên giống lúa Thiên ưu 8. Sau thời gian 
thử nghiệm mô hình trên cho kết quả tốt, được người 
dân đánh giá cao với khả năng đẻ nhánh khỏe, năng 
suất và kháng sâu bệnh vượt trội. Thiên ưu 8 là loại 

hạt nhỏ, dài, cơm ngon cho năng suất bình quân đạt 
72 tạ/ha. Đặc biệt, Thiên ưu 8 là giống lúa có ưu điểm 
vượt trội với khả năng chống chịu tốt ở thời tiết khí 
hậu khắc nghiệt, ít sâu bệnh cho năng suất, sản lượng 
cao, chất lượng gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn 
vụ mùa trong khoảng từ 95 đến 105 ngày. Vì thế, nông 
dân Quảng Nam hy vọng Thiên ưu 8 sẽ là bà đỡ giúp 
nông dân sản xuất mô hình lúa chất lượng cao trong 
sản xuất nông nghiệp.

Rời Quảng Nam, chúng tôi đến với huyện Hải 
Lăng, Do Linh (Quảng Trị), nơi được mùa bội thu. 
Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Hưng cho biết: 
Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, năng suất lúa ước đạt 
82 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 1 tạ so 
với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 150.223,9 
tấn, tăng 4.000 tấn so với vụ Đông Xuân 2016 - 2017. 
Trong 2 năm trở lại đây, Quảng Trị tập trung thực 
hiện chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ. Đó là sự kết hợp giữa các giống lúa thuần 
như Thiên ưu 8 với sử dụng phân bón hữu cơ Ong 
Biển vào gieo trồng.

THIÊN Ưu 8 - bộI THu
KHẮP CáNH đồNG mIềN TRuNG
  giống Lúa Thuần Thiên ưu 8 Là Bộ giống ChấT Lượng Do Công Ty Cổ phần 

giống Cây Trồng Trung ương (vinaseeD) Chọn Tạo đã đượC Bộ nn&pTnT Công 
nhận Là Bộ giống Chuẩn quốC gia và đượC người nông Dân Của CáC Tỉnh, vùng 
Miền Trên Cả nướC đưa vào sản xuấT.

ANH BÌNH
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Cũng theo ông Hưng, sản phẩm phân bón hữu cơ 
vi sinh Ong Biển là một loại phân bón độc nhất vô nhị, 
chỉ bón phân và tưới nước, không phải sử dụng đến 
thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón vô cơ nữa. Thiên 
ưu 8 là giống lúa thuần cho năng suất cao khi bón 
phân Ong Biển hoàn toàn trở thành gạo hữu cơ mang 
đặc trưng riêng của vùng đất Quảng Trị. 

Tại Quảng Bình, nông dân huyện Lệ Thủy cũng được 
mùa bội thu, trong đó phải ghi nhận giống lúa Thiên ưu 8 
là giống lúa vượt trội hơn hẳn so với các loại giống khác. 
Ông Nguyễn Văn Hạnh - nông dân Lệ Thủy cho biết: “Gia 
đình tôi sản xuất 8 mẫu ruộng toàn dùng giống Thiên ưu 
8. Nếu tính bình quân mỗi sào cho năng suất trên 4 tạ 
thì mỗi ha phải trên 8 tấn. Thiên ưu 8 không những cho 
năng suất cao lại được giá, gạo ngon thơm dẻo”.

Thiên ưu 8 lấy lại niềm tin

Trở về Hà Tĩnh, mảnh đất luôn phải hứng chịu sự 
khắc nghiệt của thời tiết. Người nông dân nơi đây vẫn 
chưa hết nỗi ám ảnh về vụ Đông Xuân 2017 mất mùa 
nặng nề trong đó có giống lúa Thiên ưu 8. 

Nói về khách quan, nếu công tác quản lý tốt, phát 
hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn kịp thời 

thì không thể mất mùa đến mức như vậy. Nhưng dẫu 
sao cũng do thời tiết bất lợi lúa trổ bông đúng lúc rét 
đậm, rét hại kéo dài, cơ hội cho bệnh dịch đạo ôn trổ 
bông xâm nhập, chỉ trong vòng một thời gian ngắn 
toàn bộ diện tích giống Thiên ưu mất trắng.

Thế nhưng, vụ mùa này khác xa với nỗi ám ảnh 
của chuyện cũ, chúng tôi đến xã Trung Lộc (huyện 
Can Lộc) là xã gieo trồng hơn 100ha giống lúa Thiên 
ưu 8 vụ Đông Xuân 2017 - 2018. Mặc dầu ngành nông 
nghiệp của Hà Tĩnh không cơ cấu Thiên ưu 8 cho vụ 
Đông Xuân này, nhưng thông tin mà chúng tôi có 
được, toàn tỉnh nông dân gieo cấy trên 2.000ha giống 
Thiên ưu 8 (giống nông dân tự để) đều cho năng suất 
vượt trội. Nông dân Nguyễn Văn Thái phấn khởi cho 
biết: “Mặc dù vụ trước chúng tôi trắng tay vì Thiên ưu 
8, nhưng vụ này nhà tôi vẫn tiếp tục gieo trồng giống 
này với diện tích 3 sào, năng suất đạt khoảng 3,5 tạ/
sào. Vì thế, chúng tôi vẫn bén duyên với Thiên ưu 8, 
vì lúa cho gạo ngon, dễ ăn, dễ bán”. Điều đó cho thấy, 
Thiên ưu đang 8 dần lấy lại phong độ sau vụ mất mùa 
lịch sử tại Hà Tĩnh. 

Tại Nghệ An, Thanh Hóa người nông dân cũng đều 
xem Thiên ưu 8 là giống lúa “trời ban” nên nông dân 
vẫn luôn gắn bó với giống lúa ưu việt này.
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ĐáP ứng nHu cầu nHà ở của Quí kHácH Hàng, cÔng Ty cổ PHần PHáT Triển nHà cần 
THơ xin THÔng báo cHương TrìnH kHuyến mãi HấP dẫn căn Hộ cHung cư cao cấP!

Giảm giá cho khách hàng mua căn hộ chung cư cao cấp Hưng Phú. Giá bán chỉ từ 520 triệu đồng/ căn. 
Chỉ cần 170 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu một căn hộ. Để tạo điều kiện cho khách hàng đủ tiền mua 
nhà, Ngân hàng còn cho vay đến 70% giá trị căn nhà trong thời hạn 20 năm. Thủ tục nhanh, gọn, đơn giản. 
Các căn hộ lầu 1 đến lầu 4 có diện tích từ 48,56m2 đến 87,14m2.

Căn hộ chung cư cao cấp Hưng Phú, là chung cư 5 tầng, toạ lạc tại trục chính dự án Khu dân cư Hưng 
Phú 1. Tuyến đường có lộ giới 47m. Chung cư đối diện với Trung tâm hành chính TP Cần Thơ trong tương 
lai; quanh chung cư có Trường mẫu giáo, Trường Tiểu học, Trường trung học cấp II, III; có siêu thị; bệnh viện, 
công viên… Chung cư nằm trên tuyến đường qua bến thuyền của dự án Khu vui chơi giải trí và sân Golf và 
khu nhà ở cao cấp của của tập đoàn Vincom… 

Ngoài sản phẩm Chung cư, trong tháng 06 năm 2018, Công ty sẽ mở bán kinh doanh lô nền tại các dự 
án Công ty đang làm chủ đầu tư như: Khu TĐC Phú An, Khu TĐC Tân Phú… Với những ưu thế vị trí của các 
dự án sẻ tạo nhiều tiềm năng phát triển và là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. 

*KHáCH HàNG Có NHu Cầu VuI lòNG lIêN Hệ PHòNG KINH doANH CôNG Ty: 0292.3810.300 

*SàN GIAo dịCH CHuNG Cư HưNG PHú:
CăN Hộ P.014. BloCK A. CHuNG Cư 5 TầNG. PHườNG HưNG PHú, QuậN CáI RăNG, THàNH PHố CầN THơ.

ĐT: 0292 3 892555. 0903629376 (ANH BìNH).

CôNG Ty Cổ PHầN PHáT TrIểN NHà CầN THơ
Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 0292.3829.451 - Fax: 0292.3752.776



Vai trò của Trung tâm Xúc 
tiến và Hỗ trợ đầu tư 

Nghệ An đang thực hiện các giải pháp nhằm thu 
hút hiệu quả các dự án đầu tư, trong đó, có việc nâng 
cao vai trò của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 
tỉnh Nghệ An (Nghệ An IPSC) trong các hoạt động xúc 
tiến đầu tư của tỉnh, tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư 
và doanh nghiệp trong việc giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc khi đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Nghệ An IPSC đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm (Quyết định 
số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017) và Quy chế 
phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố, thị xã (Quyết định số 4926/QĐ-
UBND ngày 19/10/2017); tích cực tham gia góp ý ban 
hành Quy định mới về trình tự, thủ tục đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An (Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2017 thay thế Quyết định 06/2015/QĐ-
UBND). Nghệ An IPSC từng bước khẳng định vị trí, vai 
trò là cầu nối, “bà đỡ” cho nhà đầu tư, doanh nghiệp 
khi đến với Nghệ An để thực hiện đầu tư kinh doanh, 
được các nhà đầu tư tin cậy.

Nghệ An: 

THu HúT HIỆu quả
CáC Dự áN đầu TƯ
  với nhiều Chính sáCh ưu đãi, những năM qua, nghệ an đã Tăng Cường, đổi Mới 

CáC hoạT động hỗ Trợ Doanh nghiệp, xúC Tiến đầu Tư để quảng Bá, giới Thiệu 
TiềM năng Của Tỉnh đến Bạn Bè quốC Tế. nhiều nhà đầu Tư, Tập đoàn Có Thương 
hiệu Mạnh Trong và ngoài nướC đã Chọn nghệ an LàM điểM Dừng Chân để Triển 
khai CáC Dự án Lớn.

sỹ TâN - VăN DũNG
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Thành tựu bước đầu

Tính đến cuối năm 2017 và quý I năm 2018, Nghệ 
An đã thu hút thành công hơn 172 dự án đăng ký đầu 
tư, xây dựng và sản xuất kinh doanh trên tất cả các 
lĩnh vực với số vốn gần 15 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh 
15 lượt dự án, với tổng vốn điều chỉnh trên 314,43 
tỷ đồng.

Nhiều dự án với số vốn hàng nghìn tỷ đồng đã 
được triển khai đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới 
cho kinh tế - xã hội của địa phương. Đơn cử như các 
dự án của Tập đoàn Vingroup, Masan, FLC; Nhà máy 
Hoa Sen, Nhà máy Xi măng Sông Lam; Khu công 
nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Dự án đầu 
tư hạ tầng 2 khu công nghiệp của Tập đoàn Hemaraj 
đến từ Thái Lan, Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Tổ 
hợp khách sạn vui chơi, giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng 
Vinpearl Cửa Hội, Dự án Đô thị Vinh (WB), Tổng kho 
xăng dầu DKC, Cảng biển Vissai… hứa hẹn sẽ tạo 
nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương trong thời 
gian tới.

Trong thời gian qua, Nghệ An cũng đã đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến đầu tư bằng cách trực tiếp gặp 
gỡ, đàm phán với các tập đoàn kinh tế lớn trong khu 
vực ASEAN, châu Úc, châu Á như Malaysia, Hồng 
Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản… Bước đầu, hiệu quả của 
các cuộc đàm phán song phương đã tạo điểm sáng 
cho Nghệ An được các nước trên thế giới quan tâm, 
ủng hộ, tạo đà cho việc thu hút nguồn vốn FDI vào 
đầu tư.

Ngoài việc gặp gỡ với các đối tác là tập đoàn kinh 
tế lớn trong khu vực và trên thế giới, Nghệ An còn 
duy trì các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa 
với các tỉnh, thành phố thuộc các quốc gia như: TP 
Vinh với TP Fukuroi của tỉnh Shizuoka (Nhật Bản); TP 
Namyangju (Hàn Quốc) với TP Vinh; Nghệ An với các 
tỉnh biên giới giữa Lào và Việt Nam…

Bằng các mối quan hệ hữu nghị nói trên, Nghệ An 
đã tranh thủ được sự ủng hộ của các Bộ, ngành trung 
ương và các quốc gia trên thế giới để giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh, tiềm năng của mình nhằm thu hút đầu 
tư một cách có hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND 
tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, Nghệ An cũng đã 
đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông 
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư dễ dàng 
giao thương, qua lại. Xác định hạ tầng cơ sở kỹ thuật 
là động lực tạo đà phát triển cho kinh tế xã hội nên 
Nghệ An luôn ưu tiên GPMB, nhanh chóng đưa vào 
sử dụng các tuyến giao thông quan trọng để phục vụ 
những dự án lớn.

Đơn cử như việc đưa vào sử dụng Cụm cảng biển 
quốc tế tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cho tàu 
50 nghìn tấn vào bốc dỡ hàng hoá; đường nối QL1A 
- Nghĩa Đàn – Thị xã Thái Hòa, cầu vượt đường sắt; 
tuyến đường N5 - D4 nối Quốc lộ 7 với QL 1A và Cụm 
cảng Cửa Lò…

Tương lai không xa, đường cao tốc Hà Nội - Viêng 
Chăn có hướng tuyến đi qua cửa khẩu Thanh Thủy 
(Thanh Chương), đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua 
Nghệ An hoàn thành, phát triển cảng biển nước sâu, 
cảng hàng không quốc tế, sẽ là sự cải thiện lớn về giao 
thông, tạo đà cho Nghệ An phát triển hơn nữa.

Bước qua năm 2017, lần đầu tiên Nghệ An cũng 
đã ghi dấu ấn bằng việc hoàn thành đạt và vượt 27/27 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng 
kinh tế đạt 8,25%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 
năm gần đây.

Thu ngân sách của Nghệ An trong năm 2017 cũng 
đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Điều đáng ghi nhận là việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của Nghệ An đã có nhiều kết quả rõ rệt theo 
hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (42,03%), công 
nghiệp - xây dựng (33,10%) và giảm tỷ trọng ngành 
nông lâm ngư nghiệp (24,87%). Đây cũng là một trong 
những bước tiến đáng ghi nhận để Nghệ An hoàn 
thiện và đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
trong năm 2018.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Nghệ An cũng cần 
xác định các khâu đột phá mạnh mẽ hơn nữa về kinh 
tế - xã hội. Đặc biệt, công tác cải cách chính sách để 
thu hút đầu tư, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp yên 
tâm về môi trường sản xuất kinh doanh mang tính 
bền vững hơn nữa.
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Sức bật hạ tầng

Những năm qua, thành phố Vinh đã tích cực đẩy 
mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ từ thu hút đầu tư của 
thành phố, của tỉnh và nâng cao chất lượng sống của 
cư dân đô thị. Nhiều tuyến đường giao thông mới 
được mở ra, nâng cấp, cải tạo như đường tránh Vinh, 
Lê Mao kéo dài, đường Lý Thường Kiệt, Trương Văn 
Lĩnh, đường Namyangju Dasan do Hàn Quốc tài trợ, 
đường du lịch ven sông Vinh, đường Lệ Ninh; hoàn 
thành 2 cầu vượt đường sắt Cửa Nam, Quán Bánh. Rồi 
hệ thống đường trong các khu tái định cư, hệ thống 
đường nông thôn mới ở các xã ngoại thành... Đặc biệt, 
việc phát triển cảng hàng không quốc tế, cảng biển 
quốc tế, đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (Lào) là cở 
hội lớn để thành phố Vinh trở thành trung tâm phát 
triển của khu vực miền Trung, nơi đòn gánh của hai 
đầu đất nước.

Bên cạnh đó, triển khai dự án thoát nước và nước 
thải cho thành phố, sử dụng vốn vay của Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB), dự kiến khởi công vào năm 
2019, triển khai cải tạo các khu chung cư Quang Trung, 
thu hút đầu tư xây dựng các tòa nhà của Eurowindow, 
T&T, Trung Đức, Tecco, Mường Thanh, các dự án khu 
đô thị mới Vinh Tân, dọc đường Lê Nin... tạo điểm 
nhấn hấp dẫn.

Thành phố cũng tổ chức công bố điều chỉnh Quy 
hoạch chung của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 
năm 2050. Hiện đang triển khai quy hoạch phân khu 
chi tiết 1/500 các phường, xã theo quy hoạch chung. 
Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường 72m Vinh đi Hưng Tây... 
đang tích cực thi công khẩn trương.

Hệ thống giao thông liên hoàn từ Khu công nghiệp 
và đô thị VSIP kết nối với đường tránh Vinh, Quốc lộ 46 
nối đường ven sông Lam... tạo cho quỹ đất thành phố 
Vinh ngày một mở rộng và hấp dẫn các nhà đầu tư.

THÀNH PHỐ VINH: 

đIểm đẾN HấP DẪN
CủA CáC NHà đầu TƯ
  Tròn 10 năM Trở Thành đô Thị Loại i; 5 năM Triển khai ThựC hiện nghị quyếT số 

26-nq/TW Của Bộ Chính Trị và quyếT định 5260/qđ-uBnD năM 2013 Của uBnD Tỉnh 
nghệ an, Diện Mạo Thành phố vinh đã Có nhiều Thay đổi vượT BậC. những Dự án 
hạ Tầng quy Mô đã Thay đổi hoàn Toàn Bộ MặT và Cải Thiện đáng kể ChấT Lượng 
sống Của người Dân. hàng LoạT khu đô Thị TầM vóC đã và đang hình Thành để 
Biến nơi đây Trở Thành MộT Thành phố đáng sống Của Miền Trung.

sỹ TâN
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Đối với đại lộ Vinh - Cửa Lò hiện đang tốc lực giải 
phóng mặt bằng thì đây được coi là đại lộ hiện đại 
và “lãng mạn” của Việt Nam và đang được nhà đầu 
tư BRG quy hoạch. Với trục đô thị này, dự kiến sẽ thu 
hút được nhiều dự án đầu tư hấp dẫn, tuy nhiên điều 
quan trọng là cần thu hút được các dự án đúng tầm, 
phù hợp.

Hướng tới đô thị phát triển bền vững

Sự nở rộ của các công trình hạ tầng tầm vóc đã 
kéo theo hàng loạt quy hoạch đô thị lớn cho thành 
phố Vinh. Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến đó là Tiểu 
Dự án đô thị Vinh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ 
có tổng mức đầu tư 168,484 triệu USD, bao gồm 4 hợp 
phần. Trong đó, hồ điều hòa là một hạng mục của dự 
án, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành. Với diện 
tích rộng 53ha, hồ giáp ranh với 2 xã Hưng Hòa, Hưng 
Lộc và phường Hưng Dũng, tạo nên một không gian 
sinh thái rộng lớn cho thành phố về phía Đông.

Sau gần 2 năm thi công khẩn trương, những đầm 
thủy sản lầy lội trước đây đã thay bằng dáng vóc một 
hồ lớn chứa nước ngọt được kè bờ đá và có đường du 
lịch dạo bộ xung quanh. Hồ có chức năng điều tiết 

nước trong mùa mưa lũ tương ứng với lưu vực phục 
vụ, phù hợp với quy hoạch và điều kiện hiện trạng 
của thành phố khi nước đang chảy tự do về đây trước 
khi đổ ra sông.

Theo quy hoạch điều chỉnh thành phố Vinh đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch 
chi tiết các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng 
Dũng, hồ điều hòa được quy hoạch là nguồn tiếp nhận 
và điều hòa nước mưa cho lưu vực kênh Bắc nói riêng 
và phía Bắc thành phố Vinh nói chung để thoát nước 
ra sông Rào Đừng đổ ra sông Lam.

Việc hoàn thành hồ điều hòa kết nối với đường 
35m nối từ Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam đã 
tạo nên một quỹ đất rộng lớn để thu hút đầu tư các dự 
án thương mại, du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Nguyễn Hoài 
An chia sẻ: Sau khi dự án WB của thành phố hoàn 
thành, khu vực phía Đông Bắc của thành phố sẽ phát 
triển hơn bởi hạ tầng, giao thông rất thuận tiện. Khu 
vực hồ điều hòa sẽ có thêm không gian rộng thoáng 
như Hồ Tây của Hà Nội, có nhiều cây xanh. Hiện nay 
có rất nhiều nhà đầu tư tên tuổi như Hà Thành, Việt 
Lào, Trường Thịnh Phát, Thuận An, FLC, T&T... vào 
đây tìm kiếm cơ hội đầu tư. Riêng FLC đã có khảo sát 
đầu tư dự án nghỉ dưỡng tại đây với tổng đầu tư 5.000 
tỷ đồng. Dự án du lịch sinh thái của T&T có hệ thống 
cáp treo ra bãi nổi Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã được 
phê duyệt và sắp được triển khai…

Thành phố Vinh cũng đã có quy hoạch của Nhật 
Bản xây dựng cho thành phố nói chung và khu vực 
này nói riêng. Đây thực sự là khu vực hấp dẫn của 
thành phố trong tương lai nhất là mở mang phát 
triển dịch vụ, giải trí, khoa học công nghệ, nông 
nghiệp sạch...

Song song với phát triển hạ tầng đô thị, công tác 
bảo vệ môi trường luôn được coi trọng trong định 
hướng phát triển bền vững. Đến nay 100% dân cư 
thành phố được sử dụng nước sạch, 86% dân số dùng 
nước máy, 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn có hệ thống xử lý nước thải tập trung..

Sự xuất hiện của những khu đô thị lớn, mở ra 
hướng đi mới cho quy hoạch và phát triển đô thị theo 
hướng bài bản và thông minh hơn. Xu hướng này 
đang trở thành chủ đạo, phá bỏ cách làm dự án manh 
mún truyền thống. Những khu đô thị rộng lớn, sầm 
uất và hiện đại tích hợp với các dự án hạ tầng đang 
thay đổi diện mạo của thành phố Vinh, tạo sức bật, sự 
hứng khởi lớn đưa thành phố Vinh không chỉ là đầu 
tàu của Nghệ An mà còn là trung tâm kinh tế, chính 
trị, văn hóa xã hội của vùng Bắc Trung bộ.
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   PV: Tỉnh Hà Tĩnh đã có những chủ trương, 
chính sách gì để thu hút đầu tư nhanh và hiệu quả 
thưa ông?

Ông Đặng Quốc Khánh: Hà Tĩnh xác định chính 
sách thu hút đầu tư là mấu chốt để phát triển kinh 
tế - xã hội, ngoài các chính sách thực hiện theo quy 
định của Chính phủ, mục tiêu của tỉnh là giảm thiểu 
thời gian cấp phép, cấp giấy chứng nhận trong lĩnh 
vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, hỗ trợ 
kinh phí cho doanh nghiệp thành lập mới, tạo một 
môi trường thân thiện và tin cậy giữa cơ quan quản lý 
Nhà nước với các nhà đầu tư. 

Với phương châm “Đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ 
doanh nghiệp”, Hà Tĩnh chọn giải pháp có tính đột 
phá là cải thiện môi trường đầu tư, mà trọng tâm là cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh 
bạch giữa các cơ quan chức năng, ưu tiên hàng đầu 
cho việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục 
vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. 
Đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu 
tư tỉnh đã vận hành hiệu quả, các Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện đã được thành lập và cơ bản 
đưa vào hoat động kịp thời, hiệu quả. Đối với các nhà 
đầu tư, Hà Tĩnh cam kết sẽ đồng hành cùng doanh 

nghiệp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm này, 
Hà Tĩnh đang xếp thứ 8 của cả nước về thu hút đầu 
tư FDI. Cùng với hai khu kinh tế lớn là Khu kinh tế 
Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 
đều nằm trong các khu kinh tế trọng điểm quốc gia 
do Chính phủ thành lập, Hà Tĩnh được xem là địa chỉ 
“vàng” cho dự án của các Nhà Đầu tư cập bến.

   Kết quả thu hút đầu tư như thế nào thưa ông? 

Đến nay Hà Tĩnh đã có 800 dự án được thực hiện, 
trong đó có 729 dự án trong nước với số vốn đầu tư 
trên 106.337 tỷ đồng và 71 dự án FDI với số vốn trên 
11.994 tỷ USD (Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã chấp 
thuận chủ trương đầu tư cho 34 dự án trong nước với 
số vốn đăng ký hơn 3.644 tỷ đồng, 4 dự án FDI với vốn 
đăng ký trên 22 triệu USD). Các nhà đầu tư nước ngoài 
từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Lào, 
Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Singapore, Hồng Kông… 
cùng với các tập đoàn lớn trong nước như: Vingroup, 
FLC, Sun Group, Nguyễn Hoàng, T&T… đang là những 
nhà đầu tư mang đến sự khởi sắc cho nền kinh tế tỉnh 
Hà Tĩnh. Nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào 
hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế thiết thực, giải 
quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp 

Hà Tĩnh: 

CảI THIỆN môI TRƯờNG đầu TƯ 
Làm TRọNG Tâm PHáT TRIểN
những năM 2010 về TrướC, hà Tĩnh đang 
Là MộT Tỉnh nghèo, Công nghiệp Chưa 
pháT Triển. Thế nhưng Từ năM 2010 đến 
nay, hà Tĩnh đã BứT phá Trở Thành Tỉnh 
Thu húT đầu Tư hàng đầu Trong khu 
vựC. Tạp Chí nhà đầu Tư đã Có CuộC Trao 
đổi với ông đặng quốC khánh, Chủ TịCh 
uBnD Tỉnh về vấn đề này.

ANH BÌNH - NGuyễN PHượNG

NHÀ ĐẦU TƯ | SỐ 100 THÁNG 6/201888

địa phương



phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như `Dự án 
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I; Dự án Khu liên hợp 
gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa; 
Dự án Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng; Dự án Nhà 
máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh công suất 70 triệu lít/năm; 
Dự án Nhà máy Sợi Hồng Lĩnh; Dự án Trung tâm 
Thương mại, Văn phòng và nhà ở Vincom Hà Tĩnh; Dự 
án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí 
Vinpearl Cửa Sót; các cầu cảng tại cảng Vũng Áng; Dự 
án Xây dựng Nhà máy gạch không nung và sản xuất 
bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn…

Một số dự án lớn đang được nhà đầu tư gấp rút 
hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng 
để triển khai thực hiện như: Dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Vũng Áng II của Công ty Vapco - Nhật Bản (gồm 
2 tổ máy 600MW, tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD); Dự án 
Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí vùng ven 
sông Lam; Dự án Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố 
Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà; Dự án Nông nghiệp công 
nghệ cao FLC - Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hà Tĩnh rất quan 
tâm hỗ trợ, tiếp cận tạo điều kiện đảm bảo cho các các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều dự án có quy mô vừa 
được các doanh nghiệp của tỉnh mạnh dạn đầu tư.

   Những thuận lợi và khó khăn thưa ông?

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Quốc 
hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương trong suốt 
quá trình xúc tiến kêu gọi đầu tư, Hà Tĩnh đã vận 
dụng các chủ trương, chính sách để áp dụng đúng 
quy trình, mặt khác được sự chia sẻ của các nhà đầu 
tư nên các Dự án khi có chủ trương đầu tư đều được 
đáp ứng mọi thủ tục đầy đủ, nhanh chóng. Nói về các 
khu công nghiệp, Hà Tĩnh hiện có 2 Khu kinh tế trọng 
điểm của cả nước được ưu tiên đầu tư: Khu kinh tế 
Vũng Áng là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng 
điểm quốc gia, có diện tích tự nhiên 22.781ha, với 
các ngành có ý nghĩa chiến lược và quy mô lớn nhất 
cả nước; Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là 
một trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc 
gia đã được quy hoạch các khu công nghiệp, trung 
tâm thương mại, khu đô thị với môi trường đầu tư 
thông thoáng, hấp dẫn. Hà Tĩnh còn là vùng đất giàu 
tài nguyên, khoáng sản với gần 366.000 ha rừng và 
trên 97.000 ha đất canh tác thuận lợi cho phát triển 
nền nông nghiệp toàn diện. Song song với những tiềm 
năng, lợi thế đó, trong những năm qua Hà Tĩnh luôn 
tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nhằm kêu gọi 
các dự án trong và ngoài nước. Tỉnh đã tổ chức nhiều 
cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và doanh 
nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc 
của địa phương với nhà đầu tư.

Tuy vậy, sự cố môi trường biển năm 2016 đã làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư vào 

Hà Tĩnh, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng. Để khắc 
phục tình trạng đó, Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo khắc 
phục sớm các khó khăn, bồi thường hỗ trợ cho nhân 
dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tập trung nguồn 
lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, hỗ trợ các doanh 
nghiệp giải phóng mặt bằng, đưa vào khai thác các dự 
án trọng điểm, triển khai đẩy nhanh các dự án đã ký 
kết, đồng thời đặc biệt chú trọng tới công tác xúc tiến 
đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp theo 
hướng nhà đầu tư, doanh nghiệp được hưởng quyền 
lợi ở mức cao nhất và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp 
nhất theo quy định; thực hiện siết chặt công tác quản 
lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng 
đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Ngoài việc tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư có 
tiềm lực trong nước, Hà Tĩnh tập trung quảng bá, giới 
thiệu tiềm năng, lợi thế, kêu gọi đầu tư thông qua các 
Nhà đầu tư đã đầu tư trên địa bàn.

   Để tiếp tục thu hút đầu tư các dự án lớn vào 
Hà Tĩnh nhất là vào các Khu Kinh tế trọng điểm, 
Hà Tĩnh sẽ có những kế sách gì thưa ông?

Hiện nay, Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện rà 
soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Một trong những định hướng điều chỉnh lớn là tăng 
cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhằm phát 
huy tối đa hiệu quả và khai thác lợi thế, tiềm năng của 
tỉnh. Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế 
để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong nước và 
các Nhà đầu tư FDI, chú trọng các nhà đầu tư chiến 
lược; tập trung thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các 
dự án có sản phẩm chứa hàm lượng giá trị gia tăng 
cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường; các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
công nghệ cao; các dự án sản xuất điện gió, điện 
quang, điện sinh học; các dự án xử lý rác thải, nước 
thải tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp…; đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng 
Áng sớm trở thành Khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc 
gia, quốc tế; tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh 
tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...; phát triển nhanh các 
ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công 
nghiệp hỗ trợ, thương mại, du lịch, dịch vụ trên cơ sở 
phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, 
liên vùng và khu vực; đồng thời thực hiện rà soát, 
đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, 
kiên quyết thu hồi các dự án không đảm bảo tiến độ.

   Vâng, xin cảm ơn ông
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Với truyền thống anh hùng và ý chí tự lực, 
tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ 
và nhân dân Can Lộc đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng đặc biệt là trong 

chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã góp 
phần đưa lại cuộc sống tươi sáng cho cả vùng quê văn 
vật này.

Ông Võ Hữu Hào, Chủ tịch huyện Can Lộc cho 
biết: Suốt mấy thập kỷ qua, chiến tranh máu lửa và 
những ngày “đói cơm, rách áo” đã chứng minh phẩm 
chất của người Can Lộc không có gì khuất phục. Phát 
huy truyền thống quê hương Xô Viết, vượt lên những 
đau thương, mất mát trong các cuộc kháng chiến và 
những khó khăn, thử thách của thiên tai, Đảng bộ 
và nhân dân Can Lộc đang đồng tâm nhất trí xây 
dựng huyện nhà phát triển toàn diện về mọi mặt, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, huyện Can 

Lộc đã có 14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Một 
trong những yếu tố góp phần làm nên thành công 
trong công cuộc xây dựng NTM ở Can Lộc chính là 
công tác vận động quần chúng. Sự vào cuộc quyết 
liệt của các cấp, các ngành, tổ chức hội là bước căn 
bản để huy động sức dân. Nhờ đó mà phong trào xây 
dựng NTM đã có sức lan toả, phong trào mạnh hơn 
khí thế thi đua sôi nổi hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, Can Lộc đang tập trung 
cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, Xây 
dựng NTM trên cơ sở bảo tồn những giá trị văn hóa 
truyền thống; phát triển dịch vụ du lịch, thu hút đầu 
tư vào Khu công nghiệp Hạ Vàng và các làng nghề, 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa… 

Toàn huyện hiện có 39 di tích lịch sử được xếp 
hạng, trong đó, 13 di tích cấp quốc gia, 26 di tích cấp 
tỉnh. Ngoài các trọng điểm du lịch văn hóa - tâm linh, 

“TRờI mô xANH
bằNG TRờI CAN LộC...”
  Lời Bài háT “người Con gái sông La” Của nhạC sỹ Doãn nho LàM say đắM Lòng 

người như MộT BứC họa về MộT vùng đấT không Chỉ neo đậu Trong Lòng người 
Bằng những Bài Thi Ca đi Cùng năM Tháng, Can LộC hôM nay Còn hiện hữu Bởi 
niềM Tin Mãnh LiệT, sự Trỗi Dậy đầy sung Mãn Của khí Thiêng Cha ông ngàn năM 
hun đúC, Dồi Dào sinh LựC và TiềM năng. 

TrÀ GiANG
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du lịch lịch sử, gần đây, Can Lộc đã phát triển thêm 
loại hình du lịch khá mới mẻ đó là Khu du lịch sinh 
thái hồ Cửa Thờ - Trại Tiểu xã Mỹ Lộc. Đến đây, du 
khách không chỉ được tham gia các trò chơi hấp dẫn, 
bổ ích mà còn được thưởng ngoạn phong cảnh hữu 
tình và thưởng thức nhiều món ăn độc đáo.

Can Lộc đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du 
lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn được đầu tư xây 
dựng.Cùng với hạ tầng, huyện cũng ưu tiên phát triển 
các loại hình dịch vụ trên cơ sở đổi mới cung cách 
phục vụ của đội ngũ làm công tác du lịch, nhất là khôi 
phục các làng nghề truyền thống nhằm thỏa mãn nhu 
cầu mua sắm vật phẩm lưu niệm, góp phần gia tăng 
giá trị du lịch, đồng thời cũng nhằm quảng bá hình 
ảnh Can Lộc với bên ngoài. Qua chương trình Nông 
thôn mới, bằng những nỗ lực cải thiện môi trường du 
lịch, 5 năm lại đây, hàng năm, du lịch Can Lộc đã thu 
hút hàng trăm ngàn lượt khách trong nước về tham 
quan, thắp hương tưởng niệm, góp phần tạo thêm 
nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, đặc biệt là đã giải 
quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Năm 2018 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 
-2020 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã 
hội của huyện Can Lộc. Vì vậy, huyện Can Lộc xác định 
mục tiêu: Phát triển kinh tế tăng trưởng hơn, bền vững, 

trong đó tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông 
nghiệp, tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ 
và du lịch; triển khai quyết liệt chương trình xây dựng 
Nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường công tác cải 
cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội và công tác quân sự địa phương.  

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, trong 
năm 2018 Can Lộc tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao hơn và bền vững; chỉ đạo quyết 
liệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, 
trong đó tập trung chỉ đạo 04 xã phấn đấu đạt chuẩn 
2018, 01 xã phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới 
kiểu mẫu, Các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì vững chắc 
20/20 tiêu chí, các xã còn lại đạt vững chắc trên 12 tiêu 
chí, toàn huyện hoàn thành thêm ít nhất 40 tiêu chí; 
xây dựng thị trấn Đồng Lộc gắn với kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng Đồng Lộc…”.

Với khí chất và tinh thần Xô Viết, năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân dân Can Lộc đã đồng 
lòng, chung sức góp phần xây dựng NTM theo hướng 
bền vững. Những kết quả có được hôm nay chính là 
kinh nghiệm để Can lộc tiếp tục phát huy tính dân 
chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể, nguồn lực 
tạo tiền đề vững chắc NTM, có thêm nhiều hơn những 
miền quê đáng sống.
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“Trái ngọt” từ các mô hình liên kết

Thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 
hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo gắn với chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ 
số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới 
vào sản xuất.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện 
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
với các phương thức sản xuất khác nhau, từng bước 
phát huy hiệu quả. Tiêu biểu nhất là mô hình liên kết 
theo chuỗi giá trị giữa Sở NN&PTNT liên kết Công ty 
TNHH sản xuất thương mại Đại Nam - Nhà máy sản 
xuất phân bón Ong biển triển khai mô hình liên kết 
sản xuất lúa sạch theo hướng hữu cơ trên 6 huyện, thị 
với diện tích 250ha. 

quảNG TRị đẩy mạNH sảN xuấT 
NôNG NGHIỆP CôNG NGHỆ CAO
  quảng Trị đang đẩy nhanh Tái Cơ Cấu ngành nông nghiệp nhằM nâng Cao 

giá Trị gia Tăng Theo hướng pháT Triển nông nghiệp hữu Cơ Bền vững đi với CáC 
Chính sáCh hỗ Trợ đầu Tư và pháT Triển hạ Tầng phỤC vỤ nông nghiệp, nông 
Dân, nông Thôn.

NGuyễN PHượNG
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Đây là mô hình hoàn toàn không sử dụng phân 
bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu bệnh, chỉ 
sử dụng phân hữu cơ nhưng vẫn cho năng suất cao. 
Qua 2 vụ liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ, năng 
suất lúa đạt bình quân 56 - 70 tạ/ha lúa tươi; tổng sản 
lượng lúa hữu cơ thu được hơn 1.360 tấn. Sau khi trừ 
mọi chi phí, hiệu quả kinh tế của ruộng liên kết đem 
lại cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với ruộng đại trà, doanh 
nghiệp thu mua sản phẩm sau khi thu hoạch và trả 
tiền ngay nơi chân ruộng.

Năm 2017, Quảng Trị cũng đã chủ động phối hợp 
với Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Đồng 
Giao triển khai chuyển đổi từ đất rừng sản xuất, đất 
trồng sắn, đất cát trắng bỏ hoang ven biển sang trồng 
Dứa với tổng diện tích 108ha, huy động nguồn lực xã 
hội hóa gần 17 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp cho 
nông dân ứng trước giống, phân bón gần 6 tỷ đồng; 
Nhà nước hỗ trợ gần 5 tỷ đồng; còn lại là nông dân 
đối ứng. 

Qua một thời gian thực hiện, đến nay mô hình 
trồng dứa theo đề án vùng nguyên liệu được thực 
hiện với diện tích hơn 124 ha, trong đó đợt 1 tiến 
hành trồng hơn 86 ha, đợt 2 trồng 38 ha, đạt hơn 103% 
kế hoạch. Hiện nay, cây dứa trồng trong đợt 1 sinh 
trưởng và phát triển tốt, dự kiến năng suất 30-40 tấn/
ha, sản lượng 1.500 tấn. Đối với mô hình trồng dứa 
thuộc dự án Phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản 
phục vụ tái cơ cấu ngành sản xuất nông - lâm nghiệp 
với diện tích 22 ha, hiện nay đã có 40% cây dứa ra 
hoa và dự kiến thu hoạch trong tháng 7 với năng suất 
khoảng 10 tấn/ha.

Ngoài phát triển mô hình theo chuỗi giá trị, tỉnh 
Quảng Trị cũng khuyến khích nông dân chuyển đổi 
phương thức, áp dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, 
chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt, 
nhiều mô hình nuôi, trồng mới đã được thí điểm triển 
khai và nhân rộng.

Điển hình như mô hình trồng rau bằng hệ thống 
thủy canh hồi lưu, trồng dưa lưới của HTX Nguyên 
Khang Hải Lăng Garden. Nhờ sử dụng hệ thống 
tưới nhỏ giọt Israel trong nhà màng bán tự động, 
hệ thống nhà lưới để trồng rau thủy canh, dưa lưới 
với diện tích 2.000m2, tổng vốn đầu tư ban đầu 2 tỷ 
đồng. Năm 2017, mô hình thu được hơn 1 tấn rau các 
loại/lứa; dưa lưới trồng vụ đầu tiên (65-70 ngày/vụ) 
đạt sản lượng 3 tấn/1.000m2. Tất cả sản phẩm của 
nông dân thu hoạch được các siêu thị ở Hà Nội đăng 
ký tiêu thụ hết. 

Khẳng định hướng đi trong hội nhập

Trao đổi với PV Tạp chí Nhà đầu tư, ông Nguyễn 
Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: 
“Xác định điểm nghẽn lớn nhất trong sản xuất hiện 
nay là việc tổ chức sản xuất, thu hút, liên kết với doanh 
nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi 
giá trị, tỉnh đã tăng cường xúc tiến, tiếp xúc với nhiều 
đối tác doanh nghiệp lớn nhằm tìm kiếm cơ hội đầu 
tư và hợp tác”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, với việc lựa 
chọn ngành nông nghiêp theo hướng phát triển bền 
vững, Quảng Trị đang tập trung phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững về kinh tế, xã hội và 
môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả 
năng cạnh tranh của ngành gắn với xây dựng nông 
thôn mới, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần 
xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường; xây dựng 
nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất 
lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của 
người tiêu dùng trong nước và ngoài nước.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Hưng cho 
biết, đến nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
của tỉnh đã được tổ chức liên kết từ sản xuất đến 
tiêu thụ, có chỗ đứng trên thị trường nội địa và xuất 
khẩu, bao gồm: Gạo hữu cơ Quảng Trị, Gạo canh tác 
tự nhiên Triệu Phong; Cà phê Arabica Khe Sanh; Chè 
Vằng hòa tan; Cà gai leo An Xuân; Tiêu Cùa, Tiêu 
Vĩnh Linh…

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang là 
những nhà đầu tư mang lại hiệu quả cho sự phát triển 
kinh tế trong ngành nông nghiệp như: Công ty cổ 
phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH 
TM Đại Nam, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản, Tập đoàn 
FLC, Tập đoàn ISE food… 

Quảng Trị tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao thông qua các chính 
sách: Hỗ trợ thuê đất, mua đất đầu tư nông nghiệp 
công nghệ cao; tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng; ưu đãi thuế và các chính sách ưu đãi đặc biệt để 
thu hút nhiều nguồn lực đặc biệt quan tâm đến nguồn 
đầu tư trực tiếp, hợp tác công tư... nhằm tạo ra bước 
đột phá trong sản xuất, khai thác tối ưu tiềm năng và 
lợi thế của tỉnh.

Với lợi thế về tiềm năng cùng những định hướng 
phát triển đúng đắn, tỉnh Quảng Trị đang trở thành 
“địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế trong 
và ngoài nước.
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Đáp ứng nhu cầu đất ở đô thị tại trung tâm 
thành phố Cần Thơ, theo kế hoạch sẽ có 
một số dự án khu dân cư mới chào bán 
vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, lãnh đạo 

thành phố cũng “thúc” các nhà đầu tư hoàn thành các 
dự án còn dang dở, dự án kéo dài, chậm tiến độ… 

 Theo thông tin từ Công ty cổ phần Xây dựng 
Thương mại Địa ốc Hồng Loan, hiện nay công ty đang 
tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng Dự án khu dân cư 
(KCD) Hưng Thạnh lô số 5C thuộc khu đô thị mới Nam 
Cần Thơ, tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
diện tích 37 ha. Công ty đang hoàn tất các hồ sơ kỹ 
thuật theo quy định để tiến hành cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho khách hàng đã mua đất tại khu 
dân cư này. 

Song song đó, công ty cũng đang tiến hành đền bù 
giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới lô số 5B (nằm 
cạnh Bến xe khách Cần Thơ), phường Hưng Thạnh, 
diện tích 11,8 ha. Ông Dương Tấn Hải, Phó Tổng Giám 
đốc công ty cho biết công ty đang kết hợp với Trung 
tâm Phát triển quỹ đất quận Cái Răng tiến hành đền 
bù cho các hộ dân trong phạm vi dự án, sau đó triển 
khai san lấp mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng dự án trong 
năm 2018. Theo kế hoạch cuối năm 2018, đầu năm 
2019, dự án này sẽ cho ra sản phẩm để bán cho người 
dân có nhu cầu. Ngoài 2 dự án mới đầu tư nêu trên, ở 
khu Nam Cần Thơ hiện đang triển khai dự án Khu đô 
thị mới lô 13B, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, ngoài dự án Khu 
đô thị mới Cửu Long diện tích 54,3ha đã mở bán từ 
đầu năm 2018, dự án Khu đô thị mới An Bình, phường 

An Bình do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng 
Phát làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 17,8 ha cũng 
đang tiến hành đền bù, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
để sớm triển khai bán cho khách hàng. Khu đô thị 
mới An Bình sau khi hoàn thành dự kiến đảm bảo cho 
3.200 người dân sinh sống (chỉ tiêu đất ở 25-30m2/
người) với đầy đủ các công trình dịch vụ đô thị; công 
trình giáo dục mầm non, công viên cây xanh, đất giao 
thông hạ tầng kỹ thuật…

Theo Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ông Dương 
Tấn Hiển, trên địa bàn quận có các dự án đang triển 
khai như: Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương 
do Công ty Cổ phần Phát triển Miền Nam làm chủ đầu 
tư; Khu đô thị mới Cồn Khương do Công ty Bất động sản 
An Khương làm chủ đầu tư, Khu đô thị mới An Bình do 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát đầu tư… 
Đồng thời, tích cực tham mưu, đề xuất UBND thành phố 
mời gọi đầu tư các dự án khu đô thị mới như: Khu đô 
thị mới STK An Bình (do Cty TNHH MTV Đầu tư STK đầu 
tư) và phê duyệt đồ án khu Tái định cư phường An Bình 
(với khoảng 1.972 nền) để phục vụ yêu cầu tái định cư 
cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp đô thị. 
Ngoài ra, trong giai đoạn 2018-2020, UBND thành phố 
cũng đã phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng 2 khu đô 
thị mới với diện tích khoảng 213,05 ha và khu tái định 
cư khoảng 58,4 ha trên địa bàn phường An Bình để làm 
cơ sở tiếp tục đầu tư các dự án khu dân cư, phục vụ nhu 
cầu nhà ở trên địa bàn quận Ninh Kiều. 

Mới đây, Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ tổ chức 
giám sát trực tiếp với chủ đầu tư về tiến độ thực hiện 
các dự án Khu dân cư Phú An lô 20, lô 21 (do Công ty 
cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 làm chủ 
đầu tư); dự án Khu đô thị mới Hưng Phú- Lô 49 (do 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 làm chủ đầu 
tư); Khu tái định cư phường Tân Phú, Khu tái định cư 
phường Hưng Phú, Khu tái định cư Phú An, Khu dân 
cư Hưng Phú 1 (do Công ty cổ phần Phát triển nhà 
Cần Thơ làm chủ đầu tư). Ban Đô thị HĐND TP Cần 
Thơ đánh giá các khu đô thị này chậm tiến độ, dự án 
kéo dài, chủ đầu tư dự án phải chủ động có kế hoạch 
triển khai cụ thể hơn. Mục tiêu chung của thành phố 
là các dự án này phải góp phần tạo ra quỹ đất ở với cơ 
sở hạ tầng hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu ở của người 
dân ngày càng tăng, đồng thời giải quyết nhu cầu tái 
đinh cư cho người dân bị di dời bởi các dự án do Nhà 
nước đầu tư.

TP Cần Thơ: 

NHIều Dự áN bđs mỚI sẮP “CHàO HàNG”
KHáNH AN
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH CẦN THƠ II (AGRIBANK CẦN THƠ II)

stt tên huyện địa chỉ số đt số fax

1 Agribank chi nhánh Cần Thơ II- PGD An Bình 93/3 Đường 3/2 nối dài, P.An Bình,NK,CT 02923.847231 02923.847231

2 Agribank chi nhánh Cần Thơ II- PGD An Hòa 36/24A Trần Việt Châu, P.An Hòa, NK, TPCT 02923.897132 02923.897132

3 Agribank chi nhánh Huyện Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Qưới, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, TPCT 02923.856060 02923.856060

4 Agribank chi nhánh Huyện Phong Điền TT.Thị Tứ-H.Phong Điền, TP.CT 02923.942083 02923.942083

5 Agribank chi nhánh Huyện Thới Lai Ấp Thới Thuận B, TT.Thới Lai, H.Thới Lai, TPCT 02923.680789 02923.680689

6 Agribank chi nhánh Huyện Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa, TT.Cờ Đỏ, H.Cờ Đỏ, TPCT 02923.695255 02923.695266

7 Agribank CN Huyện Vĩnh Thạnh - PGD Thạnh Mỹ 2983-Quốc Lộ 80-TT.Thạnh An-H.Vĩnh Thạnh, TPCT 02923.858844 02923.858844

8 Agribank CN Huyện Phong Điền - PGD Giai Xuân Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TPCT 02923.747594 02923.747594

9 Agribank CN Huyện Cờ Đỏ - PGD Trung An Số 594 Tỉnh Lộ 1924, Ấp Thạnh Lợi, X.Trung An, H.Cờ Đỏ, TPCT 02923.857644 02923.857644

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng liên hệ tại các chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank trên địa bàn thành phố Cần Thơ
AGRIBANK – NHTM 100% VỐN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

AGRIBANK MANG PHồN THịNH đếN KHáCH HÀNG!

Trụ sở chính đặt tại số: 8-10, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 0292.3817795; Fax: 0292.3817772.

Agribank Cần Thơ II có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt tại quận Ninh Kiều và 
4 huyện của thành phố Cần Thơ. 

Nha
dau

tu.vn

KÊNH THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ: Tầng 7, số 65 Văn Miếu, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Tel: 024 3537 8262    - Fax: 024  3537 8263
Website: www.nhadautu.vn  - Email: toasoan@nhadautu.vn 



Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và 
CHDCND Triều Tiên chủ yếu sẽ bàn về vấn 
đề phi hạt nhân hóa, tức là giải trừ kho 
vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, điều 

kiện để Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp cấm vận. Cho 
tới nay, Washington vẫn yêu cầu là tiến trình phi hạt 
nhân hóa này phải là “hoàn toàn, có thể kiểm chứng 
được và không thể đảo ngược được”, đồng thời cam 
kết là sẽ đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Bình 
Nhưỡng, một chế độ mà cho tới nay vẫn xem vũ khí 
hạt nhân là lá bùa hộ mệnh cho họ.

Gặp nhau rồi tính tiếp

Về phần Kim Jong-un, ông cũng tuyên bố muốn 
tiến đến “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, 
nhưng sẽ làm theo từng giai đoạn. Bình Nhưỡng cũng 
nhiều lần nói rõ là họ sẽ không giải trừ vũ khí một 
cách “đơn phương”. Do lập trường giữa hai bên còn 
nhiều khác biệt như thế, giới phân tích chờ đợi là khi 
gặp nhau vào ngày 12/6 tới, hai ông Donald Trump 
và Kim Jong-un cùng lắm là sẽ ra được một tuyên bố 
chung, với cam kết là sẽ tiếp tục làm việc để đạt đến 
một thỏa thuận về chương trình vũ khí hạt nhân của 
Bắc Triều Tiên.

Vấn đề là cho tới hôm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa 
là đến thượng đỉnh Singapore, không ai biết chắc là 
Bình Nhưỡng có thật sự muốn đi theo con đường phi 
hạt nhân hóa, hay họ chỉ hứa hẹn đàm phán để giảm 
nhẹ “áp lực tối đa” của tổng thống Trump đối với Bắc 
Triều Tiên.

Cho dù tại thượng đỉnh Singapore, lãnh đạo Bắc 
Triều Tiên có đồng ý cam kết giải trừ kho vũ khí hạt 
nhân, tiến trình này cũng sẽ kéo dài nhiều năm và sẽ 
rất phức tạp. Chương trình vũ khí nguyên tử của Bình 
Nhưỡng phần lớn vẫn được giữ bí mật, cho nên theo 
các nhà phân tích, việc kiểm kê, tháo dỡ và kiểm tra sẽ 
không phải là dễ dàng. Đó là chưa kể đến các tên lửa 
tầm trung và tầm xa mà Bắc Triều Tiên đã phát triển 
từ nhiều năm qua. Những chi tiết của tiến trình phi 
hạt nhân hóa sẽ phải được thảo luận trong nhiều cuộc 
họp tiếp theo giữa hai nước, nếu có.

Ngay chính tổng thống Trump mới đây cũng tuyên 
bố: “Chúng ta sẽ không đến để ký một cái gì đó vào ngày 
12/6. Chúng ta sẽ chỉ bắt đầu một tiến trình.” Tiến trình 
này có thể bao gồm cả vấn đề quan hệ giữa Bình Nhưỡng 
với Seoul, đồng minh của Mỹ. Do có thể tổng thống Hàn 
Quốc Moon Jae-in cũng tới Singapore, hai ông Donald 
Trump và Kim Jong-un có thể sẽ bàn về việc ký kết một 
hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh 
giữa hai nước Triều Tiên vào đầu thập niên 1950. 

Mọi hoài nghi đều có cơ sở

Cho dù các hoạt động ngoại giao thời gian qua diễn 
ra khá hối hả giữa các phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ 
và Triều Tiên, bầu không khí ngờ vực về việc tổ chức 
thượng đỉnh Trump – Kim dự kiến được tổ chức tại 
Singapore ngày 12/6/2018 vẫn ngự trị cho đến phút 
cuối. Mãi đến gần đây vẫn còn nhật báo (như tờ La 
Croix) đặt câu hỏi: “Liệu thượng đỉnh Trump-Kim có 
diễn ra thật hay không?”.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6/2018:

“VạN sự KHởI đầu NAN”
  Thượng đỉnh TruMp – kiM Tại singapore sẽ Chỉ Là BướC khởi đầu. Cứ gặp nhau 

đã rồi sẽ Tính Tiếp! Có Thể TóM gọn MộT Câu như Thế khi nói về CuộC họp Thượng 
đỉnh LịCh sử giữa Tổng Thống Mỹ DonaLD TruMp với Lãnh đạo ChDCnD Triều Tiên 
kiM Jong-un ngày 12/6/2018 Tại singapore.

HÀN Diệu My
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Gần sáu tháng sau khi hai miền Triều Tiên hạ nhiệt, 
theo sáng kiến của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra ngày 
đầu năm 2018 và gần ba tháng sau khi tổng thống Mỹ 
Donald Trump nhận lời mời của đồng nhiệm Bắc Triều 
Tiên gặp thượng đỉnh mà ngày giờ và địa điểm được 
ấn định là 12/06/2018 tại Singapore, nhưng giông bão 
ngoại giao vẫn quét qua quét lại từ khu vực Bắc Á sang 
tận bên kia bờ Đại Tây Dương và ngược về. Dư luận 
quả tình có lúc gần như chóng mặt trước các tuyên bố 
thay đổi xoành xoạch từ những người trong cuộc.

Gần bảy mươi năm qua, về mặt kỹ thuật, bán đảo 
Triều Tiên, bị chia đôi sau một cuộc chiến tàn khốc, 
vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh và căng thẳng. 
Do đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên là luôn luôn tồn tại 
sự nghi kỵ lẫn nhau giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trước những hy vọng từ cuộc “hưu chiến” nhờ 
Thế Vận Hội Mùa Đông hồi tháng 2/2018 và cuộc gặp 
thượng đỉnh lịch sử Liên Triều ngày 27/4/2018, Hoa 
Kỳ, tác nhân chính yếu của hồ sơ này, vốn vẫn duy trì 
sự hiện diện 30.000 binh sĩ tại Hàn Quốc, đã không 
đánh giá đúng các thách thức của cuộc gặp thượng 
đỉnh Trump – Kim đã được thông báo.

Bởi vì, đâu phải chỉ có việc đàm phán chấm dứt 
chiến tranh lạnh trong khu vực này. Thế nhưng tổng 
thống Donald Trump chưa bao giờ tỏ ra đánh giá 
đúng thách thức này, ông nghĩ là chỉ cần một cuộc 
đàm phán với lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên là đủ để áp 
đặt các quan điểm của ông, đơn giản hóa quá mức, 
cũng như là các đòi hỏi quá cao của ông, mà sẽ không 
gặp phải một sự kháng cự nào. Đến mức mà càng gần 
đến ngày 12/06, căng thẳng càng tăng và mối đe dọa 
hủy thượng đỉnh vẫn lãng vãng cho đến phút chót.

Bình Nhưỡng và Washington có cách hiểu khác nhau 
về khái niệm “phi hạt nhân hóa”. Và đây chính là cốt lõi 
của vấn đề. Donald Trump muốn thực hiện nhanh, toàn 
diện, có thể kiểm chứng. Kim Jong Un muốn từng bước 
và từng phần. Do đó, người ta khó có thể biết được làm 
thế nào Bắc Triều Tiên, vốn đã hao tốn bao sức lực để 
trở thành cường quốc hạt nhân và để tự bảo vệ chống lại 
một cuộc xâm chiếm của Mỹ, lại có thể dễ dàng từ bỏ vũ 
khí hạt nhân với một lời bảo đảm như thế. 

Thực sự mỗi bên muốn gì?

Ở Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump đã thay đổi 
hẳn lập trường chưa đầy 24 giờ sau khi công bố bức thư 
gửi đến lãnh đạo họ Kim với lời đe dọa rằng kho vũ khí 
nguyên tử của Hoa Kỳ “mạnh và dồi dào đến mức” ông 
cầu mong Thượng Đế là không bao giờ Mỹ phải dùng tới.

Về phía Bình Nhưỡng, lá thư của Donald Trump 
chắc còn chưa ráo mực, đích thân Kim Jong-un nhấc 

điện thoại mời tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae In 
bước sang phía bắc đường biên giới Liên Triều và 
“bày tỏ quyết tâm” thượng đỉnh Singapore với Donald 
Trump được diễn ra tốt đẹp.Có nhiều lý do để cả Bắc 
Triều Tiên lẫn Hoa Kỳ cùng thực sự mong muốn có 
được đối thoại trực tiếp đầu tiên.

Thứ nhất về hình thức bề ngoài, có lẽ cả Donald 
Trump lẫn Kim Jong-un cùng muốn đi vào lịch sử khi 
mà hình ảnh hai nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên bắt 
tay nhau tại Singapore, mở ra hứa hẹn đem lại hòa 
bình cho khu vực, cho cả thế giới.

Lý do thứ hai để thượng đỉnh Singapore diễn ra 
thành công là vì, về phía Bắc Triều Tiên, ông Kim 
Jong-un dường như chỉ có lợi trong chuyện này.Dù 
thượng đỉnh chưa diễn ra, việc Hoa Kỳ chấp nhận đối 
thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên đã là một thắng lợi 
mỹ mãn về phương diện ngoại giao, bởi vì qua đó, Bắc 
Triều Tiên tạm thời xua tan mối đe dọa bị Mỹ “đánh 
phủ đầu”. Ngoài ra, không chỉ Hoa Kỳ mà cả cộng 
đồng quốc tế mặc nhiên công nhận Bắc Triều Tiên là 
một quốc gia nguyên tử.

Trên cơ sở này, ông Kim Jong-un đã không còn mặc 
cảm gì kể cả trong đối thoại với Bắc Kinh. Ông đã hai 
lần hội đàm với chủ tịch Trung Quốc trong hai tháng 
qua. Lợi thế quan trọng khác mở ra cho chính quyền 
Bình Nhưỡng là viễn cảnh quốc tế ngưng gia tăng các 
biện phám cấm vận kinh tế Bắc Triều Tiên. Vực dậy 
kinh tế nước nhà luôn là mục tiêu thứ nhì mà Kim 
Jong Un hướng tới sau khi đã trang bị vũ khí hạt nhân 
cho Bắc Triều Tiên. Trên con đường phát triển đó, 
lãnh đạo số một Bắc Triều Tiên cần nước láng giềng 
phương nam là Hàn Quốc.

Chính ở điểm này, Kim Jong Un đang có một điểm 
tựa quý giá là tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, có 
đường lối ôn hòa, đi theo chính sách “Vầng Thái 
Dương” của người tiền nhiệm Kim Dae-ung, chìa bàn 
tay thân thiện với Bình Nhưỡng. Bị kẹt giữa hai làn đạn 
là hai nhà lãnh đạo có tính khí thất thường, như Kim 
Jong-un sát cạnh và Donald Trump ở Nhà Trắng, tổng 
thống Hàn Quốc trước hết mong muốn “tránh cho đất 
nước ông phải lao vào một cuộc chiến, mà có thể là một 
cuộc chiến tranh nguyên tử” vô cùng nguy hại.

Cuối cùng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ý thức được rằng, 
Hàn Quốc là một nền dân chủ với nhiệm kỳ tổng thống 
5 năm. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không có gì bảo đảm là 
người kế nhiệm Moon Jae-in cũng sẽ có đường lối thân 
thiện với Bình Nhưỡng như ông. Về đối nội, Kim Jong-un 
cũng cần ghi một bàn thắng quan trọng với người dân là 
giờ đây, thế giới không còn có thể coi thường Triều Tiên, 
một quốc gia, mà phương Tây thường nhắc tới như một 
đất nước lạc hậu, mất mùa, đói kém.
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Nguy cơ cuộc chiến thương mại

Ngày 3/6/2018, Trung Quốc cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ 
thỏa thuận thương mại nào đạt được giữa hai nước cũng 
sẽ trở nên vô hiệu nếu Mỹ áp thuế quan và các biện pháp 
thương mại khác lên hàng hóa Trung Quốc. Lời cảnh báo 
này được đưa ra sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán 
mới nhất ở Bắc Kinh mà chưa đạt bước tiến rõ rệt nào. 
Một tuyên bố ngắn sau cuộc đàm phán được đăng tải 
không hề đề cập đến bất kỳ một thỏa thuận mới nào từ 
cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross 
và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Thay vào đó, tuyên bố nhắc đến sự đồng thuận đạt 
được trong vòng đàm phán trước ở Washington, khi 
Trung Quốc nhất trí sẽ tăng cường mua hàng hóa và 
dịch vụ của Mỹ. Để thực thi sự đồng thuận đạt được ở 
Washington, hai bên đã tích cực trao đổi trong nhiều 
lĩnh vực như nông nghiệp và năng lượng, và đạt được 
tiến bộ tích cực và rõ rệt. Thời gian qua, Mỹ và Trung 
Quốc đã đe dọa áp thuế lên 150 tỷ USD hàng hóa của 
nhau. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã vẫn nói lại quan điểm 
của Trung Quốc là nhất quán và nước này s tăng nhập 
khẩu từ mọi nước, bao gồm Mỹ.

Quan điểm được nhấn mạnh hiện nay vẫn là, 
những thành quả đã đạt được giữa Trung Quốc và 
Mỹ cần phải dựa trên nền tảng là hai bên đáp ứng 
cân bằng lẫn nhau, và không rơi vào một cuộc chiến 
tranh thương mại. Nếu Mỹ đưa ra các biện pháp trừng 
phạt thương mại, bao gồm nâng thuế quan, tất cả các 
thành quả về kinh tế và thương mại mà hai bên đã 
đàm phán được sẽ không còn hiệu lực.

Ngay vào thời điểm có vẻ hai bên đã dừng việc đe 
dọa lẫn nhau, cuối tháng 5/2018, chính quyền Tổng 
thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố giữ nguyên kế 
hoạch áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, áp 
hạn chế lên hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ, 
và thắt chặt hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung 
Quốc. Trong một bài bình luận mới đây, Tân Hoa Xã 
cảnh báo Mỹ không nên thử thách Trung Quốc bằng 
bất kỳ sự gây hấn nào nữa. 

Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại 
Mỹ-Trung vẫn đang lơ lửng, giữa lúc Mỹ và các đồng 
minh thân cận đang mâu thuẫn gay gắt xung quanh 
việc Washington áp thuế quan lên thép và nhôm nhập 
khẩu từ các nước này. Tuần trước, Canada, Mexico và 

  ngân hàng pháT Triển Châu á (aDB) nâng ướC Tính Tăng Trưởng kinh Tế năM 
2018 Cho CáC nướC Châu á đang pháT Triển Lên 6% Từ MứC 5,8% Của năM ngoái. 
Tuy nhiên, CáC Biện pháp Bảo hộ Mậu DịCh Của Mỹ và BấT kỳ hành động Trả đũa 
nào đều Có Thể LàM suy yếu Thương Mại. Tăng Trưởng ở khu vựC Châu á đang 
pháT Triển sẽ Chỉ giảM nhẹ xuống MứC 5,9% vào năM 2019. 

DưƠNG TrọNG ĐÔNG

bA VấN đề
CủA KINH TẾ THẾ GIỚI
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Liên minh châu Âu (EU) đều đã áp thuế lên hàng hóa 
Mỹ để trả đũa.

Tiến công nhằm vào WTO

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thống Mỹ Donald 
Trump đã/đang tiến hành nhiều mũi tấn công nhắm 
vào WTO. Một mặt, đe dọa sử dụng điều khoản “an 
ninh quốc gia” như đã nói trên, hành động có thể 
khiến WTO tan vỡ, nhưng mặt khác cũng sử dụng kênh 
truyền thống là đưa các quốc gia đối thủ ra Cơ quan 
giải quyết tranh chấp của WTO (Dispute Settlement 
Body), với các khiếu nại, được coi là không thách thức 
sự tồn tại của định chế quốc tế này.

Việc chính quyền Mỹ vừa tấn công vào tính hợp 
pháp của WTO, lại vừa nhờ cậy đến WTO trong các 
tranh chấp đã không gây ra mâu thuẫn, cho dù hiện nay 
rất khó nhìn ra tính nhất quán trong chính sách của 
Mỹ, theo như nhận định của ông Peter Ungphakorn, 
cựu phát ngôn viên của WTO, người từng làm việc tại 
định chế này trong hai thập niên. Cựu chuyên gia WTO 
khẳng định, chính quyền Trump đang sử dụng bất cứ 
vũ khí nào cho phép họ giành thắng lợi, Washington 
rất có thể, một mặt tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc trong 
khuôn khổ WTO, nhưng mặt khác sẵn sàng lờ đi các 
quy tắc của WTO, nếu cần. Nói một cách khác Trump 
vừa chống, vừa sử dụng WTO. Vấn đề là, việc Mỹ quyết 
định đưa tranh chấp ra cơ quan phán xử của WTO diễn 
ra đúng vào lúc cơ quan này đang đứng trước viễn 
cảnh tê liệt hoàn toàn, do chủ trương của Mỹ.

Theo giới quan sát, ẩn đằng sau các lời đe dọa chiến 
tranh thương mại của tổng thống Mỹ Donald Trump, 
chống lại WTO, là nỗ lực của Washington nhằm “cải 
tổ” WTO để khiến định chế này có lợi hơn cho Mỹ. 
Cuối tháng 3/2018, Washington bổ nhiệm đại diện mới 
tại WTO, sau một thời gian dài ghế này bị bỏ trống: 
Luật sư Robert Lighthizer, 69 tuổi, người nổi tiếng có 
quan điểm cứng rắn, giống như bộ trưởng Thương 
Mại Wilbur Ross và lãnh đạo Hội đồng thương mại 
quốc gia Peter Navarro.

Song song với các đòi hỏi cải tổ mang tính kỹ thuật 
mà Washington đề xuất, cái đích chính mà chính 
quyền của Donald Trump nhắm đến là Trung Quốc. 
Trong báo cáo về chính sách thương mại thường 
niên của Hoa Kỳ năm 2018, được công bố hồi tháng 3, 
Trung Quốc bị lên án, “cho dù là thành viên WTO từ 
hơn 16 năm nay, nhưng vẫn chưa áp dụng hệ thống 
kinh tế thị trường mà tất cả các thành viên WTO mong 
đợi. Và trên thực tế, Trung Quốc ngày càng xa rời với 
các nguyên tắc thị trường trong những năm gần đây”.

Theo chính quyền Mỹ, chừng nào Trung Quốc vẫn 
cứ tự phát triển theo cách riêng của họ, thì chừng ấy 

Washington phải có nghĩa vụ tự vệ để bảo vệ lợi ích 
của mình. WTO trong thời gian tới, như vậy, rất có thể 
sẽ trở thành một sàn đấu chính của Hoa Kỳ chống lại 
Trung Quốc.

Vì tương lai của EU

Trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa 
vượt qua được cửa ải bế tắc chính trị kéo dài suốt 5 
tháng qua và chính thức bước vào nhiệm kỳ thứ 4, 
trọng tâm chuyến công du của Tổng thống Pháp 
Macron đến Berlin ngày 12/4/2018 là nhằm thực hiện 
tham vọng cải tổ châu Âu như ông cam kết ngay từ 
khi đắc cử. Tuy nhiên, sau cuộc gặp ở Berlin thì cả 
ông Macron lẫn bà Merkel đều không đề cập cụ thể 
những gì đã bàn bạc và những gì đã thống nhất hay 
còn tranh cãi. Cả hai đều tuyên bố rất chung chung 
rằng sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để đưa ra những 
cải cách tốt nhất cho lợi ích của Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, những lời nói này chỉ phản ánh thực 
tế là hiện tại giữa Pháp và Đức đang tồn tại rất nhiều 
trở ngại, mà đặc biệt là từ phía Đức. Nguyên nhân là 
vì tính từ thời điểm ông Macron đưa ra các dự án cải 
tổ châu Âu, tức tháng 9/2017, tương quan lực lượng 
trên chính trường Đức đã thay đổi khá nhiều. Thế bế 
tắc chính trị kéo dài 5 tháng qua ở Đức đã làm suy 
yếu khá rõ vị thế của bà Merkel và vì thế mà hiện 
tại thì các phe bảo thủ ở Đức đang công khai phản 
đối khá mạnh các đề xuất cải cách châu Âu của ông 
Macron. Phe này cho rằng việc tạo ra ngân sách chung 
cho khối eurozone sẽ khiến Đức đánh mất chủ quyền.

Ngoài ra, việc chuyển nguồn lực tài chính từ “Cơ chế 
bình ổn” sang thành một dạng “Quỹ tiền tệ châu Âu” 
phục vụ cho đầu tư trong khối cũng bị phản đối vì các 
chính trị gia Đức này lập luận rằng không muốn tiền của 
người đóng thuế Đức lại đi phục vụ cho các quốc gia vô 
kỷ luật về ngân sách như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha.

Thêm một yếu tố nữa khiến cho nhiệm vụ thuyết 
phục nước Đức của ông Macron thêm khó khăn, đó 
là vai trò của đảng Dân chủ xã hội SPD trong chính 
phủ liên minh tại Đức cũng bị giảm sút nên đảng này, 
vốn được coi là đồng minh với ông Macron tại châu 
Âu, không thể ủng hộ ông Macron mạnh như dự đoán 
ban đầu.

Mặc dù rất tham vọng và cũng nhận được nhiều 
sự chờ đợi tại châu Âu nhưng ở thời điểm này, các kế 
hoạch cải tổ châu Âu của ông Macron đang gặp trở 
ngại lớn từ phía Đức và bộ đôi Pháp-Đức cũng không 
hợp tác suôn sẻ như mong đợi trước kia. Chính phủ 
Đức nhiệm kỳ mới của bà Merkel đang rất thận trọng 
và bà Merkel cũng không còn đủ vị thế như trước, nên 
tiến trình cải tổ châu Âu sẽ còn rất gian nan.
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Các cuộc thương lượng cấp tập trong một 
thời gian ngắn đã dẫn đến cuộc “kéo co” 
giữa hai đại cường hàng đầu thế giới, càng 
làm cho giớiquan sát tỏ ra dè dặt. Giáo sư 

Eswar Prasad, chuyên gia về Trung Quốc, từ Đại học 
Cornell (Hoa Kỳ), nhận xét: “Những bất đồng căn bản 
về thương mại và những vấn đề kinh tế khác vẫn còn 
chưa được giải quyết khiến cho các xung khắc triền 
miên trong bang giao Trung-Mỹ có thể dấy lên căng 
thẳng bất kỳ lúc nào”. Thế lưỡng nan về thương mại 
toàn cầu ấy lại đan xen với các thách thức về an ninh 
và phát triển, khiến cho bức tranh tổng thể càng thêm 
đan xen và phức tạp.

Đối thoại Shangri-La 2018

Mỹ và Ấn Độ một lần nữa đã tận dụng cơ hội để 
khẳng định rõ hơn về tầm nhìn của họ đối với Indo-
Pacific (khu vực Ấn Thái Dương/ÂTD) trong Đối thoại 
Shangri-La mùa hè 2018 vừa qua (từ 1-3/6/2018). Nói 
một cách thẳng thừng, cả hai tầm nhìn đều tập trung 
vào khu vực Đông Á và dù luôn né tránh chuyện đối 
đầu với Trung Quốc, cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều lấy đối 
trọng và cân bằng với Bắc Kinh để làm nền tảng cho 
chính sách trong giai đoạn mới.

Không phải ngẫu nhiên khi Mỹ công bố quyết định 
đổi tên Bộ chỉ huy Thái Bình Dương thành Bộ chỉ huy 
Ấn Thái Dương ngay trước diễn đàn quân sự lớn ở 
Singapore. Đây không hẳn là một hành động mang 
tính tượng trưng, người đứng đầu Bộ chỉ huy ÂTD, Đô 
đốc Philip Davidson, cách đây không lâu, đã nói về 
viễn cảnh Trung Quốc sẽ kiểm soát cả Biển Đông và 
vươn vòi bạch tuộc ra ngoài khu vực, đến tận các khu 
vực vốn chịu sự ảnh hưởng truyền thống của Mỹ như 
châu Đại Dương.

“Không quốc gia nào có thể hoặc có quyền thống 
trị cả châu Á - Thái Bình Dương. Với các quốc gia mong 
muốn hòa bình và quyền tự quyết, chúng ta cùng chia 
sẻ trách nhiệm làm việc cùng nhau để cùng xây dựng 
một tương lai chung”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
James Mattis phát như thế biểu tại Đối thoại Shangri-
La 2018 ngày 2/6. Cần nhìn ra ý tứ sâu xa trong tuyên 
bố này. Người Mỹ cách đây vài mươi năm chưa bao 
giờ có khái niệm cùng chia sẻ sự ảnh hưởng với nước 
khác tại khu vực, nhưng hiện giờ thì đã có.

Việc nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump 
rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) - một trong hai trụ cột xoay trục sang châu Á 
của người tiền nhiệm Barack Obama khiến nhiều 
người bối rối. Thực tế thì tầm nhìn ÂTD đã xuất hiện 
như thể đã được chuẩn bị từ trước và thay thế cho 
cái gọi là xoay trục đó. Bộ trưởng Mỹ Mattis giải thích 
một cách khéo léo: “Nói cho rõ như thế này, chúng 
tôi không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào phải chọn Mỹ 
hoặc Trung Quốc. Bởi vì một người bạn sẽ không 
bao giờ yêu cầu bạn phải chọn chơi với ai trong số 
họ”. Đây cũng là lần đầu tiên người ta nghe người 
Mỹ nhắc tới cụm từ “hướng tây” trong một tuyên bố 
chính thức.

Bài phát biểu mở màn năm nay đã được dành cho 
thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong đó nhấn mạnh 
vai trò trung tâm của Đông Nam Á. Cách đây không 
lâu, sự hồi sinh của các gọi là “Tứ giác kim cương” với 
4 đỉnh là Ấn Độ, Úc, Mỹ và Nhật Bản đã khiến Trung 
Quốc thực sự khó chịu. Cần hiểu sự khó chịu này 
đến từ mục đích ban đầu của sự hợp tác “Bộ Tứ” này 
(Quad) là nhằm để đối phó với sự trỗi dậy “không hoà 
bình” của Trung Quốc. Với tiềm lực đang lên và nhu 
cầu cần nhiều hơn không gian chiến lược, không lấy 

Quan hệ các nước lớn 6 tháng đầu năm:

NHữNG NúT THẮT GIữA AN NINH 
Và PHáT TRIểN
  CáC phân TíCh gia khi Bàn về TrậT Tự đa CựC Là họ nhìn qua khúC xạ Lăng kínhLợi 

íCh giữa CáC nướC TầM Trung Trên vũ đài quốC Tế. CáC quốC gia ấy không Bao giờ 
ThỤ động TrướC MộT TrậT Tự đang Ló Dạng, Có xu hướng Chuyển DịCh về Lưỡng 
CựC. đóChính Là Cấu TrúC Mỹ—Trung Trên sân khấu quốC Tế Trong 6 Tháng đầu 
năM qua. CáC núT ThắT Trong CáC Mối Liên hệ đa Chiều này vừa qua Càng Cho Thấy 
đây Là Cặp quan hệ quan Trọng nhấT Của Thế kỷ 21.

Ts. ĐiNH HoÀNG THẮNG
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làm lạ khi Bắc Kinh khó chịu ra mặt lúc cuộc họp “Bộ 
Tứ” này được tổ chức hồi tháng 2/2018.

Sự can dự của các nước lớn vào Đông Nam Á, ở 
một khía cạnh nhất định đem lại cơ hội cho các nước 
nhỏ. Nhưng chuyện chọn hay không chọn, chơi như 
thế nào là tùy mỗi nước. Suy cho cùng, tất cả cũng vì 
cái gọi là “lợi ích quốc gia”, mà cụm từ này lại được cắt 
nghĩa rất khác nhau ở từng nước.

Ưu tiên kinh tế hay an ninh?

Trong quan hệ giữa các nước lớn hiện nay rất khó 
tách bạchgiữa kinh tế và an ninh. Chúng ta thấy điều 
này qua phản ứng đối với Sáng kiến “Vành đai Con 
đường” của Trung Quốc. Một mặt, đây là sáng kiến về 
xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng đồng thời nó cũng là 
vấn đề mang tính địa chiến lược. Vì vậy, luôn có khía 
cạnh kinh tế trong vấn đề an ninh và ngược lại. Chúng 
ta có thể nhận ra điều này khi thấy bốn nước thuộc 
“Tứ giác kim cương” (Quad) đã bày tỏ sự quan tâm với 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực nên đã làm 
việc với nhau, hợp tác với nhau. Rõ ràng đây là một sự 
lựa chọn tích cực bên cạnh sáng kiến “Vành đai, con 
đường” (Belt and Road Initiative / BRI).

Trong những năm tới đây, quan hệ giữa các cường 
quốc, mà đặc biệt nhất là mối bang giao Trung-Mỹ, 
trên cấp độ hoạch định chính sách, sẽ bị chi phối 
bởi tương tác đối trọng và cạnh tranh giữa hai hình 
thái tập hợp lực lượng. Một bên là BRI“Vành đai, con 
đường”, còn bên kia là “Chiến lược Ấn Thái Dương” 
(Indo-Pacific Strategy/IPS). Điều nghịch lý ở đây là “Ấn 
Thái Dương”, tuy nói là chiến lược nhưng thực chất 
chỉ mới mức sáng kiến, đang trong giai đoạn thăm 
dò và định hình chính sách. Ngược lại BRI, thì không 
còn là sáng kiến nữa mà nó đã được cụ thể hoá thành 
các dự án, các chương trình làm ăn, ký kết với nhiều 
nước, nhiều khu vực từ dăm năm trở lại đây rồi.

Theo giới quan sát, “Chiến lược Ấn Thái Dương” 
(Indo-Pacific Strategy/IPS ) tự do và rộng mở cũng có 
khía cạnh tích cực, tuy nhiên, vào lúc này Mỹ lại không 
thể hiện vai trò nhà lãnh đạo dẫn dắt, mà nước này 
hiện nay vẫn đang bị chi phối bởi các mục tiêu chính 
trị ở trong nước, đặc biệt, gần đây lại bắt đầu thực hiện 
chính sách thương mại cứng rắn không chỉ đối với 
Trung Quốc mà với cả với các đồng minh châu Âu và 
châu Á. Nếu giữa các đồng minh và đối tác xảy ra chiến 
tranh thương mại thì sẽ rất khó để thuyết phục mọi 
người về sự hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh.

Chống quân sự hóa Biển Đông

Suốt những tháng gần đây, sau các động thái cụ thể 
để cảnh cáo Trung Quốc về việc đưa vũ khí hạng nặng 

xuống Biển Đông và quân sự hóa các đảo họ bồi đắp phi 
pháp trong vùng tranh chấp với các láng giềng, Mỹ tiếp 
tục lên giọng với Bắc Kinh. Trên đường bay đến Hawaii 
để tham dự lễ bàn giao quyền chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái 
Bình Dương, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis ngày 
29/5/2018 tuyên bố: “Washington sẽ tiếp tục đối đầu với 
các hành vi quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh”.

Phát biểu với các nhà báo tháp tùng theo ông đến 
Hawaii, rồi sau đó qua Singapore tham gia Đối Thoại 
An Ninh Shangri La vào đầu tháng Sáu, ông Mattis ghi 
nhận thực tế là cho đến nay “dường như chỉ có một 
nước duy nhất (là Mỹ) đã có những biện pháp cụ thể 
để tố cáo các hành vi đó (của Trung Quốc)” trên Biển 
Đông. Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cho thấy sự hiện diện của 
mình tại Biển Đông vì đó là vùng biển quốc tế nơi có 
nhiều quốc gia muốn được quyền đi lại tự do.

Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Mattis, dù mở rộng 
hợp tác với các nước vùng Thái Bình Dương, nhưng 
Hoa Kỳ sẽ thách thức những hành vi bị cho là không 
phù hợp với luật pháp quốc tế, với những gì mà các 
tòa án quốc tế đã phán quyết về vấn đề này. Lời khẳng 
định được bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh 
khi ông trả lời câu hỏi của một phóng viên về vụ Bắc 
Kinh lên tiếng cực lực phản đối việc Hải quân Mỹ, 
hôm 27/5, đã cho hai chiến hạm tiến vào thao tác 
bên trong vùng 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa 
mà Bắc Kinh đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 
1974, xây dựng trên đó nhiều cơ sở quân sự và bố trí 
chiến đấu cơ, tên lửa.

Giải thích về các quyết định cứng rắn mới đây của 
Mỹ đối với Trung Quốc, trong đó có việc không mời 
Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2018, ông 
Mattis cho rằng Bắc Kinh đã nuốt lời cam kết không 
quân sự hóa Biển Đông. Khi người Trung Quốc hành 
động thiếu minh bạch với chúng ta, thì chúng ta 
không thể tiếp tục hợp tác với họ trong một số lĩnh 
vực, đặc biệt là trong việc tập trận.
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Kỳ World Cup đắt nhất trong lịch sử

Nga đã vượt qua nhiều “đối thủ” nặng ký như liên 
minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, liên minh Bỉ/Hà Lan 
hay Anh để giành được quyền đăng cai ngày hội bóng 
đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Theo tính toán, Nga mạnh tay đầu tư tới 14 tỷ USD 
cho mùa World Cup 2018. Con số này nhiều hơn 2 
tỷ USD so với Giải bóng đá vô địch thế giới 2014 tại 
Brazil, gấp 3 lần Nam Phi và là kỳ World Cup đắt nhất 
trong lịch sử.

Kể từ khi Nga giành được quyền đăng cai World 
Cup 2018 trong cuộc bỏ phiếu hồi năm 2010, ngân sách 
chính thức cho giải đã được điều chỉnh sửa đổi đến 12 
lần. Cụ thể, nước chủ nhà World Cup 2018 chủ yếu chi 
cho cơ sở hạ tầng giao thông (6,11 tỷ USD), xây dựng 
sân vận động (3,45 tỷ USD) và chỗ ở (680 triệu USD). 

Kể từ thời điểm công bố về việc chuẩn bị cho World 
Cup 2018 vào năm 2014, đến nay Moscow đã xây dựng 
27 khách sạn với 5.000 phòng. Trong thành phố đã bổ 
sung thêm lượng lớn các số phòng khách sạn để đáp 
ứng nhu cầu cao của khách du lịch mùa World Cup.

Ngoài 8 sân vận động được xây mới, 4 sân vận 
động được sửa chữa, Nga đã bổ sung thêm 3 trạm tàu 
điện ngầm mới, xây dựng lại 31 ga đường sắt trong 11 
thành phố tổ chức giải. Hạ tầng giao thông được nâng 
cấp từ 5% ở St.Petersburg cho đến 74% ở Kazan. 

Để tạo thuận lợi cho người hâm mộ trong quá 
trình đi lại, Nga đã cung cấp vé tàu miễn phí trên 728 
chuyến tàu bổ sung kết nối các thành phố tổ chức sự 
kiện trong thời gian diễn ra các trận cầu. Có khoảng 
100 chiếc xe buýt cỡ lớn và cực lớn di chuyển giữa 
hai sân vận động “Luzhniki” (sân chính) và “Spartak”, 
cũng như đến các sân bay và bến tàu điện ngầm.

WORLD CuP 2018 sẽ Là Cú HÍCH 
CHO NềN KINH TẾ NGA?
  Buổi Lễ khai MạC WorLD Cup 2018 đã Chính ThứC Diễn ra ngày 14/6 Tại sân vận 

động Luzhniki, MosCoW (nga). đây Là Lần đầu Tiên ngày hội Bóng đá Lớn nhấT 
hành Tinh đượC Tổ ChứC Tại MộT quốC gia ThuộC đông âu và Cũng Là Lần đầu 
Tiên đượC Tổ ChứC Tại MộT quốC gia ThuộC Liên xô Cũ. sự kiện này đượC kỳ vọng 
sẽ Tạo Cú híCh Cho nền kinh Tế nga, không Chỉ Cho năM Diễn ra WorLD Cup Mà 
Còn đóng góp íT nhấT Cho nền kinh Tế nga Trong 5 năM Tiếp Theo.

VâN ANH
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Đồng thời, an ninh cũng được thắt chặt trên khắp 
11 thành phố sẽ diễn ra các trận cầu hấp dẫn của 
World Cup 2018. Hàng nghìn cảnh sát được trang bị 
vũ khí hiện đại sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết. 

Ngoài ra, các chiến đấu cơ của Không quân Nga 
như Mi-28, MiG-29 sẽ liên tục theo dõi các sân bay và 
bầu trời trong suốt giải đấu. Nga còn triển khai những 
vũ khí hiện đại để đảm bảo an ninh như hệ thống tên 
lửa đất đối không gần các sân vận động, thiết bị phát 
hiện bức xạ để ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân 
hay “bom bẩn”.

Nga sẽ thu về bao nhiêu?

World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ tạo được một “cú 
hích” cho nền kinh tế Nga. Hãng thông tấn Reuters 
dẫn nguồn tin cho biết, dự kiến khoảng 570.000 người 
hâm mộ nước ngoài và 700.000 người Nga sẽ tham dự 
các trận đấu World Cup năm nay. 

Theo Hiệp hội các nhà tổ chức du lịch Nga, số lượng 
giữ chỗ đặt vé máy bay quốc tế tới Nga vào thời điểm 
World Cup hiện đã cao hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ 
năm ngoái. Nhằm kích cầu mua sắm dịp World Cup, 
Nga đã giới thiệu hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng 
tại các thành phố đăng cai World Cup. Theo hệ thống 
này, người nước ngoài là công dân các nước không 
thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ được hoàn thuế 
ở mức 10-12% giá trị mua hàng, khi mua từ 10.000 
Ruble (khoảng 170 USD) trở lên trong cùng một ngày.

Theo tính toán của Ủy ban Tổ chức World Cup của 
Nga, vòng chung kết World Cup ước tính sẽ đóng góp 
150 tới 210 tỷ Ruble, tương đương khoảng 2,5 tỷ - 3,5 
tỷ USD cho nền kinh tế Nga mỗi năm, trong 5 năm 
tiếp theo.

Một nghiên cứu mới về tác động của World Cup tới 
kinh tế cho thấy, GDP của Nga có thể tăng lên khoảng 
26 tỷ USD (khoảng 1,62 triệu tỷ rúp) đến 30,8 tỷ USD 
trong 10 năm từ 2013 đến 2023. Mức tăng trưởng này 
là nhờ du lịch ngày càng phát triển, tăng chi tiêu cho 
xây dựng với các khoản đầu tư của Chính phủ.

“World Cup mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Giải 
đấu giúp thúc đẩy kinh tế của nước chủ nhà và sẽ tiếp 
tục tác động tích cực với nền kinh tế trong dài hạn”, 
Phó thủ tướng Arkady Dvorkovich nói trong báo cáo.

Trước đó, Nga cũng chi một số tiền lớn để tổ chức 
Olympic Sochi 2014, với khoảng 50 tỷ USD theo một 
ước tính của Chính phủ. Sự kiện này được xem như 
là chìa khóa cho uy tín của nước chủ nhà và cũng trở 
thành thế vận hội mùa đông tốn kém nhất lịch sử. Do 
đó, với Nga, World Cup 2018 cũng có vai trò tương tự.

“World Cup 2018 mang đến một hiệu quả kinh tế 
đáng kể. Giải đấu này thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
của các nước chủ nhà và vẫn còn tiếp tục có những tác 
động kinh tế tích cực và lâu dài “, theo nhận định của 
Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich. 

Nguy cơ lỗ?

Chuyện nước chủ nhà của một kỳ đại hội thể thao 
lớn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về kinh tế, 
lẫn an sinh xã hội sau khi giải đấu kết thúc xưa nay 
không hề hiếm. Tính riêng trong vòng 20 năm trở lại 
đây, chỉ duy nhất người Mỹ thắng lợi sau khi tổ chức 
thành công Thế vận hội Atlanta 96. Số còn lại đều gặp 
phải những vấn đề trầm trọng sau những màn vung 
tay quá trán.

Trong mùa World Cup 2014, Brazil cũng đã bỏ ra 
tới 12 tỷ để nâng cấp hạ tầng và thực hiện các khâu 
chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Sở dĩ 
nước chủ nhà Brazil phải chi nhiều đến vậy là do 
nạn tham nhũng, do chậm trễ trong thi công khiến 
chi phí phát sinh và hầu hết cơ sở hạ tầng của đất 
nước Nam Mỹ, nhất là đường sá đều đã xuống cấp 
nghiêm trọng.

Tuy nhiên, số tiền mà Brazil thu lại chưa xứng 
đáng với kỳ vọng và còn kém xa với doanh thu 11 tỷ 
USD mà Chính phủ nước này đã hứa với người dân 
trước khi World Cup 2014 khởi tranh. 

Cụ thể, trong thời gian diễn ra World Cup, Brasil 
đón khoảng 3,2 tỷ lượt khách du lịch, thu về khoảng 
3,7 tỷ USD từ các ngành dịch vụ. Bên cạnh đó, bốn 
sân vận động đã bị bỏ hoang ngay sau khi vòng 
bảng kết thúc, bao gồm các sân Amazonia (Manaus), 
Pantanal (Cuiaba), Baixada (Curitiba), Dunas (Natal). 
Trong đó, sân Amazonia được xây mới với tổng chi 
phí lên tới 300 triệu USD, và là nơi chẳng có bất cứ 
CLB nào thi đấu. 

Trong quá khứ, thua lỗ từ việc tổ chức World Cup 
không phải quá xa lạ. Hy Lạp là quốc gia hứng chịu 
hậu quả nặng nề nhất. Olympic Athens 2004 chẳng 
mang lại chút sinh khí mới nào cho nền kinh tế quốc 
gia Nam Âu. Trái lại, nó còn khiến đất nước này ngập 
trong nợ nần. 10 năm sau ngày trở thành nước chủ 
nhà kỳ Thế vận hội mùa hè, Hy Lạp vẫn chưa thể giải 
quyết dứt điểm thiệt hại kinh tế đó.

Bồ Đào Nha (chủ nhà EURO 2004), Áo, Thụy Sỹ 
(EURO 2008), Ukraina, Ba Lan (EURO 2012) đều chẳng 
thu về chút lời lãi nào như dự tính. Kinh tế của những 
nước chủ nhà các VCK EURO gần đây đều suy sụp thấy 
rõ. Ngay đến một siêu cường kinh tế như Đức cũng lỗ 
(dù không nhiều) sau World Cup 2006.
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